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โวจายชดเชยชาวนาแลว

ชงสกัดพอคาคนกลาง ลุนศบค.เคาะมาตรการเพ่ิม 

คลังลั่นทวงเงินโกงเราชนะ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” โชวผลงานแก กม. 

หลายฉบับใหทันสมัย แจงโดนตอวายิ้มนอย

รับบางครั้งเครียดบาง “ปอม” แจงงานเลี้ยง 

26 พ.ย.เชิญ ครม.ทั้งคณะ-ส.ส.รัฐบาล วิป 

3 ฝายเคาะ 18 ชม. อภิปรายราง รธน.ฉบับ

ประชาชน 16 พ.ย.นี้ พท.ถกพรรครวมฝาย

คานวันจันทร สรุปประเด็นอภิปราย ม.152  

“ศรัณยวุฒิ” ซบ “เพ� อชาติ” ศาลฎีกาสอบ

คดีเสียบบัตรแทนกัน “ธณิกานต” ตอดวย 

2 ส.ส.ภท.

เม� อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่อาคาร

อเนกประสงค สถาบันวิชาการปองกันประ 

เทศ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธาน

พิธีเปดการศึกษาหลักสูตรการปองกันราช

อาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 64 และกลาวบรร                                                    

ยายเร� อง “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และ

การเมืองในการรักษาความม่ันคงแหงชาติ”                                                              

ตอนหน่ึงวา รัฐบาลน้ีทําหลายอยางกาวหนา

ไปพอสมควร โดยเฉพาะการแกไขปรับปรุง

กฎหมายหลายฉบับ ที่อยูในกระบวนการ

ของสภา ตั้งพระราชบัญญัติใหมๆ และแก 

ไขกฎระเบียบเกา เพราะบางกฎหมายใชมา

นานแลว ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง รัฐบาล

เขาใจดีถึงปญหา ทุกคนก็ตองการ

ไทยโพสต • “จุรินทร” แจงกระทูสดราคา

ขาวขึ้นอยูกับความชื้น ยันโอนเงินชดเชย

เขากระเปาชาวนาแลว 2 งวด ปดขัดแยง 

“สันติ” ชี้ประกันรายไดคือนโยบายรัฐบาล 

“โฆษก รบ.” ย้ํา “บิ๊กตู” สั่งชวยเหลือชาว 

นาอยางเหมาะสม ไมบิดเบือนกลไกตลาด 

“หญิงหน�อย” ซัดนโยบายประกันราคาขาว

แกขาวเปลือก กก. 5 บาทไมได ชงแผน 

3 ระยะให รบ.ดําเนินการ “เลขาฯ ครป.” 

เสนอรัฐรับซ้ือขาวโดยตรงจากชาวนาสกัด

พอคาคนกลาง

ที่รัฐสภา วันที่ 11 พ.ย. ในการประ                                                              

ชุมสภาผูแทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ลั่น! ประเทศไทยรักษา

ความเปนอิสระไวไดเพราะสถาบันพระมหา

กษัตริย ทุกคนตองระลึกถึงใหมากกวานี้ 

ปลุกขอใหกลายืนในโรงหนัง ดาน “ณฐพร” 

รอดู กกต.เชือดกาวไกล คาดไมเกิน 2 เดือน

สงศาล รธน.ยุบพรรค “พิธา” แผนเสียงตก

รอง อางตางชาติไมเอา ม.112 คําวินิจฉัย

ศาลน�ากังขา ทําอนาคตประเทศไทยเดิน

ไปตามเสนทางที่สุมเสี่ยงและคับแคบ ลูก

พรรคดุเดือดยืนยันตอตานฝายอนุรักษนิยม

อยางถึงที่สุด 

เม� อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่

อาคารอเนกประสงค สถาบันวิชาการปอง                                                           

กันประเทศ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                          

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม เปนประธานพิธีเปดการศึกษาหลัก 

สูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน

ที่ 64 มีผูเขารับการศึกษา 288 คน และ

นักศึกษาจากมิตรประเทศ รวมถึงนายพุทธิ                                                

พงษ ปุณณกันต อดีต รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐ 

กิจและสังคม, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

อดีต รมว.ศึกษาธิการ รวมเรียน วปอ.รุน 

64 ดวย 

ทั้งนี้ นักศึกษา วปอ.ไดรวมขับรอง

เพลง “บานเกิดเมืองนอน” โดยระบุวา 

เปนเสมือนการตั้งปณิธานรวมกันวา จะรัก 

สามัคคี และชวยกันรักษาบานเมือง เพ� อ

เปนกําลังใจนายกฯ 

หลังจบเพลง นายกฯ กลาววา สิ่ง                                                                

สําคัญที่ทุกคนอาจจะลืมไปแลววา ประเทศ 

ไทยสามารถจะรักษาความเปนอิสระไวได                                                            

ไมไดเปนเมืองขึ้นของใคร ดวยพระสติปญ 

ญาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรัชกาล

กอนหนานั้น นี้คือสิ่งที่ทุกคนตองระลึกถึง

ใหมากกวานี้ นั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย 

ไดเริ่มตน ไดสรางคุณประโยชนมากมายใน

หลายมิติดวยกัน ทานทรงเริ่มตนทุกอยาง 

และเราก็ไมเคยมีความขัดแยงกันในชาติ 

จวบจนถึงรัชกาลปจจุบัน ท่ีทานรับส่ังท้ังพระ

ราโชบาย พระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรง

กลาวครั้งแรก เม� อเสด็จขึ้นครองราชยใน

รัชกาลที่ 10 คือ สืบสาน รักษา ตอยอด สิ่ง

ที่ทํากันมาแลว 

“ฉะนั้น สิ่งตางๆ เหลานี้ 

ไทยโพสต • ศบค.ชุดใหญเตรียมเคาะ

มาตรการเพิ่ม พรอมกางแผนบริหารแรง 

งานตางดาว หารือไฟเซอรซื้อแพกซ โลวิด   

“บ๊ิกตู” พอใจฉีดวัคซีนครบกอนกําหนด  ชาว                                                             

บานชายแดนใตเขารับวัคซีนแลวหลังทํา 

ความเขาใจไมมีผลตอชีวิต

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาล เปด

เผยวา  ในวันที่ 12 พ.ย. เวลา 09.30 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ในฐานะผูอํานวยการ

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค. จะเปนประธานการประชุม ศบค.

ครั้งที่ 18/2564 ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ

รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขจะรายงาน

สถานการณและคาดการณแนวโนมการ

แพรระบาดและผูติดเชื้อ, ศูนยบูรณาการ

แกไขสถานการณ โควิดฯ พื้นที่จังหวัดชาย 

แดนภาคใต (ศบค.สวนหนา) รายงานผล                                                         

การแก ไขปญหาการแพรระบาดในพ้ืนท่ี, 

รายงานผลการดําเนินการเปดประเทศ ตั้ง 

แตวันที่ 1 พ.ย.ที่ผานมา ขณะเดียวกัน 

กระทรวงแรงงานจะรายงานการดําเนินโครง 

การแฟคทอรีแซนดบ็อกซ ในระยะที่ 2

สําหรับวาระเพ� อพิจารณา ไดแก แผน                                                                 

การใหบริการวัคซีน โดย ศปก.สาธารณสุข, 

พิจารณามาตรการควบคุมโรคและปรับระดับ

พ้ืนท่ีสถานการณท่ัวราชอาณาจักรและพิจาร 

ณาแนวทางการนําแรงงานตางดาวเขาราช

อาณาจักรของกระทรวงแรงงาน นอกจาก

น้ันมีการนําเสนอผลการดําเนินงานปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของสํานักงาน

และศูนยปฏิบัติการตางๆ รวมท้ังศูนยปฏิบัติ

การดานการแกไขสถานการณฉุกเฉินดาน

ความมั่นคง (ศปม.) ดวย

พระราม 6 • “คลัง” ออกโรงโต ส.ส.กาว  

ไกล ยันระงับสิทธิ์-ทวงเงินเราชนะไมมั่ว   ย้ํา                                                         

ชี้แจงเง� อนไขโครงการชัดเจน  ประชาชนที่                                            

เขารวมโครงการเขาใจและยินยอมหมดแลว 

เผยหากพบผิดปกติมีคณะทํางานตรวจสอบ                                                     

ขอเท็จจริง หากฝาฝนหลักเกณฑหรือผิด                                                   

เง� อนไขจะแจงใหชําระเงินคืน แตยังสามารถ

อุทธรณไดภายใน 15 วัน  

เม� อวันที่ 11 พฤศจิกายน นายพรชัย  

ฐีระเวช ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง กลาวถึงกรณีนายจิรัฏฐ ทองสุวรรณ 

ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคกาวไกล ระบุวา 

สศค. กระทรวงการคลัง ประกาศระงับสิทธิ์

และเรียกเงินคืนจากผูประกอบการ 2,099 

ราย เพราะผิดเง� อนไขในการรวมโครงการ

เราชนะ และขอเรียกรองไปยังกระทรวง

การคลังใหชะลอการเรียกเงินคืนจากกลุมผู

ประกอบการดังกลาว เพราะรายละเอียดใน

ขอกลาวหายังไมชัดเจนเพียงพอ  

นายพรชัยระบุวา โครงการเราชนะมี

วัตถุประสงคเพ� อชวยเหลือดวยการลดภาระ

คาครองชีพใหแกประชาชน และมีสวนชวย

กระตุนการใชจายของภาคครัวเรือนและผู

ประกอบการรายยอยที่ ไดรับผลกระทบจาก

การแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม 

โดยในการเขารวมโครงการ สศค.ไดจัดทํา                      

หลักเกณฑ เง� อนไข และความยินยอม สําหรับ                                                       

ผูประกอบการและประชาชนท่ีเขารวมโครง                                                               

การ เผยแพรหลักเกณฑฯ ดังกลาวในเว็บ 

ไซตเราชนะ เพ� อใหผูประกอบการและประ 

ชาชนที่จะเขารวมโครงการไดรับทราบ

ตร.เปดยุทธการ

ลาแอปเงินกูโหด

สหรัฐแกเผ็ดเขมร

ใหจีนใชฐานทัพ

คลังยันมีเงินจาย

ประกันขาว

อานตอหนา 16
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9131

อิสรภาพแหงความคิด
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พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี
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ประเทศไทยสามารถจะรักษา 

ความเปนอิสระไวได ไมไดเปนเมือง

ขึ้นของใคร ดวยพระสติปญญา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

ในรัชกาลกอนหนานั้น นี้คือสิ่ง    

ที่ทุกคนตองระลึกถึงใหมากกวา

นี้ นั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย

ไดเริ่มตน ไดสรางคุณประโยชน

มากมายในหลายมิติดวยกัน
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

นายกฯ

ให้แก้ปัญหาของตัวเอง แต่ก็นึกถึงปัญหา

ส่วนร่วมว่ามีผลกระทบกับใครบ้าง ตนฟังทุก

ด้าน บางอย่างแก้ได้ทันที บางอย่างแก้ไม่ได้ 

เพราะไปพันกระทบกับคนอื่น ต้องใช้เวลา 

ท้ังนี้ เราต้องไม่ลืมว่าจะทำาให้บ้าน

เมืองขยายใหญ่ขึ้นได้อย่างไร ให้ทุกคนได้เข้า

ถึง เวลาไปหลายประเทศเราสามารถเอามา

เป็นแนวปฏิบัติในประเทศไทยได้ แต่ไม่ต้อง

ลืมวัฒนธรรมไทย หลักคิดที่มีกระบวนการ

ต่างๆ ที่หลายคนไม่เข้าใจ แต่ตนไม่ได้ว่า

ประชาชน อยู่ที่เรา อย่างตนต้องโทษตัวเอง

ที่ทำาให้ประชาชนเข้าใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

“ที่สำาคัญรอยยิ้มที่เป็นการยิ้มที่ ไม่เส

แสร้ง ซึ่งผมเวลายิ้มให้ใครก็ไม่เสแสร้ง บาง

คนติงมาว่ายิ้มน้อย จ้องจับตาไปทุกอิริยาบถ 

ก็ไม่เข้าใจ ต้องยิ้มเปิดปาก ต้องยิ้มเห็นฟัน 

ก็ผมยิ้มแบบน้ี ผมว่าผมก็ยิ้มใช้ได้กับทุกคน 

บางทีมันก็เคร่งเครียดบ้างเพราะเป็นมนุษย์” 

นายกฯ ระบุ

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีพรรค

พลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงพรรค

ร่วมรัฐบาลในวันที่ 26 พ.ย. มีการเชิญ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม เข้าร่วมหรือไม่ว่า ต้อง

เชิญสิ ไม่เชิญได้อย่างไร 

เมื่อถามว่า เชิญ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย เข้าร่วมด้วยหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เชิญคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ทั้งหมด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของ

ประชาชน และคุยกันว่าประชาชนต้องการ

อะไร ก็ต้องมีทั้ง ครม.และ ส.ส.ด้วย

ท่ีรัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความ

คืบหน้าที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมขอเปิด                                                      

อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามรัฐ 

ธรรมนูญมาตรา 152 ว่า วันที่ 15 พ.ย. จะ

มีการนัดประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ที่ทำาการพรรคเพื่อไทย เพื่อหารือถึงราย

ละเอียดทั้งหมดในการอภิปราย เบื้องต้นจะ

มุ่งประเด็นไปที่ปัญหาของประชาชนเป็น

หลัก โดยเฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหา

เรื่องสิทธิเสรีภาพตามประชาธิปไตยของ

ประชาชน และปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล 

ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเพื่อเปิด

รับนักท่องเที่ยว แต่ประชาชนในประเทศยัง

ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ปัญหาน้ำาท่วมในหลายพื้นที่ 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สนใจประชาชน

แต่อย่างใด ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะนำาไปเป็น

ประเด็นในการเปิดอภิปรายในครั้งนี้

ทางด้านนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 

ส.ส.อุตรดิตถ์ ซึ่งถูกพรรคเพื่อไทยขับออก

จากการเป็นสมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่

ผ่านมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ตัดสินใจย้ายไป

อยู่สังกัดพรรคเพื่อชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ยืนยันว่าได้ทำาตามที่ตัวเองได้เคยประกาศไว้

ก่อนหน้านี้ว่า จะไปอยู่พรรคการเมืองที่เป็น

ประชาธิปไตย ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะ

แถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง 

เมื่อถามว่า ที่เคยบอกว่าในการเลือก

ตั้งครั้งหน้าที่เป็นระบบบัตร 2 ใบ พรรคเล็ก

อาจเสยีเปรยีบ ดงัน้ันพรรคเลก็หลายๆ พรรค

ควรจับมือร่วมกันต่อสู้ทางการเมือง ได้ติดต่อ

พูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นบ้างหรือไม่ นาย

ศรัณย์วุฒิตอบว่า ต้องมีแน่นอน ซึ่งวันที่ 11 

พ.ย. ได้เดินทางมายังสภา มีเพื่อน ส.ส.หลาย

คนสอบถามจะไปอยู่พรรคการเมืองใด เมื่อ

บอกว่าไปอยู่พรรคเพื่อชาติ หลายคนก็ยินดี 

และบางคนที่ได้ยุบพรรคไป อยากจะมาร่วม

งานการเมืองกับตนด้วย แต่ยังไม่ขอบอกว่า

เป็นใคร หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบ

อีกครั้ง  

ขณะทีน่ายณฐักานต ์ชชูนะ เลขานกุาร

คณะทำางานประธานสภาผูแ้ทนราษฎร แถลง

ผลการประชุมวิป 3 ฝ่ายว่า ในวันที่ 16 

พ.ย.นี้ เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมร่วม

กันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพิ่มเติม ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พร้อม

ประชาชน เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมวิปดัง

กลา่วไดต้กลงแบง่เวลาในการอภปิรายใหฝ้า่ย

คา้น 5 ชัว่โมง, ฝา่ยรัฐบาล 5 ชัว่โมง, วฒุสิภา 

5 ชั่วโมง และภาคประชาชนในฐานะผู้เสนอ 

ร่างฯ 3 ชั่วโมง จากนั้นในวันที่ 17 พ.ย. 

เวลา 10.00 น. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

จะลงมติด้วยการขานชื่อ ส่วนช่วงบ่ายของ

วันเดียวกันจะเป็นการประชุมสภาตามปกติ

ที่ศาลฎีกา สนามหลวง องค์คณะศาล

ฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรก สอบคำาให้การ

ในคดท่ีีคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นร้อง น.ส.ธณิ

กานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลัง

ประชารัฐ เรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจาก

การเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 

10 โดยพฤติกรรมดังกล่าว ถือว่าฝ่าฝืนและ

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 

6-8, 11, 17 และ 27 ซึ่งศาลฎีกามีคำาสั่งให้

รับคำาร้องเมื่อเดือน ส.ค. มีคำาสั่งหยุดปฏิบัติ

หน้าที่และนัดพิจารณาครั้งแรกหรือไต่สวน

พยานผู้ร้อง 

วันนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาล โดย

กรณดีงักลา่วยงัเปน็คดทีีอ่ยัการสูงสุดยื่นฟ้อง

จำาเลยเป็นคดีหมายเลขดำา อม.19/2564 ของ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง ซึ่งพฤติการณ์ของคดีมีข้อเท็จ

จริงเดียวกันกับคดีที่ ป.ป.ช.ร้องต่อศาลฎีกา 

ซึ่ง น.ส.ธณิกานต์แถลงว่าหากจะนำาคำาเบิก

ความของสำานวนคดีในศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาฯ มาเป็นถ้อยคำาพยานในคดีน้ี เพื่อ

ไม่ให้เป็นการเบิกความซ้ำาซ้อนกัน ซึ่งศาล

ไม่คัดค้าน แต่ขอให้มีการไต่สวนพยานปาก

เดิมเพิ่มเติมในประเด็นอื่น หรือพยานใหม่ 

และขอให้จำาหน่ายคดีนี้ชั่วคราวเพื่อรอการ

พิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ซึ่งในส่วนของ 

ป.ป.ช.ก็ไม่คัดค้านที่จะนำาคำาเบิกความมาเป็น

ถ้อยคำาในคดีนี้เช่นกัน แต่ประสงค์ให้ไต่สวน

ต่อโดยไม่รอผลการพิจารณาของศาลฎีกาฯ 

นักการเมือง

องค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อ

พยานสองคดีเป็นชุดเดียวกัน และนำาสืบใน

ข้อเท็จจริงเดียวกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 

ให้นำาบันทึกถ้อยคำาของคดี อม. 19/2564 มา

รวมเป็นถ้อยคำาของคู่ความทั้งสองฝ่ายในคดี

นี้ และอนุญาตให้ไต่สวนพยานปากเดิมในข้อ

เทจ็จรงิที่ไมซ่้ำากนั โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งจำาหน่าย

คดีนี้ ไว้ชั่วคราว โดยศาลนัดพร้อมในวันที่ 26 

เม.ย.2565 เวลา 09.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 พ.ย.  

ศาลฎีกา สนามหลวง จะนัดพิจารณาคดีครั้ง

แรก สอบคำาให้การคดีหมายเลขดำา คมจ.

3/2564 ที่ ป.ป.ช.ยื่นร้องนายฉลอง เทอดวีระ

พงศ์ และนายภูมิศิษฏ์ คงมี สอง ส.ส.พรรค

ภูมิใจไทย ข้อกล่าวหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้าย

แรงฯ กรณีเสียบบัตรแทนกันในสภา.

โวจ่ายชดเชย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำาหน้าที่ประธาน

การประชมุ หลงัเปดิใหส้มาชกิหารอืถงึปญัหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้ว 

ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วย

วาจา โดยนายชวนแจ้งว่า วันน้ีมีกระทู้ถาม

สดด้วยวาจาจำานวน 3 กระทู้ และมีรัฐมนตรี

มาตอบครบทั้ง 3 กระทู้ 

ทั้งนี้ ในกระทู้เรื่องที่ 2 นายปดิพัทธ์ 

สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ได้

ถามปัญหาราคาข้าวต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิ

ศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ว่าขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำา 

จงึอยากทราบวา่เงนิประกนัรายไดข้องชาวนา

จะจ่ายได้เมื่อไหร่ จะได้วงเงินเท่าใด จะมี

มาตรการระยะกลางและระยะยาวอย่างไร 

การที่รัฐบาลอ้างเรื่องข้าวช้ืนทำาให้ราคาข้าว

ตกต่ำา ถ้ารัฐบาลยังบริหารจัดการน้ำาเช่นนี้

แล้วโยนความผิดให้ชาวนาถือว่าไม่ยุติธรรม

นายจุรินทร์ชี้แจงว่า ต้องอธิบายเกี่ยว

กับราคาข้าวที่มีความชื้นกับราคาข้าวแห้ง

ที่ ไม่มีความชื้นก่อน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น

ว่าชาวนาจะผลิตข้าวที่มีความช้ืนเท่าไหร่มา

ขายในราคาเท่าข้าวแห้งก็ได้ ซึ่งก็จะทำาให้

ไม่มีมาตรฐาน จะเอาราคาข้าวที่มีความชื้น

มาเทยีบกบัราคาขา้วแหง้ไม่ได้  สว่นเรื่องเงิน

ประกันรายได้ของชาวนาจะจ่ายให้ทั้งหมด 

33 งวด โดยโอนเงินตรงเข้าบัญชีธนาคาร

ของชาวนา ขณะนี้เงินงวดที่ 1 และ 2 จ่าย

ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9-10 พ.ย.ที่ผ่านมา วงเงิน 

13,000 ล้านบาท เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เงิน

ชดเชยเรียบร้อยและได้เงินส่วนต่างจำานวน

มาก ส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดต่อๆ ไปจะ

จ่ายสัปดาห์ละหนึ่งคร้ัง แต่จะจ่ายเท่าใดขึ้น

อยู่กับราคาข้าวที่เป็นจริงในขณะนั้นยังไม่

สามารถระบุได้ในขณะนี้

“เป้าหมายในระยะกลางและยาวเรา

วางยุทธศาสตร์ว่าจะลดต้นทุนการทำานาของ

เกษตรกรจาก 6,000 บาทต่อไร่ เหลือ 3,000 

บาทต่อไร่ ภายใน 5 ปี พร้อมพัฒนาพันธุ์ข้าว

ให้ได้มาตรฐาน เตี้ย สั้น ดก ดี เพื่อให้ชาวนา

ได้มีรายได้สูงขึ้น จะใช้ยุทธศาสตร์การตลาด

นำา อย่างช้าในปี 2567 จะต้องมีข้าวพันธุ์

ใหม่เกิดขึ้น 12 พันธุ์ และวางเป้าหมายเพิ่ม

ผลผลิตต่อไร่ จาก 465 กิโลกรัม เป็น 500 

กิโลกรัม” นายจุรินทร์กล่าว

รมว.พาณิชย์กล่าวว่า ในส่วนท่ีนาย

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง ระบุโครงการ

ประกันรายได้ทำาให้เป็นภาระของรัฐบาลจน

กระเป๋าฉีกน้ัน ขอยืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ

นายสันติ เพราะอย่างไรเสียก็ต้องทำางานอยู่

ร่วมกันในรัฐบาล นโยบายประกันรายได้ของ

พรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายท่ีมีการตกลง

จะดำาเนินการต้ังแต่ก่อนเข้าร่วมรัฐบาล และ

เมื่อเข้าร่วมรัฐบาลก็เห็นพ้องกันให้ดำาเนินการ 

โครงการน้ีเป็นนโยบายของรัฐบาล ดังน้ันจึง

ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่ดำาเนินการ

ขณะท่ีนายธนกร วัง บุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ยืนยันดูแลพ่ีน้องเกษตรกรท่ัว

ประเทศ โดยเร่งให้กระทรวงการคลัง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หารือ

วิเคราะห์แนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตร 

หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้เหมาะสม 

ต้องดูเรื่องความเป็นไปได้ของงบประมาณ ไม่

บิดเบือนกลไกตลาด เพื่อให้เป็นไปตามวินัยการ

เงินการคลัง โดยคำานึงถึงความจำาเป็นเร่งด่วน

และกรอบวงเงินงบประมาณอย่างรอบคอบ

และรัดกุม ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวอย่างเป็นระบบ 

ให้ไทยมีพันธ์ุข้าวใหม่ๆ เป้าหมายสำาคัญ คือ 

เกษตรกรได้ประโยชน์ รัฐบาลสามารถลดภาระ

ด้านงบประมาณ และงบประมาณประเทศถูก

ใช้อย่างคุ้มค่า

นายธนกรกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาล

ได้มีมาตรการประกันราคาสินค้าเกษตร 5 

ชนิด ทั้งข้าว ปาล์ม มันสำาปะหลัง ยางพารา 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในรอบ 3 ปี (พ.ศ.

2562-2564) ที่วาระการขออนุมัติผ่านคณะ                                                         

รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบงบประมาณ อุด 

หนุนประกันรายได้ จ่ายส่วนต่างราคาสินค้า

เกษตร 5 ชนิด รวมยอด 276,193 ล้าน

บาท ประกอบด้วย ข้าว 190,311 ล้านบาท, 

ยางพารา 37,821 ล้านบาท, ปาล์ม 22,186 

ล้านบาท, มันสำาปะหลัง 20,372 ล้านบาท, 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์5,503 ล้านบาท นายกฯ ยงั

เร่งรัดใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณล์งพ้ืนที่

เขา้สำารวจและดูแลเกษตรกรผูเ้พาะปลกู เพื่อ

วางแผนตลอดหว่งโซก่ารผลติ ต้ังแต่ต้นน้ำาถงึ

ปลายน้ำา ครอบคลมุการผลติ-การจดัจำาหนา่ย 

และการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

“นายกฯ เห็นใจพี่น้องเกษตรกรผู้

ปลูกข้าวได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนการดำาเนินโครงการประกันราคา

ข้าว รวมทั้งยังมีมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วย

เหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยอย่างต่อ

เนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชนและโรงสีข้าวอินทรีย์

ของเครือข่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน

ราคาให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับตลาดต่าง

ประเทศ” โฆษกรัฐบาลระบุ 

ส่วน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าวถึงการช่วยเหลือ

กรณรีาคาปุย๋สงูขึน้วา่ รฐับาลไมน่ิง่นอนใจใน

การช่วยเหลอื ได้ดำาเนนิการแกป้ญัหาทัง้แบบ

เร่งและแผนระยะยาว โดยตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่

ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้จดัทำาโครงการพาณชิย์

ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร มีปุ๋ยเคมีเข้าร่วม

โครงการ 84 สูตร รวม 4.5 ล้านกระสอบ มี

การสั่งซื้อจากสถาบันเกษตรกรกว่า 2.2 ล้าน

กระสอบแล้ว สำาหรับแผนระยะยาว คือการ

ส่งเสริมเกษตรกรให้ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) เป็นการผสมแม่ปุ๋ยให้ตรงกับ

สภาพดิน

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก

ตอนหนึ่งระบุว่า ได้รับร้องเรียนจากชาวนา

เรื่องราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำามากกว่าปีที่แล้ว 

เหลือ กก.ละแค่ 5-6 บาทเท่านั้น ปัญหานี้

เป็นความทุกข์ซ้ำาซากของชาวนา

อีกทั้งปีนี้ยังถูกซ้ำาเติมด้วยราคาน้ำามัน

ที่สูงขึ้นอย่างมาก ทำาให้ราคาปัจจัยการผลิต

เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปุ๋ยราคาลูกละ 600 

บาท กลายเป็น 1,200 บาท ทำาให้ต้นทุนการ

ผลิตสูงขึ้นมาก นโยบายประกันราคาข้าวที่

มีอยู่ตอนนี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะ

ระบบราคากลางได้เปิดช่องให้พ่อค้าคนกลาง

กดราคาข้าวถูกลงไปอีก เงินที่ ได้รับชดเชย

ก็ไม่คุ้ม

ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เสนอแนว 

ทางแก้ปัญหาโดยสรุปไว้ 3 ระยะ คือ ระยะ

สั้นที่ข้าวกำาลังเก็บเกี่ยวแล้วรัฐบาลต้องดึง

ข้าวออกจากระบบให้มากที่สุด รวมถึงการให้

สินเชื่อกับโรงสีที่ซื้อข้าวกับชาวนาในราคาที่

เป็นธรรม และควรรับซื้อข้าวเปลือกโดยตรง

จากชาวนา รวมทั้งต้องเร่งเจรจากับประเทศ

ผู้รับซื้อข้าวรายใหญ่ของโลกเพื่อเร่งระบาย

สต๊อกขา้วทีล่น้เกนิในประเทศไทยใหเ้รว็ สว่น

ระยะกลางต้องมีความต้ังใจจริงทีจ่ะลดต้นทนุ

ปัจจัยการผลิต และระยะยาวต้องเร่งจัดสรร

งบประมาณในการปรับปรุงวิจัยพันธุ์ข้าวให้มี

ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กล่าวว่า ขอเสนอให้แก้ปัญหาทางโครงสร้าง

และยุติบทบาทพ่อค้าคนกลางลงไม่ ให้มี

อิทธิพลในตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจโรง

สีขนาดใหญ่และพ่อค้าผู้กำาหนดราคาซื้อขาย

ข้าวสาร และเป็นตัวการสำาคัญที่โรงสีนำามา

คำานวณกลับเป็นราคาข้าวเปลือก ทำาไมไม่ส่ง

เสริมให้หน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วประเทศ

ซือ้ขา้วจากชาวนาโดยตรงในราคาทีเ่ปน็ธรรม 

ไม่ใช่ไปซื้อจากร้านเจ้าสัวหรือ 5 เสือพ่อค้า

ข้าวแทน รวมทั้งควรตั้งโรงสีชาวนาตำาบลละ 

1 แหง่ทัว่ประเทศ เปน็โรงสขีนาดใหญป่ระจำา

ตำาบลที่สามารถสีข้าวเมล็ดเรียวได้ไม่แตกหัก 

โดยอาจทำาเป็นระบบสหกรณ์และวิสาหกิจ

ชุมชนทุกตำาบล พร้อมตั้งยุ้งฉางตำาบลแทน

โกดังข้าวของนายทุน ขจัดพ่อค้าคนกลาง 

โดยให้รัฐจัดตั้งองค์กรกลางจัดสรรการตลาด

และการจัดซื้อให้แทนพ่อค้าคนกลางที่ขูดรีด 

โดยสง่เสรมิการขายตรงต่อผูบ้รโิภคกบัชมุชน

ชาวนาหรือวิสาหกิจชุมชน และควรส่งเสริม

ชาวนาทำาเกษตรแปรรูปตามความถนัดของ

แต่ละพื้นที่.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

ก็บตกวันคล้ายวันเกิด  “เสี่ยโอ๋”  ศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ที่เพิ่งอายุครบ 59 ปี

เต็มไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

ต้องบอกว่าเป็นเบิร์ธเดย์ที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่ช่วง

เช้า ที่สำาคัญปีนี้ดันบรรจบมาเจอกับวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พอดิบพอดี  

ก่อนประชุม ครม. “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าใหญ่ฝ่ายรัฐบาล เลย

เรียก “เสี่ยโอ๋” ไปอวยพรยกใหญ่ พร้อมกับมอบของขวัญสุดพิเศษ 

ขณะที่ช่วงเย็น “เสี่ยโอ๋” และชาวภูมิใจไทย ไปเอาฤกษ์เอาชัย

ทำาบุญร่วมกันที่วัดพระรามเก้า ใกล้กับบ้านเจ้ากระทรวงคมนาคม 

แขกเหรื่อมากันเพียบ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคสีน้ำาเงิน นำา

โดย “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค 

ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาในกระทรวง

ราชรถ 

แต่มีเรื่องตลกโปกฮาเบาๆ กับ

ผู้ร่วมงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ในวันนั้น 

อย่าง “หนูกวาง” ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ที่ช่วงเช้ามาร่วมประชุม ครม. แต่ดัน

ลืมชุดที่จะแต่งไปงาน “เสี่ยโอ๋” ตอน

เย็น 

“หนูกวาง” ไม่รู้จะทำาอย่างไร 

จึงสั่งทีมงานซึ่งก็ดันเป็นผู้ชายคน

เดียวไปหาซื้อชุดมาให้ บอกไซส์ไปเรียบร้อย แล้วอาศัยให้ถ่ายรูปส่ง

มาดูจนเป็นที่พอใจ 

 เรื่องไม่จบเท่านั้น ด้วยความเป็นชุดใหม่แกะกล่อง รอยยับ 

รอยพับ เลยเด่นชัดออกมาจนสังเกตเห็น ทำาเอาโดนแซวไปขนาน

ใหญ่เหมือนกัน 

ถึงงานแล้วยังมีเรื่องให้ฮาอีก เพราะทันทีที่เจอ “เสี่ย

โอ๋” ทาง “หนูกวาง” ก็ยังไปถามว่า ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วค่ะท่าน

ทำาเอา “ทรงศักดิ์ ทองศรี” รมช.มหาดไทย ต้องแตะเบรก “ใคร

เขาถามอายุกันลูก”  

แต่ดีที่ว่า “เสี่ยโอ๋” ไม่ซีเรียส เลยตอบกลับไปแบบขำาๆ ปี

นี้ 59 แล้วจ้า “หนูกวาง” เลยเฉลยว่า “หนูไม่ได้อะไร จะเอาไปแทง

หวยเจ้าค่ะ” 

แบบว่า งวดนี้ขอ 2 ตัวตรงๆ จะขอเป็น “มาดามกวาง” กับ

เขาสักหน่อย ฮ่าๆ. 

ฌ.เฌอ

เอาเลขไปแทงหวย

เ

‘ท้าทายอำานาจศาล’!

กใจ-ไม่ถูกใจ...ถูกต้อง-ไม่ถูกต้อง ก็แล้วแต่จะว่ากัน

ไป!!! แต่คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า 

คำาตัดสินวินิจฉัยชี้ขาด ของ ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ

วันวาน ในเรื่องการล้มล้าง-ไม่ล้มล้างการปกครอง น่าจะมี

ส่วนช่วยหน่วง ช่วยรั้ง กระแสความปั่นป่วน วุ่นวาย การ

ฉกฉวยโอกาสทางการเมือง ไม่ว่าของเด็กๆ หรือของพวก

ผู้ใหญ่ที่ชอบอาศัยเด็กๆ เป็นเครื่องมือ ให้พอทุเลา เบาบาง 

ลดน้อยถอยลงไปได้มั่ง ไม่มาก-ก็น้อย...


คืออย่างน้อย. . .ก็พอช่วยให้ เกิด มาตรฐาน

ทางกฎหมาย ที่สามารถนำาไปอ้างอิง นำาไปใช้ ในการ

บริหาร-จัดการ ต่อความเพียรพยายามสร้างความสับสน 

ระส่ำาระสาย ให้กับผู้คนทั้งในวงลึก-วงกว้าง จนอาจนำาไป

สู่ความ ฉิบหาย...กับ...ฉิบหาย ของสังคมทั้งสังคมเอาเลยก็

ไม่แน่!!! หรือทำาให้ความพยายาม คบเด็กสร้างบ้าน-คบหัว

ล้านสร้างเมือง ที่ถูกจุดประกาย ถูกสร้าง ถูกโหม จนกลาย

เป็นกระแสอันเชี่ยวกรากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีแต่ต้องชะงักรั้ง 

ต้องหยุดม้าเอาไว้ริมหน้าผา หรือต้องกลับมาคิดหน้า-คิด

หลัง คิดทบทวนให้ถ้วนถี่ ก่อนที่จะตัดสินใจโดดลงเหวกัน

ไปเป็นขบวนๆ หรือเป็นรายๆ ก็แล้วแต่...


อันนี้นี่แหละ...ที่ทำาให้ไม่ว่าถูกใจ-ไม่ถูกใจ ถูกต้อง-ไม่

ถูกต้อง ตามทัศนะ ค่านิยม หรือ รสนิยม ของใครต่อใคร

ก็ตามที แต่ต้องถือเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิด

คุณูปการต่อสังคมทั้งสังคมไม่น้อยทีเดียว เพราะความ

พยายามสร้างความสับสน วุ่นวาย ความแตกแยก ขัดแย้ง 

ในเรื่องทำานองนี้ เอาเข้าจริงๆ แล้ว...มันแทบไม่ได้ช่วยให้

อะไรต่อมิอะไรดีๆ ขึ้นมาบ้างเลย ไม่ได้ช่วยให้ โควิด หาย-

ไม่หาย ตาย-ไม่ตาย ไม่ได้ช่วยให้น้ำาท่วม-ไม่ท่วม ลด-ไม่ลด 

ไม่ได้ช่วยให้ราคาข้าวเด้งข้ึนมาซักก่ีสิบ-ก่ีร้อยบาท ไม่ได้

ช่วยให้ราคาน้ำามันดีเซลกลับไปอยู่ที่ลิตรละ 25 บาท ตาม

ความปรารถนาของพวกสิงห์รถบรรทุกเอาเลยแม้แต่น้อย 

ฯลฯ มีแต่แค่ช่วยตอบสนองอารมณ์ โกรธ เกลียด เคียดแค้น 

อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชัง ให้ยิ่งเกิดความเมา              

มันซ์ซ์ซ์ ความสะใจ ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...


คือแค่เจอกับปัญหาโควิด-ไม่โควิด น้ำาท่วม-ไม่น้ำา

ท่วม ข้าว-ของแพง ขณะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับ

ชะงักงัน กลายเป็น Stagflation แบบที่อาจารย์ ดร. วิวัฒน์

ชัย อัตถากร ท่านได้อรรถาธิบายไว้ใน ไทยโพสต์ เมื่อไม่

กี่วันมานี้ แค่นี้...ก็เรียกว่าแทบจะบ้าตาย!!! กันไปเป็นรายๆ 

หรือกันไปท่ัวท้ังสังคมเอาเลยก็ว่าได้ แต่ยังดันต้องมาเจอ

กับเรื่องมาตรา 112-116 เจอกับ ของเล่น ของพวกเด็กๆ 

โดยมีผู้ใหญ่หัวล้าน-ไม่หัวล้าน คิดจะเอาด้วยช่วยกระพือ

ซะอีกด้วยต่างหาก ขันติธรรม ความอดทน อดกลั้น อันเป็น

เครื่องมือชิ้นสำาคัญที่จะนำาไปสู่ สามัคคีธรรม ภายในสังคม

ไทย มันเลยหนีไม่พ้นอาจต้องกลายเป็น ขันแตก เข้าในวัน

หนึ่ง-วันใด ขึ้นมาจนได้ ถ้าไม่มีใคร ไม่มีหน่วยงาน หรือองค์

กรใดๆ คอยช่วยหน่วง ช่วยรั้ง เอาไว้มั่ง...


ดังนั้น...ไม่ว่าถูกใจ-ไม่ถูกใจ ถูกต้อง-ไม่ถูกต้อง ตาม

รสนิยมของใคร-ของมันก็แล้วแต่ แต่การแสดงออกถึง

ความยินยอมพร้อมใจ พร้อมที่จะยอมรับ ต่อ มาตรฐาน

ทางกฎหมาย ในลักษณะที่ว่านี้ ย่อมทำาให้ โอกาส อยู่ร่วม

กันโดยสันติ ภายในสังคมไทย ย่อมมีความเป็นไปได้มาก

ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น แม้ว่าทัศนคติ ความคิด-ความเห็น ของ

ใครคนหนึ่ง-คนใด กลุ่มหนึ่ง-กลุ่มใด จะผิดแผก แตกต่าง 

กันไปในลักษณะไหนก็ตาม แต่เมื่อเกิดและเติบโตขึ้นมาใน

แผ่นดินนี้ อย่างน้อย...มันคงต้องหาหลักอะไรบางอย่าง ที่

พอจะช่วยให้อยู่ๆ กันไปได้ อยู่กันโดยสันติ ไม่ถึงกับต้อง

หันมาหักล้าง พร่าผลาญ ล้างผลาญ ชนิดไม่ว่ามึง-ก็กู คง

ต้องตายกันไปข้าง...


คือไม่ว่าจะ ปฏิรูป หรือ ปฏิวัติ ใดๆ ก็แล้วแต่...ภาย

ใต้สังคมไทย หรือภายใต้ ความเป็นไทยๆ นั้น ทุกสิ่งทุก

อย่างมันคงไม่ถึงกับเข้มขมึงตึงเครียด เหมือนกับบรรดา

พวกฝรั่ง โดยเฉพาะ ฝรั่งเศส ที่ต้องจับผู้คนมาตัดหัว คั่ว

แห้ง กันจนเลือดนองไปทั่วทั้งแผ่นดิน หรือจนกลายเป็น

ความสยดสยอง ชนิดถือเป็นความ อัปลักษณ์ ในทาง

ประวัติศาสตร์สังคมเอาเลยก็ว่าได้ ต่างไปจาก ความเป็น

ไทยๆ ที่ไม่ว่าจะโกรธ กริ้ว ฉิวฉุน กันไปถึงขั้นไหน อย่าง

น้อย...ความมีไมตรีจิต มีน้ำาใจ ความห่วงใย ความเมตตา 

ปรานี ไปจนถึงปรารถนาดีต่อกันและกัน ฯลฯ อะไรต่อมิ

อะไรเหล่านี้นี่แหละ ที่มันมีส่วนช่วยให้เกิดการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง การยกระดับในแต่ละสิ่ง แต่ละอย่าง กันมา

เป็นข้ันๆ จนอาจกลายเป็น การปฏิรูปโดยทางธรรมชาติ 

เอาเลยก็ไม่แน่!!!


แบบเดียวกับที่บทละคร เวนิส-วาณิช ของล้นเกล้าฯ 

รัชกาลที่ 6 ท่านพระราชนิพนธ์เอาไว้นั่นแหละว่า... “อัน

ความกรุณาปรานี-จะมีใครบังคับก็หาไม่-หลั่งมาเองเหมือน

ฝนอันชื่นใจ-จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน-เป็นส่ิงดีสองช้ัน

พลันปลื้มใจ-แก่ผู้ ให้และผู้รับสมถวิล-เป็นพลังเลิศกำาลัง

อื่นทั้งส้ิน-เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณา-ประดุจดังวรากรณ์

สุนทรสวัสดิ์-เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสง่า ฯลฯ” อะไรประมาณ

นั้น หรือเผลอๆ...อาจเป็นสิ่งที่เหนือไปกว่า กฎหมาย ใดๆ ที่

คิดจะปฏิรูป ปฏิวัติเอาเลยก็ว่าได้ ดังนั้น...ใครก็ตามที่คิดจะ

ปลุกกระแส สร้างกระแส คิดจะรื้อกฎหมายฉบับโน้น ฉบับ

นี้ เมื่อเจอเข้ากับคำาตัดสินคำาวินิจฉัย ของ ศาลรัฐธรรมนูญ 

คราวนี้ คงต้องไปหยิบเอาบทละครเรื่องนี้ มาอ่านทวนกัน

ดูอีกซักครั้ง โดยเฉพาะในบทกลอน ในคำาพูด คำาจา ที่เน้น

เอาไว้ว่า... “ฉะนั้นยิวแม้อ้างยุติธรรม-จงกำาหนดจดจำาไว้

ด้วยว่า-ในกระแสแห่งยุติธรรมา-ยากจะหาความสุขเกษม

เปรมใจ...” นั่นแล....


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Cotton... “Law and 

Equity, which God hath joined, let no man put 

asunder.- กฎหมายกับความยุติธรรม...ที่พระเจ้าทรง

เชื่อมประสานเอาไว้ จงอย่าให้ใครมาแยกออกจากกันได้

เลย...”.



ว่าด้วยกฎหมายกับความยุติธรรม

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ถู

ดกันโดยเนื้อแท้..... 

การมุ่งทำาลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งนี้ ไม่

ได้มาจากคนด้อยศึกษา คนป่า-คนเถื่อน ที่ไม่รู้ผิด-

ไม่รู้ถูกจากที่ไหน

หากแต่มาจาก “ปัญญาชน” ตามมหา’ลัย ตาม

พรรคการเมือง ตามนักธุรกิจกลุ่มทุนล้วนๆ

แต่แปลก กลับต่ำาทรามสำานึก!

ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยแล้ว จะถูกใจ-ไม่

ถูกใจ เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ต้องเคารพคำาตัดสินนั้น 

ไม่วิพากษ์-วิจารณ์เชิงดูหมิ่น ไม่ตัดคำา-ตัดความไป

เผยแพร่ลักษณะบิดเบือน

แต่นี่กลับกระทำาเป็นตัวอย่างเลวทางสังคม ชนิดไม่

น่าปล่อยให้เป็นเยี่ยงอย่าง

เช่น แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม โพสต์

ข้อความว่า

วินิจฉัยแล้ว ปฏิรูปคือการล้มล้าง

#ล้มล้างพ่อมึงสิ

เหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งในคำาวินิจฉัยศาลไม่ได้เป็นอย่าง

นั้น คนท่ีไม่ได้อ่านคำาวินิจฉัยศาลครบใจความ เห็นแล้ว

อาจหลงเชื่อตามคำาบิดเบือนนั้นได้ 

หนักกว่าน้ัน ไปถึงข้ันแฮ็กเว็บศาลรัฐธรรมนูญ 

เปลี่ยนชื่อศาลไปในทางหยามหมิ่น

เหล่านี้ ชาวบ้านผู้เจริญแล้ว เขาไม่ทำากัน

มีแต่ “ปัญญาชน” ผู้ต่ำาทรามเท่านั้น กระทำา

พวกเขารู้ การ “หมิ่นศาล” มีความผิด แต่พวกเขา

ส่งสัญญาณท้าทาย 

เถอะ...แล้วจะรู้!

ผมอยากให้ได้อ่านคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ “ฉบับ

เต็ม” กัน ผมอ่านแล้ว ได้ความรู้ ทั้งอ่านเพลิน รวดเดียวจบ

ท่ีว่าเพลิน เพราะท่านเขียนคำาวินิจฉัยแบบแปล

ภาษากฎหมายมาเป็นภาษาหนังสือที่คนทั่วไป อ่านเข้าใจ

ง่าย 

ท่านร้อยเรียงเรื่องในแต่ละข้ันตอนให้ทราบ จน

ไปสู่คำาวินิจฉัยที่ครอบคลุมทั้งนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์ ท้ังประชาธิปไตย ว่าด้วย

เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ

ไทยโพสต์ฉบับเมื่อวาน (๑๑ พ.ย.๖๔) ลงไว้ละเอียด 

ไปหาอ่านได้ วันนี้จะนำาคำาวินิจฉัยช่วงที่ว่าด้วยการล้ม

ล้างมาให้อ่าน 

อ่านแล้วจะได้รู้ว่า ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย

ว่าการกระทำาของนายอานนท์ นำาภา นายภาณุพงศ์ จาด

นอก นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 

ที่ชุมนุมปราศรัย เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๓ ที่ธรรมศาสตร์ 

รังสิต เสนอ ๑๐ ข้อเรียกร้อง “ปฏิรูปสถาบันพระมหา

กษัตริย์” นั้น เป็นการ “ล้มล้าง” โดยตรง

เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นขบวนการเดียวกัน มีเจตนาเดียวกัน

ตั้งแต่แรก 

ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ มีพฤติการณ์กระทำาซ้ำาและกระทำาต่อไป

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระทำากันเป็นขบวนการ ซึ่งมีลักษณะ

ของการปลุกระดม 

ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีลักษณะก่อให้เกิดความวุ่นวายและ

ความรุนแรงในสังคม

ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสำาคัญ ๓ ประการ 

๑.เสรีภาพ หมายถึงทุกคนมีสิทธิ์คิด พูดและทำาอะไร

ก็ตามที่ไม่มีกฎหมายห้าม 

๒.เสมอภาค คือทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 

๓.ภราดรภาพ หมายถึงคนทั้งหลายมีความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้อง มีความสามัคคีกัน 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ด้วยความผูกพันของปวงชนชาว

ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาหลายร้อยปี 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขจึงได้รับความยินยอม

จากปวงชนชาวไทยให้ทรงใช้อำานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

ผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลักสำาคัญที่จะ

ขาดเสียไม่ได้ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ดังนั้นการกระทำาใดๆ ที่มีเจตนาเพื่อทำาลาย หรือทำาให้

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไป 

ไม่ว่าจะด้วยวิธีการพูด เขียนหรือการกระทำาต่างๆ เพื่อ

ให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำาลาย ด้อยคุณค่าหรือทำาให้อ่อนแอ

ลง ย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระ

มหากษัตริย์ 

การใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ ไม่เป็นไปตามหลัก

การประชาธิปไตย 

การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ เป็นการอ้างสิทธิเสรีภาพ

เพียงอย่างเดียว ไม่ได้คำานึงถึงหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ 

ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดย

ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี

แตกต่างจากบุคคลรวม 

ทั้งล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นที่เห็นต่างด้วย

การด่าทอ รบกวนพื้นที่ส่วนตัว ยุยงปลุกปั่น ด้วยข้อเท็จจริง

ที่บิดเบือนจากความเป็นจริง

ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ มี

การจัดตั้งกลุ่มในลักษณะเป็นองค์กรเครือข่าย มีการใช้ความ

รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

บางเหตุการณ์ ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ มีส่วนในการจุดประกาย

ในการอภิปรายปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมือง ทำาให้

เกิดความแตกแยกของคนในชาติ อันเป็นการทำาลายหลัก

ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

ผลการกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ นำาไปสู่การล้มล้าง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าการชุมนุมหลายครั้งมีการ

ทำาลายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ การ

แสดงออกโดยลบแถบสีน้ำาเงินซึ่งเป็นสีของพระมหา

กษัตริย์ออกจากธงไตรรงค์

ข้อเรียกร้อง ๑๐ ข้อของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ เช่น การยกเลิก

มาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ การยกเลิกการรับบริจาคโดย

พระราชกุศล การยกเลิกพระราชอำานาจ และการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 

เป็นข้อเรียกร้องที่ทำาให้สถานะของสถาบันพระมหา

กษัตริย์ ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา

ทั้งพฤติการณ์และเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำา

ของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจว่า 

ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ มีเจตนาซ่อนเร้น เพื่อล้มล้างระบอบ

การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ไม่ใช่เป็นการปฏิรูป 

การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ เป็นการ

แสดงความคิดเห็นที่ไม่สุจริต 

เป็นการละเมิดกฎหมาย มีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้าง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง

แม้เหตุการณ์ตามคำาร้องผ่านพ้นไปแล้ว แต่หากยัง

คงให้ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ รวมทั้งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่าย

กระทำาการดังกล่าวต่อไป 

ย่อมไม่ไกลเกินเหตุท่ีจะนำาไปสู่การล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ วรรคสอง ให้ศาลรัฐธรรมนูญ

มีอำานาจสั่งการให้เลิกการกระทำาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอีกใน

อนาคตได้ด้วย

เหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่า

การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ

ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๔๙  

และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ รวมทั้งองค์กรเครือข่าย

เลิกกระทำาการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย

ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง”

............................

ก็ชัดเป๊ะ

“ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ มีเจตนาซ่อนเร้น เพื่อล้มล้างการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ไม่ใช่เป็นการปฏิรูป” 

ที่ โพสต์ “ปฏิรูปคือการล้มล้าง” นั่นเท็จ!.

คนละเรื่องกับการ “ปฏิรูป” อย่างที่นำาไปโพสต์บิดเบือน

กันเป็นว่า “วินิจฉัยแล้ว ปฏิรูปคือการล้มล้าง”

จะยกคำาวินิจฉัยช่วงนี้มาให้อ่าน ดังนี้

.....................

“ข้อเรียกร้องที่ขอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา ๖ ซึ่ง

เป็นบทบัญญัติที่รับรองพระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์

ในฐานะทรงเป็นประมุขของรัฐ ที่ผู้ใดจะกล่าวหาหรือละเมิด

มิได้นั้น 

จึงเป็นการกระทำาที่มีเจตนาทำาลายล้างสถาบันพระมหา

กษัตริย์อย่างชัดแจ้ง 

การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ เป็นการเซาะกร่อน บ่อน

ทำาลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

การออกมาเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นอกจากเป็นวิถีที่ไม่ถูกต้อง ใช้

ถ้อยคำาหยาบคาย 

และยังไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่าง

ได้ด้วย อันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้คนอื่นทำาตาม

ยิ่งกว่านั้น การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ มีการดำาเนิน

งานอย่างเป็นขบวนการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า

หมาย

และการปราศรัยของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.

๖๓ ณ เวที ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต จะผ่านไปแล้ว ภายหลังจากที่นายณฐพร โตประยูร 

ผู้ร้องยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ก็ยังปรากฏว่า ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ ยังคงร่วมชุมนุมกับกลุ่ม

ต่างๆ โดยใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุม วิธีการ

ชุมนุม เปลี่ยนแปลงผู้ปราศรัย ใช้กลยุทธ์แบบไม่มีแกนนำาที่

ชัดเจน 

แต่มีรูปแบบการกระทำาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนที่มี

แนวคิดเดียวกัน 

การเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ และกลุ่มเครือข่ายที่

พู
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net                                                                   

ทาทายความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันตุลาการอยางโจงครึ่ม! 

23 องคกรนิสิตนักศึกษา ที่นําโดยสภานิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โชวพลังกฎหมูเหนือกฎหมาย ออกแถลง 

การณปฏิเสธคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ “...การวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เปนการดอยคาสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาว

ไทยท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ และ

ทําใหประชาชนหมดส้ินศรัทธาท่ีมีตอ

อํานาจตุลาการและวงการนิติศาสตร

ประเทศไทย เม� อลมวสันตฤดูแหงการ

เปลี่ยนแปลงไดพัดพามาสูดินแดน

สุวรรณภูมิแหงนี้แลว ทานมิอาจสราง

กําแพงขวางกั้นลม มิเชนนั้นกระแส

ลมนี้จะทวีความรุนแรงเปนพายุที่พัด

พาเศษซากศักดินาลาหลังครํ่าครึ ให

พากันพังทลายลงไปทั้งระบบ เมื่อ

เลือดราษฎรที่ถวิลหาประชาธิปไตย 

ถูกทําใหหลั่งลงบนผืนแผนดินนี้ สิ่งที่

ทานไดกลับมาจะมีเพียงสิ่งเดียว คือ

ไฟโลกันตรแหงการตอสูของพี่นองประชาชนจะลุกโชนขึ้นอยาง

ควบคุมมิได และสุดทายประชาชนจะเปนสถาบันเดียวท่ีคงอยู

สถาพรในพื้นแผนดินนี้ชั่วกัลปาวสาน” เหิมเกริมสมกับยุค “3 

นิ้ว” หลงละเลิง (คิด) ครองเมือง ยิ่งตอกย้ําถึงสิ่งที่ศาลพิพากษา 

3 หัวโจกม็อบไววา อางสิทธิเสรีภาพเพียงอยางเดียวไมไดคํานึงถึง

หลักความเสมอภาค ภราดรภาพ ใชเสรีภาพในการแสดงความคิด

เห็นโดยไมรับฟงความคิดเห็นของผูอ� น ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ที่แตกตางจากบุคคล รวมทั้งลวงละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอ� น

ที่เห็นตาง ดวยการดาทอ รบกวนพื้นที่สวนตัว ยุยงปลุกปน ดวย

ขอเท็จจริงที่บิดเบือนจากความเปนจริง และยังมีการจัดตั้งกลุมใน

ลักษณะเปนองคกรเครือขาย มีการใชความรุนแรงอยางตอเน� อง 

• ทาทีชางสอดรับกับคําแถลงแฝงขมขูของพรรคกาว

ไกลราวกับเปนเนื้อเดียวกัน “ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการ

พรรคกาวไกล ระบุวาคําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญจะยิ่งทําใหสังคม

ไทยหนีหางออกจากเสนทางนี้มากขึ้น

เรื่อยๆ จนอาจจะส่งผลให้เกิดความ

รุนแรงในสังคมไดในอนาคต หนําซ้ํา

ยังเตือนวาหากกาวไกลถูกยุบพรรค 

จะกลายเปนระเบิดลูกใหญสําหรับ

สังคมไทยแน� ปากกลาขาสั่นฟอกตัว

เองไมเขาเหตุยุบพรรค อางใชสิทธิ ทํา

หนาท่ีในฐานะ ส.ส.ที่ดีของประชาชน 

เปนการประกันสิทธิที่รับรองไวตาม

รัฐธรรมนูญ ประกาศจุดยืนตอตาน

การลมลางการปกครองของคณะรัฐประหาร และฝายอนุรักษนิยม

อยางถึงที่สุด ตอจากนี้ตองจับตาดูกันตอไปวาจะมาในรูปแบบไหน

อีก ถายังจํากันไดหลังศาล รธน.สั่งยุบพรรคอนาคตใหม แฟลช

ม็อบก็ผุดทั่วประเทศราวกับดอกเห็ด หวงรอบอีแอบจะเลนแรง

กวาเดิมยืมมือเด็กปวนบานเมืองใหวุนวายเพ� อประโยชนการเมือง

ของตัวเองและพวกพอง  

• ภารกิจของ “มือปราบแกงลมเจา” ณฐพร โตประยูร 

ถือวาสําเร็จไปเปลาะหนึ่งแลว เรงเดินเคร� องตอไมรอชา ลุยรวบ 

รวมหลักฐานเอาผิดเพ� อยุบพรรคกาวไกล จากท่ีไดย� นคํารองให 

กกต. ตั้งแตป 63 ใหพิจารณาวินิจฉัยกระทําความผิดตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 2560 จากกรณี

การแสดงความเห็นทางการเมือง การเขารวมกับผูชุมนุม และ

การประกันตัวผูตองหาในคดีชุมนุมทางการเมือง ซึ่งถือเปนการ

กระทําการ หรือสงเสริม สนับสนุน

ใหผู ใดกระทําการอันเปนการกอกวน

หรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเจา

ตัวมั่นใจวา กกต.จะสรุปคดีนี้เสร็จไม

เกิน 1-2 เดือน กอนสงเร� องใหศาล

รัฐธรรมนูญ มาถึงขั้นนี้เจาตัวรูดีวา

สรางศัตรูไวเยอะแน� เอยปากถูกไล

ลามีคนจางลาตัวแลว แตพรอมยอม

ตายปกปองสถาบัน เรียกวาคิดจะลม

ลางสถาบัน ตองขามศพ ณฐพร ไป

กอน ภารกิจยิ่งใหญนี้ ไมไดรับจาง

ใคร ควักเงินตัวเองลวนๆ ในชวงเกือบ 2 ปนี้ ตองจางคนมาชวย

งาน เดือนนึงเสียคาใชจายประมาณ 2.5 แสนบาท 2 ปก็ปาไปรวม 

10 ลาน มีเซฟเฮาสที่ใชทํางานอยู 3 แหง หลังหลักจะอยูที่ซอย

วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี สําหรับอดีตที่ปรึกษาประธานผูตรวจ

การแผนดินคนนี้ ถือวามีสายสัมพันธท่ีแนบแน�นกับขั้วอํานาจเกา                                                                     

สี่เสาเทเวศร โดยเฉพาะกับพลเรือเอกพะจุณณ ตามประทีป อดีต

หัวหนาสํานักงานมูลนิธิรัฐบุรุษและนายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม 

ติณสูลานนท อดีตประธานองคมนตรี ท่ีสําคัญพลเรือเอกพะจุณณ

ไมใชคนอ� นคนไกลของ “บิ๊กตู” เพราะเปนเพ� อนรวมรุน ตท.12 

นั่นเอง.

ณฐพร โตประยูร 

ชัยธวัช ตุลาธน

ระแสขาว “บิ๊กตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เคลียรใจกับ ร.อ.ธรรมนัส  

พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลัง 

นายกฯ ออกมายอมรับเม� อตนสัปดาหวา “ไดคุยกันแลวครั้งนึง”

สวนจะสามารถลางใจไดหมดจดหรือไม คงเปนเร� องตอง

ติดตามกันตอไป หลังกอนหนานี้ทาง กลุม 3 ช. ถูก “ลุงตู” ไลบี้อยาง

หนักหลังศึกซักฟอกรอบลาสุด ตั้งแตสั่งปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา และ น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน พนจากตําแหน�งเสนาบดี  

ตอดวย “2 ป.” คือ ป.ประยุทธ และ “บิ๊กปอก”-พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา พรอม 6 รมต.สายตึกไทยคูฟา เปดเกมไลบี้ เพ� อให

พนโครงสราง พปชร.   

แตเพราะบารมี “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ และหัวหนาพรรค พปชร. ชวยเซฟกลุม 3 ช. เอาไว                                                                    

แตสุดทายก็มีเหตุฟาผาใหตองเสียแกนหลัก “วิรัช รัตนเศรษฐ”  

ส.ส.บัญชีรายช� อและอดีตประธานวิปรัฐบาล พรอมดวยภรรยาและ

นองภรรยา รวม 3 ส.ส.โคราช ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง สั่งยุติปฏิบัติหนาที่ ส.ส. จากคดีจัดสรางสนาม

ฟุตซอลฉาว 

เปนเหตุใหกลุม 3 ช. หมดอิทธิพลทางการเมืองไปเยอะ เทานั้น

ไมพอ ยังถูกริบโควตาประธานวิปรัฐบาล และ “บิ๊กตู” สามารถผลัก

ดัน นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค องครักษในสภา มานั่ง

เปนประธานวิปรัฐบาล คุมเสียงในสภา ปองกันกฎหมายสําคัญถูก

คว่ํา และองคประชุมลมใหรัฐบาลเสียรังวัด  

ดวยสถานการณที่เหลือทางเดินนอยลง จึงทําให “ร.อ.ธรรม

นัส” ตองลดทาทีแข็งกราวและยอมสนับสนุน “ลุงตู” ใหอยูครบ

วาระ 4 ป จบภารกิจเทอมนี้ ไปกอน     

รวมทั้งยังมีรายงานวา ไดปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นกับ “บิ๊กตู” ในชวง

อภิปรายไมไววางใจ รวมทั้งเกมการเมือง แรงกระเพ� อมทั้งบนดินและ

ใตดินและการทําโพล ส.ส. จนเกิดความแตกแยกใน พปชร. เปนฝมือ

ของขาใหญ ไมเกี่ยวกับ “ผูกอง” โดยตรง  

เพ� อเปนเคร� องยืนยันความจริงใจ “อีเวนต ปารตี้ กระชับความ

สัมพันธ” ในวันที่ 26 พ.ย. สโมสรราชพฤกษ นอรธปารค ที่มี “บิ๊ก

ปอม” และทีมของ “ผูกองคนดัง” เปนโต โผจัดงานจึงเกิดขึ้น 

ดวยการเชิญแกนนําและ ส.ส.พรรครวมรัฐบาล เพ� อสราง

บรรยากาศที่ดีในสมัยประชุมสภานี้ รวมทั้งสยบความขัดแยงในพรรค

รวมรัฐบาลที่มีขาวออกมาตลอด รวมทั้งการทํางานในสภาที่มักจะมี

ปญหาองคประชุมลม ใหมีความราบร� นขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลัง พล.อ.ประยุทธตกปากรับคําไปแลว และ พล.อ. 

อนุพงษก็คงไมพลาด คาดวาจะมีไฮไลตสําคัญคือการเผชิญหนาพรอม                                                        

กันของพี่นอง 3 ป. และยังจับตาวาจะมีฉากโชวหวานระหวาง “บิ๊กตู”  

และ “ผูกองมนัส” สวมกอดกันหรือไม   

อยางไรก็ตาม แม “ผูกอง” จะตองการยุติความขัดแยง โดย

ใชงานดังกลาวเปนสักขีพยานตอหนาพรรครวมรัฐบาลและมีส� อรวม

สังเกตการณ

แตหากถามใจลึกๆ “บิ๊กตู” จะยังไววางใจ  กลุม 3 ช. หรือ

ไม เพราะมีกระแสวา นายกฯ ไดเตรียมทางหนีไฟเอาไว หาก

สถานการณเปลี่ยนแปลง และ พปชร.ในมือ “ร.อ.ธรรมนัส” ไมยอม

เสนอช� อ “บิ๊กตู” เปนนายกฯ เพียงคนเดียว   

หากสมมุติฐานเปนจริง “บิ๊กตู” จะเท พปชร. ยายไปพรรค

สํารอง โดยมีรายงานวา “บิ๊กแปะ” พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อดีต 

ผบ.ตร. ที่ลมแผนการเสนอตัวชิงตําแหน�งผูวาฯ กทม. จะรวมมือกับ 

“ปลัดฉิ่ง”-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย

มีบิ๊ก “ด” เตรียมพรรคการเมืองเอาไว 

และหากนายกฯ ตัดสินใจเชนนั้น ก็จะมี ส.ส.พปชร.จํานวน

มาก และกลุมทุนไหลตามไปอยางแน�นอน 

เม� อเปนเชนนั้น “พี่นอง 3 ป.” ที่วาเหนียวแน�น อาจจะแตกก็

เปนได!.   

ไ

พิธีกรรมปารตี้พรรครวมรัฐบาล

‘บิ๊กตู’-‘ผูกอง’ ช� นม� นหรือรอแตก? 

องคการสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกวา

ด้วยเรื่องคนพิการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายมาตรการการ

ดําเนินงานในดานตางๆ ท่ีจะสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับ

คนพิการและให โอกาสไดเขารวมกิจกรรมของสังคมดวย

ความเสมอภาค ในสวนของประเทศไทย วันคนพิการตรง

กับวันเสารสัปดาหที่ 2 พ.ย.ของทุกป โดยตรงกับวันท่ี 13 

พ.ย. ซึ่งสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ ไดกําหนดจัดขึ้นเพ� อเปดโอกาสใหคนพิการไดพบปะ

สังสรรคพรอมเรียนรูวิทยาการใหมๆ เกี่ยวกับการบําบัดรักษา

การปองกันและฟนฟูสมรรถภาพและใหคนทั่วไปไดเห็นถึง

ศักยภาพศักดิ์ศรีและคุณคาของคนพิการ.

วันคนพิการแหงชาติ

นชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดประสบกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติที่รุนแรงหลายครั้ง นับตั้งแตอุทกภัยครั้งใหญ

เม� อป 2554 ที่พรากชีวิตประชาชนไปกวา 800 ชีวิต และ

สงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกวา 1.4 ลานลาน

บาท จนมาถึงเหตุการณในลักษณะเดียวกันในปที่ผานมาที่สงผล                                                                        

กระทบกับประชาชนกวา 1 ลานครัวเรือน และคราชีวิตประชาชน

ไปอีกอยางนอย 14 ชีวิต ภาวะอุทกภัยปลาสุดนี้ยังสรางความ

เสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรม โดยคิดเปนมูลคากวา                                                              

5 หม� นลานบาท (รอยละ 0.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประ 

เทศ) รวมทั้งทําใหผลผลิตน้ําตาล ซึ่งเปนหนึ่งในผลิตภัณฑสงออกที่

สําคัญที่สุดของประเทศ ลดลงกวารอยละ 30

แมวาภัยพิบัติทั้งหลายที่กลาวมานี้จะมีสาเหตุมาจากหลาย                                       

ปจจัย แตก็ปฏิเสธไมไดวา ปจจัยหลักอยางหนึ่งก็คือสภาวะความ                                                                    

เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งสงผลให                                                                  

ในหวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ.2543–2562) ประเทศไทยถูกจัดใหอยู 

ในลําดับที่ 9 ของการจัดลําดับดัชนีความเสี่ยงจากผลกระทบดาน

สภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Risk Index) 

ในขณะเดียวกัน ในระหวางชวงป พ.ศ.2552–2562 ระดับ 

การปลดปลอยกาซคารบอนของประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอยางมีนัย 

สําคัญ สงผลใหปจจุบันประเทศไทยถูกจัดเปนหนึ่งใน 20 ประเทศ

ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงที่สุด และอัตราการปลอยกาซ

เรือนกระจกตอประชากรหนึ่งคนก็เพิ่มขึ้นกวารอยละ 50 ใน

รอบ 20 ปที่ผานมา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราการปลอยกาซเรือน

กระจกตอประชากรหนึ่งคนของประเทศไทย มีอัตราสูงกวาคา

เฉลี่ยทั่วโลกแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ที่มีอัตราการปลอยกาซตอคนสูงกวาประชากร

ใน London และ Milan เสียอีก

จากสถานการณที่กลาวมาขางตน การใหความสําคัญกับ

ปญหาสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศจึงเปนเร� องจําเปนสําหรับ

ประเทศไทย และการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาดานสภาพ

อากาศ หรือการประชุม COP26 ในปนี้ก็เปนโอกาสสําคัญที่

ประเทศไทยจะไดแสดงความตั้งใจจริงในการแกปญหาวิกฤตสภาพ

อากาศดังกลาว ดังที่พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ไดกลาวตอที่ประชุมเม� อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง

เจตนารมณในการใหความสําคัญกับการแกปญหาอยางเต็มที่ดวย

ทุกวิถีทาง

อยางไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลไทยเลือกที่จะปฏิบัติในระหวาง

การประชุม COP26 กลับไมเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกลาว ไม

สอดคลองกับเสนทางที่หลายประเทศเลือก และที่สําคัญไมเหมาะ

สมกับสภาพความจําเปนของปญหาในประเทศไทยเอง ดังจะเห็นได

จากตัวอยาง 3 ประการตอไปนี้

ประการที่หนึ่ง ในวันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่

ประชุมไดหารือถึงแถลงการณกลาสโกวดานการอนุรักษปาไม 

หรือ Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use  

ซึ่งเปนการแถลงการณรวมระหวางประเทศสมาชิก 128 ประเทศ

ในการยุติการทําลายปาไมภายในป พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ผานการ

ปรับปรุงกระบวนการหวงโซอุปทาน (Supply Chains) และการสนับ 

สนุนเกษตรกรรายยอยเพ� อใหลดการบุกรุกพื้นที่ปาเพ� อการเกษตร 

ซึ่งมีประเทศเพ� อนบานของไทยที่รวมลงนามดวย เชน อินโดนีเซีย

และเวียดนาม

ทวารัฐบาลไทยกลับ ไมได รวมลงนามในแถลงการณดัง

กลาวดวย ซึ่งถึงแมวาอัตราการบุกรุกทําลายปาไมในประเทศไทย

จะลดลงเปนลําดับในชวงที่ผานมา แตประเทศไทยก็ยังคงประสบ

กับปญหาการเผาทําลายปาเพ� อใชพื้นที่ทําการเกษตรอยู โดย

เฉพาะอยางยิ่งไรขาวโพด อีกทั้งกลุมธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ

ของไทยก็ยังมีสวนในการสนับสนุนการเผาทําลายปาเพ� อพื้นที่

การเกษตรในประเทศเพ� อนบานอีกดวย หากรัฐบาลไทยไดรวมลง

นามในแถลงการณการอนุรักษปาไมแลว นอกจากจะเปนการแสดง

เจตนารมณในแกปญหาการปลอยกาซคารบอนดวยการรักษาผืน

ปาของประเทศ ก็ยังเปนการแกปญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเปนอีก

หนึ่งปญหาหลักที่สงผลกระทบตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควรของ

ประชากรในประเทศอีกดวย

ประการที่สอง ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐ 

อเมริกาและสหภาพยุโรปรวมกันออกแถลงการณดานกาซมีเทน 

หรือ Global Methane Pledge ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ� อลดปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกประเภทกาซมีเทนลงอยางนอยรอย 

ละ 30 ภายในป พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) เม� อเทียบกับระดับการ 

ปลอยกาซดังกลาวในป พ.ศ.2563 โดยกาซมีเทนจัดเปนกาซเรือน

กระจกประเภทหนึ่งที่สงผลกระทบตอสภาวะโลกรอนมากที่สุด ดัง

นั้น การพยายามลดการปลอยกาซมีเทนจึงถือไดวาเปนขั้นตอน

สําคัญในการชะลอสภาวะโลกรอนและเพิ่มเวลาในการตอบสนอง

ตอสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก ดังที่ Ms.Ursula von der                    

Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนปจจุบันไดกลาวไววา 

การลดการปลอยกาซมีเทนถือเปนจุดเริ่มตนการแกปญหาสภาพ

อากาศที่งายที่สุด หรือเปน “the lowest hanging fruit” นั่นเอง

แถลงการณรวมเร� องกาซมีเทนดังกลาว นอกจาก

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแลว ก็ยังมีประเทศสมาชิกอีก

กวา 100 ประเทศที่รวมลงนาม ซึ่งรวมถึงประเทศเพ� อนบานใน

กลุมอาเซียนอยางอินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม 

ดวย แตก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่รัฐบาลไทยกลับเลือกที่จะ ไมเขารวม 

ในแถลงการณดังกลาว

อนึ่ง ตนตอที่สําคัญของการปลอยกาซมีเทนอยางหนึ่งคือ

กิจกรรมการเกษตร โดยเฉพาะการทํานาขาว ที่จัดวาเปนกิจกรรม

การเกษตรที่สําคัญที่สุดประเภทหนึ่งของไทย ซึ่งการทํานาขาว

แบบทั่วไปปกติตองอาศัยน้ําจํานวนมาก แตก็มีการศึกษาพัฒนาวิธี

การทํานาขาวแบบใหมๆ ที่สามารถลดการใชน้ําและลดการปลอย

กาซมีเทนได เชน เทคนิคการทํานาแบบเปยกสลับแหง (Alternate 

Wetting and Drying: AWD) ที่เริ่มมีการนํามาใชในเวียดนามบาง

แลว 

สาเหตุสําคัญที่เกษตรกรรายยอยในประเทศไทยยังไม

สามารถนําแนวคิดใหมๆ ดังที่กลาวขางตนมาประยุกตใชได ก็

เน� องมาจากการขาดซึ่งองคความรูและทรัพยากร (โดยเฉพาะทุน

ทรัพย) ที่จะชวยใหสามารถทดลองนําแนวคิดเหลานั้นมาใช ซึ่งหาก

ภาครัฐมีเจตนารมณจะพัฒนาในดานนี้จริงๆ แลว ก็ยอมสามารถ

สนับสนุนเกษตรกรได ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานองคความรู

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ การสนับสนุนดานทุนทรัพยหรือ

เงินกูยืมโดยธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

แตการที่รัฐบาลไทยตัดสินใจไมเขารวมลงนามในแถลงการณเร� อง

กาซมีเทนก็นับเปนอีกหนึ่งครั้งที่รัฐบาลไทยพลาดโอกาสการแสดง

ความจริงจังกับการแกปญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศ

ประการสุดทาย ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาล 

สหราชอาณาจักรประสบความสําเร็จในการเชิญชวนรัฐบาลของ

สมาชิกอีก 18 ประเทศใหเขารวมแสดงเจตนารมณการลดการใช

พลังงานถานหินและการยุติการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงไฟฟา

ถานหิน ซึ่งเปนกาวสําคัญในการควบคุมอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ

เฉลี่ยของโลกใหอยูที่ไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลง

ปารีส (Paris Agreement) และเปนการชวยแกปญหามลพิษทางอา

กาศดวย อนึ่ง กลุมประเทศ 18 ประเทศดังกลาว มีประเทศเพ� อน

บานของไทยเชนเวียดนาม เขารวมดวย แตก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่

รัฐบาลไทยตัดสินใจ ไมเขารวม

ประเทศไทยมีโรงไฟฟาถานหินอยูแลว 27 แหง ซึ่งปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศรวมกวา 34.9 ลาน

ตัน และในเดือนกันยายนที่ผานมา คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติก็เพิ่งอนุมัติการสรางโรงไฟฟาถานหินเพิ่มอีก 2 แหง

ที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง นอกจากนี้ กลุมบริษัทบาน

ปู ยักษใหญดานพลังงานของประเทศไทย ก็ยังมีธุรกิจพลังงาน

ถานหินในตางประเทศ โดยเปนเจาของเหมืองถานหินใน

ออสเตรเลียและอินเดียอีกดวย ถึงแมวาพลังงานถานหินจะเปน

เพียงสวนนอยของแหลงพลังงานที่ใชอยูในประเทศไทย แต

การที่รัฐบาลไทยยังคงสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจดานพลังงาน

ถานหิน และการไมเขารวมในความรวมมือการยุติการลงทุนใน

พลังงานถานหิน ก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่รัฐบาลไทยปลอยให โอกาส

ในการแสดงถึงความตั้งใจจริงในการแกปญหามลพิษทางอากาศ

และปญหาสภาพภูมิอากาศตอหนานานาประเทศในภูมิภาคและ

ประชาคมโลกหลุดลอยไป

การตัดสินใจไมรวมลงนามในความรวมมือและพันธสัญญา

ตางๆ ขางตนของรัฐบาลไทยนั้น เปนการทําใหประเทศไทยตกอยู

ในสภาพที่ลาหลังในดานการจัดการปญหาสภาพภูมิอากาศ ไมวา

จะในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนการ

ตัดลดงบประมาณดานสิ่งแวดลอมในการจัดสรรงบประมาณประจํา

ป 2565 ลงถึงรอยละ 47 อีกดวย

แตสถานการณอาจจะยังไมสายเกินไป หากรัฐบาลไทยพรอม

ที่จะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจที่ผานมา โดยเริ่มจากการรวมลงนาม

ในการแสดงเจตนารมณและเขารวมในพันธสัญญาตางๆ ในการปก

ปกรักษาสิ่งแวดลอมและแกไขปญหาสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง 

ดังเชนที่ประเทศเพ� อนบานอยางเวียดนามไดดําเนินการไปแลว

อยางไรก็ตาม ตองไมลืมวา สิ่งที่สําคัญยิ่งกวาการลงนาม

หรือแสดงเจตนารมณ ก็คือการสนับสนุนการดําเนินการในเร� องนี้

อยางจริงจังในระดับนโยบาย โดยเฉพาะในแงของการจัดสรรงบ

ประมาณเพ� อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่ง

การดําเนินการอยางจริงจังดังกลาวจะสงผลใหประเทศไทยและ

เพ� อนบานอยางเวียดนาม สามารถรวมกันเปนตัวอยางในการผลัก

ดันการแกปญหาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืนใหแกเพ� อนสมาชิกอ� นๆ 

ในภูมิภาคได

แตที่สําคัญกวานั้นก็คือ เปนการแสดงความรับผิดชอบของ

รัฐบาลไทยที่มีตอประชากรในประเทศ ในดานการปกปกรักษาสิ่ง

แวดลอม เพ� อใหประชากรไดมีอากาศสะอาดหายใจ และสามารถ

ใชชีวิตไดอยางยั่งยืนและปลอดภัย.

บทบาทของประเทศไทยกับโอกาสที่พลาดไป ในการประชุม COP26

ก

ลี้คิมฮวง

ปนัสยา 

สิทธิจิรวัฒนกุล

โดย Danny Marks

หมายเหตุ : Danny Marks เปน ผศ.ทางดานนโยบายสิ่ง

แวดลอมและการเมือง มหาวิทยาลัยดับลินซิตี ประเทศ

ไอรแลนด

ใ



าทีก๊วน 3 นิ้ว และกลุ่มผู้สนับสนุน ที่แสดงออก

อย่างชัดเจนภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำา

วินิจฉัยคำาร้องนายณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลวินิจ 

ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำาของนายอานนท์ 

นำาภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ และ น.ส.ปนัสยา 

สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง

เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประ                                                                               

ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรม 

นูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ จากการชุมนุมปราศรัย

ในวันที่ 10 ส.ค.63 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต 

ท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า การกระทำาของนายอานนท์ 

น.ส.ปนัสยา และนายภาณุพงศ์ มีเจตนาซ่อนเร้น เซาะ กร่อน 

บ่อนทำาลาย เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพมุ่งล้มล้างการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ใช้สิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริต 

เจตนาละเมิดกฎหมาย 

ไม่ยอมรับคำาวินิจฉัย ไม่

ยอมรับคำาตัดสิน เร่ิมส่งสัญญาณ

ความ “รุนแรง” ต่อจากนี้ ไป 

เพราะแค่เพียงคำาวินิจ 

ฉัยดังกล่าวออกมาไม่กี่นาที 

จากน้ันอารมณ์เกรี้ยวกราดก็

เกิดขึ้นทันที บริเวณทางขึ้นฝั่ง

ทิศเหนือศาลรัฐธรรมนูญ อา

คาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) มวลชนที่เข้าร่วมรับฟังไม่

พอใจได้ โปรยกระดาษข้อความ “ยกเลิก 112 ก้าวแรกสู่การ

ปฏิรูปสถาบัน” และ “ปฏิรูปตุลาการ” เกลื่อนบริเวณ 

จากน้ันกลุ่มมวลชนจำานวนหน่ึงมีการนำาอนุสาวรีย์ประ 

ชาธิปไตยจำาลองมาวางหน้าเสาธงชาติราดน้ำามันก่อนจุดไฟเผา 

เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ไม่ยอมรับคำาวินิจฉัยของศาล และ

ยังคงตะโกนด่าทอศาลรัฐธรรมนูญด้วยคำาหยาบคาย  เหมือน

เป็น “สัญญาณเตือน” เจ้าหน้าท่ีรัฐ เจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง เตรียม

รับศึกหนัก เตรียมรับการโต้ตอบ เตรียมรับการป่ันป่วน ท่ีมีแนว

โน้มอาจจะรุนแรงข้ึนกว่าหลายเดือนท่ีผ่านมา

ภาระหนักจึงต้องตกไปอยู่ที่ “ตำารวจ” ในฐานะผู้รักษา

กฎหมาย ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง โดยเฉพาะ 

“ตำารวจนครบาล” ที่มี “บิ๊กราญ” พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา 

ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) ต้องเป็นทัพหน้ารับ

เพลิงอารมณ์กลุ่มก๊วน 3 นิ้ว ที่น่าจะมาหลากหลายรูปแบบ

แต่นั่นก็จะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือ “บิ๊กราญ” ผู้บัญชาการ

หนุ่มอนาคตไกลของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ จะควบคุมสถาน 

การณ์ จะรักษากฎหมาย จะรักษาความสงบในบ้านเมืองได้ดี

แค่ไหน

สำาหรับ พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. เป็นนักเรียน

นายร้อยตำารวจ รุ่นที่ 50 (นรต.รุ่น 50) ชาว จ.เพชรบุรี 

เคยดำารงตำาแหน่ง พนักงานสอบสวน สน.พระโขนง เป็น 

สว.งานสายตรวจ 2, สวป.สน.บางนา, รอง ผกก.ประจำา 

สง.ผบ.ตร., รอง ผกก.สส.3 บช.น., รอง ผกก.สายตรวจ 191, 

ผกก.สน.ดอนเมือง, ผกก.สายตรวจ 191, รอง ผบก.สปพ. ขึ้น 

ผบก.สปพ. ติดยศ พล.ต.ต., ขึ้นรอง ผบช.น. และเมื่อวันที่ 1 

ต.ค.2564 ขึ้นดำารงตำาแหน่ง ผบช.น.

อย่างต่อเนื่อง ประสานไปกับพื้นฐานทางวัตถุคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เจริญงอกงามในหมู่ประชาชน 

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชาวบางนา

 

สิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่ทันคิดคือ ผลพวงที่จะตามมาหากพวกเขา

ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ และหากเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริง จะ

ไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบเลย ไม่ว่าจะเป็น ธนาธร ปิยบุตร 

ทักษิณ ฯลฯ 

หากไทยไม่ใช่ราชอาณาจักรแล้ว สภาพอาจไม่ต่างจากพม่าหรือ

เลวร้ายกว่านั้น เพราะทันทีที่ไทยไม่ได้เป็นหนึ่งเดียว เพราะประชาชน

แต่ละภาคมีความเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกัน  ไทยก็จะถูกแยกออกเป็น

หลายประเทศได้ง่ายขึ้น ทุกวันนี้ในโซเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ 

ที่คิดว่าจะเป็นสาธารณรัฐ ก็อาจจะไม่ได้เป็น เพราะไม่มีใครยอม

ใคร สุดท้ายต่างคนต่างอยู่ ภาคใต้ประเทศหนึ่ง กทม. ภาคตะวันออก

ประเทศหนึ่ง เหนือ อีสาน ก็แบ่งกันคนละประเทศ อย่าคิดว่าเรื่องแบบ

นี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ ไม่นานมานี้เกิดกับโซเวียตมาแล้ว. 

จำานำาข้าวช่วยชาวนาหรือช่วยเจ๊เรดให้รวยข้ึน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

หลังจากสปีกเกอร์พรรคเผาไทยแถลงว่าเสียดายที่นโยบายจำานำา

ข้าวของย่ิงลักษณ์ถูกขัดขวาง ทำาให้ไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาท่ีกำาลังประ 

สบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำา บรรดาสมาชิกพรรคเผาไทยก็พากันส่งสียง                                                                                 

โหยหวนรับคำาโฆษกพรรคเผาไทยกันเหมือนสุนัขเดือนสิบ เรื่องน้ีต้องวิสัช 

นาให้ชัดเจน มิใช่ใช้ลมปากเหม็นๆ พูดอะไรก็ได้ให้ตนได้ประโยชน์ 

๑.นโยบายรับจำานำาข้าวถูกขัดขวาง กลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสี เป็น

ความจริงหรือเปล่า และที่โฆษกพรรคเผาไทยให้ความเห็นว่านโยบายรับ

จำานำาข้าวถูกขัดขวาง กลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสี เพราะหลักฐานต่างๆ ชี้

ชัดว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการรับจำานำาข้าวมากที่สุดก็คือเจ๊เรดคนนั้น 

ซึ่งต่อให้ไปหลอกถามนายบาปทรุดอย่างไรก็คงจะไม่ยอมรับ แต่ความจริง 

๑๐๐% ก็คือคนไทยต้องใช้หนี้เกือบล้านล้านบาทจากความเสียหายที่เกิด

ขึ้นจากโครงการรับจำานำาข้าว

๒.ชาวนาไทยได้ประโยชน์มากที่สุดจริงหรือ เพราะชาวนาไทยเป็น

เพียงปลายน้ำา ต้นน้ำาก็คือเจ๊เรดคนนั้น กลางน้ำาก็เป็นเจ้าของโรงสีใหญ่

เช่นเสี่ยเปี๋ยงคนนั้น ปลายน้ำาก็คือชาวนาไทย แล้วยังมีชาวนาเพื่อนบ้าน

จำานวนมากแอบมารับน้ำาด้วย

๓.นโยบายรับจำานำาข้าวมีเจตนาช่วยเหลือชาวนาจริงหรือ เพราะ

ยังมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถช่วยชาวนาได้ผลดีกว่าการรับจำานำาข้าว

ทำาอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวนา : ต้องไม่ใช่แนวทางของโทน่ีท่ี

เสนอให้ชาวนาเปล่ียนสภาพจากเจ้าของผลผลิต (ข้าวเปลือก) ด้วยการให้

ขายท่ีนาให้นายทุนแล้วเปล่ียนสภาพตัวเองเป็นลูกจ้าง เพื่อรอรับสวัสดิการ

ต่างๆ วิธีการของโทน่ีก็คือปล้นอาหารของคนไทยให้เป็นของนายทุน ท่ีโทน่ี

5บทความ

ถียงกันไปสิครับ

สามนิ้วบอกว่า ปฏิรูป ไม่เท่ากับ ล้มล้าง 

เหล่าบรรดานักยุแยงตะแคงร่ัวจากร้ัวมหาวิทยา 

ลัยต่างๆ พากันนั่ง ยืน นอนยัน เด็กๆ ไม่คิดเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง แค่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ประ 

เทศไทยเท่านั้น 

ตอแหลครับ!

โบราณว่า การกระทำาสำาคัญกว่าคำาพูด 

ขณะน้ีการกระทำาของม็อบสามนิ้วตามหลอกหลอนตัว

เองแล้วครับ

ทุกอย่างทะลุเพดาน

แสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โจมตีด้วยถ้อยคำาหยาบคาย

เผาพระบรมฉายาลักษณ์

แต่งกายล้อเลียน  

รวมไปถึงการประกาศเจตนารมณ์ว่า ต้องการปฏิวัติ 

ในทางการเมือง การปฏิวัติ หมายถึง การใช้ความรุน 

แรงทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเบ็ดเสร็จ ใน

เวลาอันรวดเร็ว

มีวัตถุประสงค์อยู่ท่ีการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง 

อุดมการณ์ทางการเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ 

ความเชื่อทางศาสนา และระบบสังคมโดยรวม

แต่ถ้าทำาแล้วแพ้ก็คือ “กบฏ”

ฉะนั้นข้อความ “เราไม่ต้องการปฏิรูป แต่เราต้องการ 

ปฏิวัติ” ที่ปรากฏเป็นฉากหลัง ในการอ่านแถลงการณ์ปฏิ

รูปสถาบันฯ ๑๐ ข้อ โดย “รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล” ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๓ นั้น ไม่มีทางแปลความเป็นอย่างอื่นได้ 

นอกจากต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองแบบฉับ

พลัน 

ซึ่งก็คือการปฏิวัติ

คำาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ มีความชัดเจนในตัว

โดยเฉพาะการอธิบายถึงพฤติกรรม แต่ขบวนการล้มเจ้าไม่

ยอมรับ อ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญก่อความผิดพลาดครั้งใหญ่

ทำาไม‘ปฏิรูป=ล้มล้าง’

และจะนำาไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ 

พรรคก้าวไกล และ พรรคเพื่อไทย สองพรรคการเมือง

นี้ แสดงออกชัดเจนถึงการไม่เห็นด้วยกับคำาวินิจฉัยของศาลรัฐ 

ธรรมนูญ  

ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะทั้งสองพรรคต่างได้รับผลกระทบจาก

คำาวินิจฉัย ทำาให้การเคลื่อนไหวสนับสนุนขบวนการที่ทำาลายหรือ

ทำาให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องส้ินสลาย ซ่ึงเป็นข้อความท่ีปรา                                                                              

กฏอยู่ในคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นไปอย่างยากลำาบาก

ยิ่งขึ้น

เพราะเสี่ยงต่อการร้องยุบพรรค

ฉะน้ันการอ้างว่า เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างบริสุทธ์ิใจ กฎหมาย

ต้องให้ความเป็นธรรม เป็นแค่เรื่องลิงหลอกเจ้า

ถุย!

ขนาดติดคุก “อานนท์ นำาภา” ยังแสดงความเห็นด่าศาล

รัฐธรรมนูญผ่านโซเชียลได้

นี่คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังการ

เคลื่อนไหวว่า ยังมีเบื้องหลังของเบื้องหลังซ่อนอยู่  

อีกข้อถกเถียงที่น่าสนใจ   

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การกระทำาของ “อานนท์ ไมค์                                                                              

รุ้ง” เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ                                                                        

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรม 

นูญ มาตรา ๔๙  วรรคหนึ่ง

“บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้”

มีคนแย้งว่า มิใช่หมายความว่าจะเอาผิดตามประมวลกฎ 

หมายอาญา มาตรา ๑๑๓ เสมอไป 

ก็ใช่ครับ

ม.๑๑๓ บัญญัติว่า ผู้ใดใช้กำาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะ

ใช้กำาลังประทุษร้าย เพื่อ

(๑) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

(๒) ล้มล้างอำานาจนิติบัญญัติ อำานาจบริหาร หรืออำานาจ

ตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำานาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ

(๓) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำานาจปกครองในส่วน

หนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

วรรคสอง ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวาง

โทษประหารชีวิต หรือจำาคุกตลอดชีวิต

ฉะน้ันเมื่อไม่มีการใช้กำาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลัง

ประทุษร้าย ก็ไม่ถือว่าเข้าข่าย ม.๑๑๓ 

พฤติกรรมของม็อบ ๓ นิ้วที่ผ่านมาเข้าข่ายใช้กำาลัง หรือ

ขู่เข็ญ แล้วหรือยัง 

กลับไปดู ๑๐ ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

สิครับ แล้วจะพบความจริงว่า เจตนาและท่าทีเข้าข่ายใช้กำาลัง 

หรือขู่เข็ญ หรือไม่

๑.ยกเลิกมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ ที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหา

ฟ้องร้องกษัตริย์มิได้ ให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความ

ผิดของกษัตริย์ได้

๒.ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เปิดให้

ประชาชนใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ ได้ 

นิรโทษกรรมผู้ถูกดำาเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์

๓.ยกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.
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๔.ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์

๕.ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์ เช่น หน่วยบัญชาการ

ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น 

คณะองคมนตรี

๖.ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล

ทั้งหมด เพื่อกำากับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การ

ตรวจสอบทั้งหมด

๗.ยกเลิกพระราชอำานาจในการแสดงความคิดเห็นทาง 

การเมืองในที่สาธารณะ

๘.ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาท่ีเชิดชู

สถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงาม

๙.สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่นฆ่าราษฎรที่                                                                        

วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเก่ียวข้องใดๆ เก่ียวกับสถาบันกษัตริย์

๑๐.ห้ามมิให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารคร้ัง

ใดอีก

ทั้ง ๑๐ ข้อ เป็นกระแสที่ปั่นโดยเครือข่าย ขบวนการที่

ทำาลายหรือทำาให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลาย มาต่อ

เนื่อง

การสังหารเข่นฆ่าราษฎร ล้วนเป็นข่าวโคมลอย ไม่มี

หลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น 

จะว่าไปแล้วเป็นข่าวชงเองกินเองด้วยซ้ำา 

แต่ลัทธิสามน้ิวกลับนำามาเป็นประเด็นหลักในการเคลื่อน 

ไหว

บางประเด็น พรรคก้าวไกล นำาไปเคลื่อนไหวในสภา โดย                                                                            

เฉพาะประเด็นงบประมาณ จับแพะชนแกะ รวบรวมงบประ 

มาณส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 

แล้วอ้างว่า ทั้งหมดคืองบสถาบัน 

น่ีเป็นการบิดเบือนท่ีน่าละอายท่ีสุด เพราะพรรคก้าวไกลรู้

ดีว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อาจลงมาสู้รบปรบมือได้  

และคำาถามคือ ความประสงค์ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๖  กฎหมายอาญา ม.๑๑๒ นั้น เพื่อเปิดประตูไปสู่อะไร 

ใช้กำาลัง หรือขู่เข็ญ ในภายหลังหรือไม่? 

ก็ในเมื่อหัวขบวนเชื่อในแนวทางปฏิวัติฝร่ังเศสไม่ใช่หรือ

นี่คือเหตุผลว่า ทำาไม ‘ปฏิรูป’ ในความหมายของ กลุ่ม

คนท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ล้มล้างการปกครองน้ัน ไม่ใช่

เป็นการทำาให้ดียิ่งขึ้น

แต่เจตนาต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์สิ้นสลาย

ต่างหาก.

ระลึกชาติ

ภูแสนดาวหนาวเย็นยามค่ำา

ฟังธรรม ระลึกชาติ เธอ-ฉัน

เราแท้จริง ผู้ยิ่งใหญ่ ไฉนกัน

เคยผกผัน พลั้งเผลอ เสมอมา

ระลึกชาติพลาดผิดชีวิตก่อน

ในชาตินี้ก็แน่นอนผิดทั่วหน้า

เร่งแก้ไข ไม่แก้ตัว ถอนอัตตา

ชาติใหม่ เราได้มา เพิ่มบารมี

มาตรา ๑๑๒

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

เห็นว่าการเรียกร้องให้แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา ๑๑๒ นั้นประเด็น

เฉพาะหน้า ผู้บงการม็อบมุ่งหล่อเล้ียงความขัดแย้งในสังคมไว้เป็นกระแส

กัดเซาะบ่อนทำาลายความม่ันคงของสถาบันฯ และของประเทศ มีข้อพิจาร 

ณาและความเห็นดังนี้ครับ

๑.การโจมตีมาตรา ๑๑๒ น้ัน ต้องการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่เป็นประมุขและศูนย์กลางของรัฐ หวังล้มล้างประเทศท้ังหมด หวังให้                                                                                  

ประเทศล่มสลายและหวังแบ่งประเทศเป็นส่วนๆ ตามชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม 

ประเพณี ศาสนา เช่น ล้านนาไปทาง อีสานไปทาง ปัตตานีไปทาง โดย

ภูมิภาคก็อาจแยกย่อยลงไปอีก เช่น อีสานเหนือ อีสานใต้ โดยไม่มี     

ใครมีอำานาจและกำาลังพอท่ีจะรวมประเทศไว้ได้ จึงเป็นแนวคิดสุดโต่งเป็น                                                                                    

อนาธิปไตย ในกระบวนการน้ีย่อมเกิดขัดแย้งรุนแรง รบพุ่งฆ่าฟัน สงคราม 

กลางเมือง บาดเจ็บล้มตาย ทุกข์ทรมาน ลี้ภัย พลัดพราก พังพินาศ 

ปรักหักพัง เหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนปิดล้อมประเทศศัตรูของ

อภิมหาอำานาจและพันธมิตร 

๒.สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงดำารงอยู่ในสถานะ “อันเป็นท่ีเคารพ

สักการะผู้ ใดจะละเมิดมิได้” สถานะพิเศษนี้ ไม่ได้เป็นเพียงสถานะทาง

วัฒนธรรม แต่เป็นสถานะทางกฎหมายด้วยตามที่กำาหนดรับรองไว้ในรัฐ 

ธรรมนูญมาตรา ๖ 

๓.สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖ นี้ 

เคียงคู่กับสถานะของประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑ ที่ว่าประเทศไทย

เป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ เหล่านี้จึงเป็นเรื่อง

ความมั่นคง มาตรา ๑๑๒ ที่บัญญัติขึ้นก็เพื่อคุ้มครองสถาบันฯ ตาม

สถานะในมาตรา ๖ รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๑๒ จึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ความมั่นคงโดยตรง 

๔.เห็นว่าการเสนอขอยกเลิกมาตรา ๑๑๒ หรือย้ายจากกฎหมาย

ความมั่นคงไปเป็นกฎหมายแพ่งธรรมดา หรือแก้ไขแยกให้หมิ่นประมาท 

สถาบันฯ เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอันเป็นคดีแพ่งธรรมดา จึงเป็น                                                                                

การกัดเซาะบ่อนทำาลายความมั่นคงของประเทศโดยตรง ขัดกับรัฐธรรม 

นูญ เห็นว่าการแก้ไขให้เข้มงวดมั่นคงขึ้นทำาได้ หากสอดคล้องกับมาตรา 

๖ รัฐธรรมนูญ แต่หากแก้ไขให้อ่อนลงในเรื่องความมั่นคงย่อมขัดรัฐธรรม 

นูญ ดังน้ันหากมีเรื่องแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ข้ึน จำาเป็นต้องเสนอ

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือถ้าหากศาลรัฐธรรม 

นูญปล่อยผ่านก็อาจต้องทำาประชามติถามประชาชน 

๕.ผู้บงการม็อบผลักดันประเด็นมาตรา ๑๑๒ หลายครั้งและจะ

ผลักดันต่อเรื่อยไป เพื่อหล่อเลี้ยงความขัดแย้งในสังคมไว้ โดยเฉพาะ

ในช่วงม็อบกระแสต่ำา เห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งดังกล่าวแผ่

ขยายตัวและมุ่งลดความขัดแย้งให้เหลือน้อยสุด ไม่ให้เกิดผลร้าย รัฐบาล

และประชาชนอาจใช้ยุทธวิธี ๒ ด้าน ทั้งด้านรับและด้านรุกเพื่อจัดการ

ประเด็นขัดแย้งนี้

(๑) ด้านรับ การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องชอบธรรม แต่เข้ม

งวด เคร่งครัดอย่างต่อเนื่องรวดเร็วขึ้น เพื่อรักษานิติรัฐนิติธรรมของ

ประเทศไว้ ให้บ้านเมืองมีขื่อมีแป ไม่ถูกทำาลาย

(๒) ด้านรุก รัฐบาลและประชาชนอาจปฏิบัติการเชิงรุก รณรงค์

เสริมสร้างแนวปฏิบัติ “รู้รักสามัคคี” ให้เจริญงอกงามแผ่ขยายมากขึ้น 

ฟื้นฟูครอบครัวและชุมชน ความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้อง การนับญาติ 

การเคารพนับถือบูชาบุคคลที่ควรบูชา (มงคลข้อที่ ๓ ในมงคล ๓๘) เช่น 

พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ฟื้นฟูการศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ

ประเทศชาติ ประชาชน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม มุ่งรณรงค์ฟื้นฟู

พิสูจน์มือรับ’ม็อบ 3 นิ้ว’

คิดจะชักชวนเศรษฐีต่างชาติมาลงทุนซ้ือท่ีนาแล้วจัดการทำานาผืนใหญ่ ให้

คนไทยเปล่ียนอาชีพไปทำานาผืนน้อยแทนน้ันเป็นการโกหกชนิดร้ายแรง 

เพราะโทน่ีจะทำาเพื่อตัวเองเท่าน้ัน วิธีการท่ีจะสามารถช่วยเหลือชาวนาน้ัน 

ผมพอมีความคิดดังน้ี ๑.กำาหนดราคาข้าวสารให้สูงข้ึนโดยไม่ให้เดือดร้อนผู้

บริโภค ๒.กำาหนดราคารับซ้ือข้าวเปลือกให้สูงข้ึน ไม่ให้โรงสีเป็นผู้กำาหนด 

ส่วนต่างจะต้องไม่เหมือนกับอัตราดอกเบ้ียงเงินฝากกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้

ท่ีมีผลต่างสูงมาก ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ถ่ายเดียว ๓.รัฐบาลอำานวย

ความสะดวกในเรื่องลานตากข้าว ไซโล เพื่อยกระดับคุณภาพข้าว ๔.ปิด                                                                                      

ประเทศไม่รับข้าวจากนอกประเทศ ๕.ให้ความสำาคัญกับตลาดข้าวในประ 

เทศมากกว่าตลาดข้าวต่างประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องจัดทำาโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวนา เกษตรกร 

และผู้เลี้ยงสัตว์ อย่างเป็นระบบ มิใช่เกิดปัญหาแล้วจึงหาวิธีการแก้ไข 

เพราะอาหารจะเป็นปัจจัยสำาคัญมาก แนวโน้มท่ีประชากรโลกจะขาดแคลน

อาหารมีสูงมาก ปัญหาน้ำาจึงเป็นเรื่องสำาคัญ ทำาอย่างไรจึงจะสามารถจัดหา

น้ำาเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ มิใช่พอถึงฤดูน้ำาแล้ง รัฐบาลก็กล่าวโทษ

ชาวนาท่ีทำานาปรัง (นอกฤดู) ทำาให้น้ำาขาดแคลน แต่พอถึงฤดูน้ำาหลากหรือ

มีอุทกภัยสร้างความเสียหายให้กับข้าวในนา รัฐบาลก็ได้แต่เงียบ เพราะ

ไม่รู้ว่าจะช่วยชาวนาอย่างไร ท้ังน้ี เพราะรัฐบาลทุกรัฐบาลทำาเป็นแต่เรื่อง

การเมือง แย่งเก้าอ้ีกันเหมือนสุนัขแย่งชามข้าว นโยบายต่างๆ ก็ทำาข้ึนเพื่อ

หวังประโยชน์ทางการเมือง + ทุจริตคอร์รัปชันของตนท้ังส้ิน

ผักแพงก็แก้ไขปัญหาด้วยการส่งเสริมปลูกผักในค่ายทหาร ข้าว

เปลือกราคาตกก็ให้เปิดรับจำานำาข้าว น่ีหรือภูมิปัญญาการเมืองของนักการ

เมืองประเทศไทย อนาคตลูกหลานไทยจะเป็นอย่างไร ไม่มีสถาบันกษัตริย์ 

แต่มีประธานาธิบดีและนักการเมืองที่มีภูมิปัญญาเท่านี้ ประเทศไทยจะ

เป็นอย่างไร แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทย เพราะเชื่อว่าการ

เมืองท่ีเป็นอย่างขณะน้ี ท้ังประชาธิปไตยและเผด็จการจะต้องมีการเปล่ียน 

แปลง เพราะเมื่อนักการเมืองมีไอคิวเท่านี้ นำาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ปก 

ครองประเทศชาติจะทำาให้เกิดประโยชน์มากกว่า 

นอกจากนี้ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่รู้จัก ค่าน้ำา ค่าเนื้อ ค่าโง่ ไม่ต้อง

สะสมเงินทอง (ทั้งดิจิตอลและอะนาล็อก) ไว้ให้ลูกหลาน โลกทั้งโลกอาจ

จะใช้แบบแผนการปกครองเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้ง ไม่ต้อง                                                                                             

แข่งกันสร้างอาวุธมาทำาลายโลก ทำาลายมนุษยชาติ เพราะมนุษย์ต้องอยู่

ภายใต้อำานาจของปัญญาประดิษฐ์ท่ีไร้อารมณ์ ไร้ตัณหา ไร้อคติ ไม่ต้องมา

ถกเถียงกันเรื่องสภาวะโลกร้อน เพราะปัญญาประดิษฐ์จะควบคุมพฤติกรรม

การปลดปล่อยคาร์บอน ควบคุมอุณหภูมิโลกให้พอดีกับทุกส่ิงทุกอย่าง

สรุปก็เป็นเพราะมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเห็นแก่ตัว ไม่สนใจเพื่อน

ร่วมชาติ เพื่อนร่วมโลก เห็นแก่เงิน ที่วันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเงินคือ

งูพิษตามพุทธวัจนะจริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราทุกคนต้องมีส่วนปกป้อง

แผ่นดินที่เราอาศัยมิให้นักการเมืองสามานย์ใช้เป็นประโยชน์เฉพาะตน 

ป่าไม้ ต้นน้ำาลำาธาร แม่น้ำาลำาคลอง คือชีวิตต้องเป็นของไทยทุกคน มิใช่

ปล่อยให้ ส.ส.บุกรุกนำาไปสร้างเล้าไก่ สร้างรีสอร์ต สร้างสวนหย่อม

เป็ดเหลือง

 

นโยบายจำานำาข้าวเป็นหนึ่งในนโยบายที่โกงกันมากที่สุด สิ่งที่ชาว 

นาได้มันไม่ยั่งยืน แต่นักการเมืองได้เป็นกอบเป็นกำา ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า เจ๊ 

อยู่เมืองไทยหรือเปล่า หรือไปตั้งหลักต่างแดนแล้ว 

ถ้าจะแก้ปัญหาให้ชาวนา ต้องคิดใหม่หมด เริ่มตั้งแต่แบ่งโซนทำา

นา ยันเรื่องพ่อค้าคนกลาง งานนี้เป็นงานใหญ่ เพราะต้องรบกับผู้เสียผล

ประโยชน์จำานวนมาก แต่หากรัฐบาลไม่ทำาอะไร รอไปแก้ปัญหาปลายน้ำา 

มันก็วนอยู่กับเรื่องจำานำาข้าวนี่แหละครับ.

พล.ต.ท.สำ�ร�ญ นวลม�
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
ศาลรับฟ้อง ‘ยิ่งยง ยอดบัวงาม’ ขายปุ๋ยผิด กม.

กรุงเทพฯ • วันที่ 11 พ.ย.2564 พนักงานอัยการ สำานักงานคดีอาญามีนบุรี 1 เป็น

โจทก์ยื่นฟ้องนายยิ่งยง ยอดบัวงาม หรือบัวงาม อายุ 58 ปี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ต่อ

ศาลอาญามีนบุรี ในความผิดร่วมกันขายปุ๋ยโดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติการณ์กล่าว

หากระทำาผิดต่อระหว่างวันที่ 9 ส.ค.2554-16 ก.ค.2557 จำาเลยกับพวก ซึ่งพนักงาน

อัยการได้ฟ้องแล้วในคดีหมายเลขดำา อ.2426/2563 ร่วมกันขายปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่

ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เหตุเกิดที่แขวงรามอินทรา เขต

คันนายาว กรุงเทพมหานคร โจทก์ขอให้พิพากษาลงโทษจำาเลยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 

พ.ศ.2518 มาตรา 3, 12, 57 และพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 3, 

7, 36 ศาลอาญามีนบุรีประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำา อ.3646/2564 โดยกำาหนดนัด

พร้อมเพื่อสอบคำาให้การจำาเลยตรวจพยานหลักฐานและกำาหนดวันนัดสืบพยานในวัน

ที่ 2 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฟ้องแล้ว จำาเลยได้ยื่นคำาร้อง

ขอปล่อยชั่วคราว ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นพิจารณา โดยตี

ราคาประกัน 50,000 บาท

ชุมชนภูไทเตรียมรับนักท่องเที่ยวร่วมงานแห่พระบาท

อำานาจเจริญ • นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาว

เพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาววริศรา โสภาค 

พัฒนาการจังหวัดอำานาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนภูไท บ้านคำา

เดือย ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำานาจเจริญ ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนัก

ท่องเที่ยวมาเยือน ในกิจกรรม เที่ยวอำานาจเจริญ เจริญเกินคาด ร่วมงานแห่พระบาท 

งานบุญกฐิน วัดพระเหลาเทพนิมิต นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง ใส่บาตร

ถนนสายวัฒนธรรม ไหว้พระ 5 อำานาจ ชมถ้ำาสิรินาคาพญาลือชัยนาคราช วัดอำานาจ 

เยือนชุมชนภูไท บ้านคำาเดือย อ.ชานุมาน นวดผ่อนคลาย ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา 

จัดโดยสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สำานักงานอุบลราชธานี ในการพานักท่องเที่ยวมาเยือนอำานาจเจริญ ระหว่างวันที่ 12-

13 พฤศจิกายน 2564 สำาหรับบ้านชุมชนภูไท บ้านคำาเดือย ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

จ.อำานาจเจริญ เป็นหมู่บ้านน่ารักที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวภูไท มีการย้อมผ้า ตัด

เย็บผ้า งานจักสาน รวมไปถึงงานศิลปะด้านอาหารก็ไม่แพ้ที่ไหนๆ อีกทั้งนักท่องเที่ยว

จะได้รับชมการแสดงฟ้อนรำาภูไทที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำานาจเจริญอีกด้วย

เฒ่าวัย 71 บันดาลโทสะคว้ากริชแทงเพื่อนตาย

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 พ.ย.2564 พ.ต.อ.รุงศักดิ์ จงกลรัตน์ ผกก.

สภ.เวฬุวัน อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น พร้อมกำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทำาการควบคุมตัวนาย

สำารวม สังเกตุ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.5 ต.สำาราญ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น 

ผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ มาทำาแผนประกอบ

คำารับสารภาพที่กระท่อมกลางทุ่งนาทางด้านทิศตะวันตกของบ้านเพี้ยฟาน ม.5                                                                               

ต.สำาราญ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น หลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดขนาดสั้น หรือมีดกริช แทง

นายวงษ์ อรรคฮาด อายุ 64 ปี อยู่ที่ 89 ม.5 ต.สำาราญ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น จน

เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมา จากการสอบสวน นายสำารวมให้การ

ว่า ก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้จ้างรถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวที่นา จึง

ได้ขอแรงญาติพี่น้องมาช่วยขนข้าว ช่วงเที่ยงพากันทำาเนื้อย่างและลาบก้อยกิน รวม

ทั้งดื่มสุรากันตั้งแต่เที่ยงถึงค่ำา ขณะที่ผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน มีที่นาอยู่ใกล้กันได้มา

นั่งดื่มกินด้วยจนมีอาการเมา จึงได้ไปนอนอยู่ข้างกระท่อม ส่วนตนเองกลับบ้าน ไม่

นานผู้ตายโทรศัพท์มาต่อว่าตน และมาหาที่บ้านพร้อมด่าทอจนลามไปถึงบรรพบุรุษ 

สุดท้ายตนไปที่นา ผู้ตายยังตามมาและด่าตนอีก ตนจึงเข้าไปเพื่อหวังพูดคุย แต่ผู้ตาย

เอาท่อนไม้ทำาร้ายตน ทำาให้ตนควักกริชที่ติดตัวออกมาแทงผู้ตาย 1 ครั้งก่อนสิ้นใจ

ตาย จากนั้นจึงถอดกริชออกจากร่างคนตาย และให้ลูกเขยพากลับบ้าน รอมอบตัวที่

บ้าน และไม่ขอโทษใครหรือพูดฝากอะไรถึงใคร จบแล้วจบไป คิดว่าคงไม่มีใครเสียใจ

เท่าไหร่ เพราะที่ผ่านมาผู้ตายสร้างเรื่องเอาไว้เยอะ ขณะที่ พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์กล่าวว่า 

จากการสอบสวนเชื่อว่ามูลเหตุน่าจะมาจากนายวงษ์เมาและเกิดอาการน้อยใจเพื่อน 

จึงด่าทอต่างๆ นานาและเกิดการทำาร้ายกันขึ้น จนอีกฝ่ายพลั้งมือแทงเพื่อนรุ่นน้อง

ตายคาที่ จึงได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ ควบคุม

ตัวส่งฟ้อง ฝากขังที่ศาลตามขั้นตอนต่อไป ส่วนการประกันตัวนั้นแล้วแต่ดุลยพินิจ                 

ของศาล.
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เปิดยุทธการล่าแอปเงินกู้ โหด

กรุงเทพฯ • ตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีเปิดยุทธการล่าแอปเงิน

กู้ โหดเหนือจรดใต้ เข้าตรวจค้น 8 จุดใน 6 

จังหวัด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 7 

คน ยึดของกลางเพียบ 

วันที่ 11 พ.ย.64 ที่กองบัญชาการ

ตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.กรไชย คล้าย 

คลึง ผบช.สอท., พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัย

รุ่งเรือง ผบก.สอท.2, พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริย

ฉาย ผบก.สอท.4 แถลงข่าวผลการปฏิบัติ

ตามแผนยุทธการ “ล่าแอปเงินกู้ โหด เหนือ

จรดใต้” เข้าตรวจค้น 8 จุดใน 6 จังหวัดคือ 

เชียงราย เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สระแก้ว 

พังงา และกรุงเทพมหานคร จับกุมผู้ต้องหา

ตามหมายจับได้ 7 คน หลบหนีไปได้ 1 คน

พล.ต.ท.กรไชยกล่าวว่า สืบเนื่องจาก

กรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า นายจิระ จันทร์

ประจักษ์ อายุ 44 ปี ชาวจังหวัดกำาแพงเพชร 

ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองตาย สาเหตุมาจาก

ความเครียดที่เสียเงินกว่า 1.3 แสนบาท   

หลังไปทำาเรื่องกู้เงินออนไลน์จาก 6 แอปพลิ

เคชัน และเว็บไซต์เงินกู้อีก 1 เว็บไซต์ แต่

ต้องโอนเงินให้ก่อนถึงจะได้รับการอนุมัติ แต่

พอโอนเงินไปก็ไม่ ได้มีการอนุมัติเงินกู้แต่

อย่างใด 

ต่อมาตำารวจไซเบอร์จึงสืบสวนรวบ 

รวมข้อมูลจนรู้ตัวคนร้ายว่าใช้เว็บไซต์ www.

กู้เงินฉุกเฉิน.net ประกาศโฆษณาให้กู้เงิน 

โดยให้ติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อมี

เหยื่อติดต่อไป คนร้ายจะแจ้งกติกาต่างๆ โดย

ต้องโอนเงินให้คนร้ายก่อนที่จะมีการอนุมัติ

วงเงินกู้ แต่เมื่อโอนเงินไปก็ไม่ได้รับเงินกู้แต่

อย่างใด ซึ่งในกรณีของนายจิระได้ทำาเรื่อง

ขอกู้เงินจำานวน 100,000 บาท และได้ โอน

เงินให้กับคนร้ายไป 9 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 

130,000 บาท

พล.ต.ท.กรไชยกล่าวอีกว่า ต่อมา

ตำารวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาล

เหนือจรดใต้6จว.ยึดของกลางเพียบ
อนุมัติหมายจับ จากนั้นได้ไปจับกุมผู้ต้องหา 

6 คนที่ร่วมขบวนการ คือ นายจตุพร ฤกษ์

มงคล, นางสาวฮายีร่า ประทาน, นางสาว

กรรณิกา ศรียอด, นางสาวณิชชากร ปาน

สุวรรณ, นายชวลิต พันจำาปี และนายเชีย กัว

จุน สัญชาติจีน พร้อมกับตรวจยึดของกลาง

ได้หลายรายการ จึงดำาเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง

ประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นำาข้อมูล

อันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยัง

มีผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก 1 คนคือ นายจิร

ยุทธ นามวิยะ อยู่ระหว่างการติดตามตัว 

นอกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้ติดตาม

ความคืบหน้ากรณีมิจฉาชีพหลอกเด็กหญิง

อายุ 10 ปี ในจังหวัดพิจิตรให้ โอนเงิน โดย

ใช้อุบายหลอกว่าจะให้ทุนการศึกษาเป็นเงิน 

6,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเด็ก

หญิงโอนเงินให้คนร้ายก่อนครั้งละ 300 บาท 

3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 900 บาท หลังจากทำา

รายการโอนเงินไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อ

คนร้ายได้อีก ซึ่งตำารวจไซเบอร์ได้สืบสวนจน

รู้ตัวคนร้าย โดยแผนประทุษกรรมของคนร้าย

คือใช้แอปพลิเคชันไลน์ส่งข้อความกระจาย

ไปยังประชาชนนับหมื่นคน หลอกลวงเหยื่อ

ว่าจะแจกเงิน จนมีผู้หลงเชื่อโอนเงินให้กับ

คนร้ายเกือบ 500 คน ภายในระยะเวลา 1 

เดือน ได้เงินจากการหลอกลวงไปประมาณ 

400,000 บาท 

จากนั้นจึงรวบรวมพยานหลักฐาน

ขอศาลอนุมัติหมายจับนางสาวตรีเนตร แซ่                                                             

วี ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ. 

คอมพิวเตอร์ นำาข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ ไปจับกุมได้ที่อำาเภอบางปลาม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนนายธนาธร เหมือง

ทรายมูล ผู้ต้องหาอีกคนที่ร่วมขบวนการ ยัง

อยู่ระหว่างหลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ทางชมรมแม่บ้านตำารวจ

ไซเบอร์จะมอบทุนการศึกษาให้ 6,000 บาท 

และบรรเทาความเดือดร้อน

พล.ต.ท.กรไชยยังกล่าวอีกว่า ฝาก

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อไปกู้เงินออนไลน์ 

เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่ออย่างเช่นกรณีดัง

กล่าวได้ นอกจากไม่ได้เงินแถมยังเสียเงินอีก 

อีกทั้งพึงระวังผู้ ใช้มือถือระบบแอนดรอยด์ 

หากผู้ ใช้งานดาวน์ โหลดแอปจำาพวกนี้โดยไม่

พึงระวัง กดยอมรับการเข้าถึง ข้อมูลทั้งหมด

ในโทรศัพท์จะถูกดึงไปเก็บไว้ที่ระบบทันที 

เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้น

โดยกลุ่มทุนชาวจีนซึ่งอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้

คิดค้นเขียนคำาสั่งให้สามารถดึงข้อมูลส่วนตัว

ได้ นอกจากนี้ขอความร่วมมือไปยังสถาบัน

การเงินเรื่องข้อมูลทางเส้นทางเงิน เพื่อที่เจ้า

หน้าที่จะได้สกัดกั้นอายัดบัญชีเพื่อติดตามเงิน

คืนให้ผู้เสียหายได้ทัน อย่างไรก็ตาม ภัยจาก

อาชญากรรมทุกประเภท ทาง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เน้น

ย้ำาการปราบปราม เนื่องจากเป็นความเดือด

ร้อนของประชาชน. 

เชียงใหม่ • รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่เผยเปิดเมือง

รับท่องเที่ยว จากนี้ มีเที่ยวบินมาอีก 55 เที่ยว

เข้าเชียงใหม่ถึงปลายปี เตรียมประเมินตรวจ

สอบความปลอดภัย ตัวเลข รายได้เข้าจังหวัด 

พร้อมมาตรการควบคุมพื้นที่ สร้างความ

มั่นใจให้แน่นอนมากขึ้น

วันที่ 11  พ.ย.64 นายรัฐพล นราดิศร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดูแลด้าน

การท่องเที่ยว เผยว่า  หลังจากเปิดเมืองต้อนรับ

นักท่องเที่ยว 63 ประเทศเข้าประเทศไทยและ

จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้จะมีนักท่องเที่ยวจาก

ต่างประเทศเข้ามาถึง 55 เที่ยวบิน โดยเฉพาะ

ชาวเกาหลีใต้ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตและตีกอล์ฟใน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำาพูนต่อเนื่อง ซึ่ง

หลังจากนี้จะมีการประชุมหารือเพื่อประเมิน

ด้านความปลอดภัยจากนักท่องเที่ยว ตัวเลขที่

จะมีเข้ามานักท่องเที่ยว รวมถึงตัวเลขรายได้ที่

จะเข้ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอำาเภอ

นำาร่องด้านการท่องเที่ยวที่ต้องเข้มงวดตรวจ

สอบเป็นพิเศษ ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กับประชาชน ดูแลป้องกันตนเอง ครอบครัว 

ออกไปฉีดวัคซีน สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออก

จากบ้าน เว้นระยะห่าง ไม่จัดกิจกรรมเสี่ยง

รวมกลุ่มมากๆ ล้างมือบ่อยๆ

แม้ตัวเลขนักท่องเที่ยว ต่างชาติจะไม่

มาก แต่จำานวนที่ขยับเพิ่มเป็นสัญญาณ ที่ดี  

แต่จริงๆ มูลค่าภาพรวมที่มีมากคือคนไทยที่

ตอนนี้เริ่มมีการจองเข้ามาจำานวนมากภายใต้

เงื่อนไขที่กำาหนดแบบ  New  Normal  แหล่ง

ท่องเที่ยว รอบนอกเมืองแหล่งธรรมชาติ ได้รับ

ความสนใจ สูงอย่างมาก  หลายพื้นที่มีการจอง

ที่พักยาวตลอดสิ้นปี โดยเฉพาะ ช่วงหยุดยาว

ไฮซีซั่น นี้ถือว่าเป็นสัญญาณ ที่ดีมาก  ตอนนี้

ต้องเร่งเรื่องฉีดวัคซีน และลดการแพร่ระบาด

โดยเร็วที่สุด.

นทท.ต่างชาติจองเข้าเชียงใหม่55เที่ยวบิน
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวยังต้อง

เฝ้าระวังใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจากนัก                                                                

ท่องเที่ยวที่เข้ามา เราต้องเพิ่มความเชื่อมั่น 

ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว  ส่วนในพื้นที่จัง 

หวัดเชียงใหม่ ยังมีการแพร่ระบาดในหลาย

พื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนมีคลัสเตอร์ ใหม่ต่อเนื่อง  

ยังถือว่าเป็นพื้นที่สีแดง ทำาให้จะมีมาตรการ

ควบคุมอย่างเข้มงวด ปิดห้ามเข้า-ออก เพื่อ

ควบคุมวงจรการระบาด ส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวและสี

ฟ้า ได้กำาชับต่อนายอำาเภอและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการ

ปฏิบัติตรวจสอบการเข้า-ออกของประชาชน 

โดยเฉพาะมาจากต่างพื้นที่หรือมาจากต่าง

จังหวัด ตรวจสอบว่าฉีดวัคซีน การตรวจหา

เชื้อด้วย ATK ตามมาตรการฐานของกระทรวง

สาธารณสุข มาตรการของคณะกรรมการ

กาญจนบุรี • วันที่ 11 พ.ย.2564 นายนิพนธ์ 

จำานงสิริศักดิ์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่                                                  

อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า สืบเนื่อง 

จากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 คณะเจ้า

หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกปราบ

ปรามการกระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

ในเขตท้องที่ป่าท่าแพขนานยนต์ หมู่ที่ 6 

ตำาบลด่านแม่แฉลบ อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี พบบ้านพักตากอากาศชื่อ พิศ

ตะวันรีสอร์ท หมู่ที่ 6 ตำาบลด่านแม่แฉลบ 

อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อสร้าง

ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดพื้นที่รอบแปลงด้วย GPS 

คำานวณเนื้อที่ได้ 20 ไร่ พบรีสอร์ตขนาดใหญ่                                                         

มีสิ่งปลูกสร้างจำานวน 17 รายการ มูลค่ากว่า                                                            

30 ล้าน จึงดำาเนินคดีกับเจ้าของรีสอร์ตฐาน                                                              

บุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตอุทยาน

แห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต่อพนักงานสอบ 

สวน สภ.ด่านแม่แฉลบ จังหวัดกาญจนบุรี  

ต่อมาคดีอาญาอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

มีคำาสั่งไม่ฟ้องจำาเลยเพราะขาดเจตนา กรม

อุทยานฯ จึงได้ฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 

954,307 บาท ต่อมาเจ้าของรีสอร์ตได้เสีย

ชีวิต พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีได้ยื่น

ฟ้องผู้จัดการมรดก ในระหว่างการพิจารณา

ของศาล ผู้จัดการมรดกได้ขอเจรจาไกล่

เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายในการบุกรุกป่าให้กรม                  

อุทยานฯ เป็นเงิน 600,000 บาท ขอผ่อน

ชำาระเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี  

ส่วนคดีทางปกครอง หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ออกคำาสั่งที่  

71/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ให้ผู้กระทำา

ผิดทำาลายหรือสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือ

สิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้น

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หรือทำาให้

สิ่งนั้นกลับสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ภายใน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตามความมาตรา 

22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.

2504 และมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทำาผิด

รื้อถอน ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ต่อมา

ผู้กระทำาผิดได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง โดย

มีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และหัวหน้าอุทยานแห่ง

ชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2 ในคดี

หมายเลขดำาที่ ส.14/2558 โดยศาลปกครอง

กลางได้มีคำาพิพากษา ลงวันที่ 23 กันยายน 

2564 ในคดีหมายเลขแดงที่ 154/2560 โดย

ศาลปกครองมีคำาพิพากษาให้รื้อถอนรีสอร์ต 

ดังกล่าวได้ โดยนางพิศมัย มีชูเวท ผู้จัดการ

มรดก ไม่ได้อุทธรณ์ คดีปกครองถึงที่สุด.

เขื่อนศรีนครินทร์จ่อรื้อรีสอร์ตดัง30ล.ริมอ่าง

กรุงเทพฯ • ศาลยุติธรรมเผย “เสี่ยโจ้” ยังมี

หมายจับให้มารับโทษของศาลจังหวัดปัตตานี 

คดีปลอมแปลงเอกสารดวงตราประทับไม้ จำา

คุก 1 ปี 9 เดือน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำารวจไป

ตั้งแต่ปี 2557 ด้าน ตร.เห็นแย้งอัยการไม่ฟ้อง 

“เสี่ยโจ้” ระบุไม่พบหมายจับค้างเก่าที่ปัตตานี 

ไม่แน่ใจเกิดความผิดพลาดจากส่วนใด

วันที่ 11 พ.ย.2564 รายงานข่าวจาก

ศาลยุติธรรมแจ้งว่า กรณีที่นายสหชัย เจียร

เสริมสิน หรือเสี่ยโจ้ ปัตตานี ผู้ต้องหาคดี

ฟอกเงินค้าน้ำามันเถื่อน ที่ถูกจับกุมได้ที่ย่าน

ห้วยขวาง ระหว่างหลบหนีคดี และนำาตัวส่ง

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาเพื่อฟ้องคดี

ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ 60/2564 

ลงวันที่ 19 ก.พ.2564 ในความผิดเกี่ยวกับ

การฟอกเงิน แต่พนักงานอัยการมีคำาสั่งไม่

ฟ้องคดีจึงมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา 

ปรากฏว่า นายสหชัย หรือเสี่ยโจ้ ยังมี

คดีที่ศาลปัตตานีพิพากษาจำาคุก 1 ปี 9 เดือน 

ในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร ใช้ดวงตรา

ประทับไม้ปลอม ซึ่งศาลออกหมายจำาคุกถึงที่

สุดและให้ออกหมายจับเมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่

ผ่านมา กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง

ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงสำาหรับเหตุที่ ไม่ได้

ส่งตัวนายสหชัยไปยังศาลจังหวัดปัตตานีนั้น 

เนื่องจากตำารวจได้ตรวจสอบในสารบบแล้ว

พบว่า นายสหชัยมีหมายจับของศาลจังหวัด

สงขลาเพียงแค่หมายจับเดียว ไม่พบมีหมาย

จับของศาลจังหวัดปัตตานี

ในเรื่องนี้รายงานข่าวจากศาลยุติธรรม

แจ้งว่า คดีดังกล่าวศาลได้ออกหมายจำาคุก

นายสหชัย 1 ปี 9 เดือน และให้ออกหมาย

จับปรับนายประกันตั้งแต่ช่วงปี 2557 แล้ว 

ซึ่งต่อมามีการยื่นอุทธรณ์คดี (ไม่มีตัวจำาเลย

กฎหมายเก่าทำาได้) และศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยืนจำาคุก 1 ปี 9 เดือน จึงมีการออกหมาย

เพื่อนำาตัวจำาเลยมารับโทษตามคำาพิพากษา

ศาลอุทธรณ์อีกครั้งในปี 2558 โดยหมายจับ

ดังกล่าวทางศาลจังหวัดปัตตานีได้มีการส่ง

ไปยัง สภ.อ.ในพื้นที่เกิดเหตุและผู้การจังหวัด

ปัตตานีในขณะนั้นเเล้ว

ส่วนกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำารวจส่ง

หนังสือคัดหมายจับมาที่ศาลปัตตานี จากการ

ตรวจสอบพบว่าเป็นวันที่ 5 พ.ย.2564 ซึ่งเป็น

ช่วงที่มีการย้ายอาคารทำาการ จึงทำาการค้นหา

จนพบหมายจับในวันที่ 6 พ.ย. และส่งหมาย

จับให้เจ้าหน้าที่ตำารวจในวันที่ 8 พ.ย. ซึ่งเป็น

วันทำาการ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีดังกล่าว                                                      

หมายความว่า หมายจับเพื่อบังคับตามคำาพิพาก 

ษาตัวจริงของนายสหชัยถูกส่งไปยัง สภ.อ.ใน

พื้นที่ปัตตานี และกองบังคับการปัตตานีตั้งแต่

ปี 2557 และ 2558 ภายหลังอ่านคำาพิพากษา

ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเเล้ว

ทางด้าน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้

บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ได้

ชี้แจงว่า จากการจับกุมนายสหชัย เจียรเสริม

สิน หรือเสี่ยโจ้ ปัตตานี ในฐานความผิดตาม 

พ.ร.บ.ฟอกเงิน เมื่อปี 2558 และมีการนำา

ตัวส่งศาล จ.สงขลา จนต่อมาศาล จ.สงขลา

ได้มีความเห็นไม่สั่งฟ้องนั้น ตามขั้นตอน

เอกสารสำานวนจะถูกส่งกลับมาที่สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติว่ามีความเห็นแย้งหรือไม่ ซึ่ง

เท่าที่ทราบทางสำานักงานตำารวจแห่งชาติจะ

มีความเห็นแย้งเรื่องที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ซึ่ง

หลังจากนี้ก็ต้องส่งเรื่องต่อให้กับอัยการสูงสุด

ในการพิจารณาสั่งฟ้อง ส่วนเรื่องเหตุผลของ

การเห็นแย้งต้องให้ทางคณะกรรมการที่เป็นผู้

ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว  

พล.ต.ท.จิรภพยังกล่าวถึงประเด็นที่

นายสหชัยยังมีคดีค้างเก่าที่ศาลปัตตานี มีคำา

พิพากษาจำาคุก 1 ปี 9 เดือน แต่กลับมีการ

อายัดตัว ต้องบอกว่าภายหลังที่เจ้าหน้าที่

ตำารวจจับกุมตัวเสี่ยโจ้ ได้ ในช่วงประมาณ

ตี 2-3 วันศุกร์ที่ 5 พ.ย.64 ตามหมายศาล 

จ.สงขลา ในฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

จากนั้นทางตำารวจกองปราบฯ ได้ตรวจสอบใน

ระบบหมายจับค้างเก่าก็ไม่พบว่าเสี่ยโจ้มีหมาย

จับที่อื่นอีก แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำารวจยังทำางาน

เต็มที่ และทราบว่าเสี่ยโจ้เคยมีคดีที่เคยตัดสิน

ไปแล้วที่ จ.ปัตตานี จึงได้สอบถามไปยังศาล

จังหวัดปัตตานีให้ตรวจสอบหมายจับของเสี่ย

โจ้ แต่ทางศาลก็แจ้งว่าไม่มีหมายจับในระบบ 

ทำาให้ตำารวจกองปราบฯ ต้องนำาตัวเสี่ยโจ้ส่ง

ศาล จ.สงขลา ในช่วงค่ำาของวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 

ซึ่งตอนนั้นตำารวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ยัง

ทำาเอกสารไปยังศาล จ.ปัตตานี เพื่อให้ตรวจ

สอบเอกสารหมายจับให้ จนในที่สุดทางศาล

ปัตตานีได้หาหมายจับคดีที่มีพิพากษาจำาคุก 1 

ปี 9 เดือนจนเจอ และส่งให้ทางกองปราบฯ 

ในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 6 พ.ย. จนทำาไป

สู่การเข้าค้นบ้านพักของเสี่ยโจ้ ในช่วงเช้า

ของวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ทัน

การณ์แล้ว เพราะเสี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านพัก ซึ่ง

มีความเป็นไปได้สูงมากที่ผู้ต้องหาจะหลบหนี

ออกนอกประเทศ ในการติดตามจับกุมตัวก็จะ

ยากเพิ่มมากขึ้นไปด้วย 

“ซึ่งตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดในส่วน

ธุรการหรือส่วนไหน จึงไม่มีข้อมูลดังกล่าว

ทั้งในระบบของตำารวจและศาล ซึ่งในส่วนนี้

คงต้องไปถามข้อเท็จจริงจากศาล จ.ปัตตานี” 

พล.ต.ท.จิรภพกล่าว.

เผย‘เสี่ยโจ้’มีหมายจับศาลปัตตานี

ตร.เห็นแย้งอัยการส่งอสส.สั่งฟ้อง



คำ�ตอบคือ data engineer, data scientist, software 

engineer, quality assurance, developer, business analyst

เพร�ะเป็นบุคล�กรที่มีหน้�ที่พัฒน�ระบบใหม่ทั้งหน้�

ร้�นและหลังบ้�น เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของลูกค�้ในยุค

ดิจิทัล

เพร�ะถ้�สถ�บันก�รบินต้องก�รจะอยู่รอดในระยะกล�ง

และระยะย�วก็ต้องแปลงตนเองเป็น “บริษัทเทคฯ” 

นั่นหม�ยคว�มว�่จะต้องมีบุคล�กรด้�นไอที-ส�ยพัฒน�

เฉลี่ย 50% หรืออย่�งน้อย 20-30% เพร�ะในอน�คตทุกอย�่ง

จะอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

เป็นธน�ค�รที่อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลและมือถือ 

ประเมินกันว่�ลูกค้�ม�กกว�่ 50% จะทำ�ธุรกรรมบน

ออนไลน์ 

ลูกค�้ใหม่จะม�จ�กช่องท�งออนไลน์ 50% 

ณ วันนี้ องค์กรเหล�่นี้มีคนทำ�หน้�ที่ด�้นนี้เพียง 10-

15%

ดังนั้น ห�กจะสร�้งคนที่ต้องก�รเพิ่มอีก 50% อ�จต้อง

ใช้เวล�อีก 5 ปีจ�กนี้ ไป

สำ�หรับวงก�รที่มีคว�มเปลี่ยนแปลงตลอดเวล�เช่นนี้ 5 
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7บทความ

เศรษฐกิจดิจิทัลไทย :

เอาคนมาจากไหน?

มื่อเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนของสถาบันการเงิน

ที่ต้องเข�้ม�ควบรวมสต�ร์ทอัปเพื่อรับกับโลก

เทคโนโลยีใหม่ ก็ต้องไม่ลืมว�่นั่นหม�ยถึงก�ร

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ “ทุนมนุษย์” ด้วย

ข้อนี้สำ�หรับคนนอกวงก�รอ�จจะไม่เห็นคว�มรุนแรง

ของก�รที่ต้องสร�้งบุคล�กรสำ�หรับโลกใหม่

แต่คนวงในรับรู้ถึงก�รแก่งแย่งคนทำ�ง�นที่สอดคล้อง

กับสิ่งแวดล้อมของโลกใหม่แล้ว

อีกทั้งยังมีก�ร “โละ” คนที่ไม่ส�ม�รถปรับตัวได้

อย่�งเป็นรูปธรรมแล้วอีกเช่นกัน

ร�ยง�นใน “ประช�ช�ติธุรกิจ” เมื่อสัปด�ห์ที่ผ�่นม�

หลังข่�วก�รจับมือของเครือ SCB กับ Bitkub ว�่ธน�ค�ร

พ�ณิชย์ของไทยกำ�ลังเปลี่ยนเกมธุรกิจแปลงร�่งเป็น 

“เทคฯ คอมปะนี” 

นั่นแปลว�่กำ�ลังมี “ศึกแย่งตัวคนรุ่นใหม่ส�ยพันธุ์

เทคฯ” อย่�งร้อนแรง

ร�ยง�นข�่วบอกว่� SCBX เปิดรับทีมเทคโนโลยี 

และ “ด�ต้�เอ็นจิเนียร์” กว�่ 500 อัตร� เพื่อรับแผนธุรกิจ

บริษัทใหม่ 

ก�รจะดึงคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะด้�นเหล่�นี้ก็ต้องเสนอ

ค่�ตอบแทนที่เร้�ใจ และต้องตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่

ต้องก�รทำ�ง�นแบบ “ทำ�ง�นที่ไหนก็ได้” หรือ work from 

anywhere

ในจังหวะเดียวกันนั้น ท�ง “KBTG” ก็กำ�ลังระดมห�คน

เสริมทีม 700-1,000 คน 

และอีกสถ�บันก�รเงินคือ “กรุงศรี ฟินโนเวต” 

วิเคร�ะห์ว่�สถ�บันก�รเงินของไทยม�ถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนถ่�ย

พนักง�นเป็น “คนเทคฯ” อย่�งน้อย 50% เพื่อรองรับโลกก�ร

เงินดิจิทัล 

ปัญห�ใหญ่คือตล�ดของบุคล�กรด้�นนี้ในประเทศไทย

ข�ดแคลนอย่�งหนักม�ก 

จึงต้องยอมทุ่มงบประม�ณเพื่อดึงต่�งช�ติเสริมทัพ 

และที่หนีไม่พ้นคือหล�ยธน�ค�รก็เปิดข้อเสนอ “เกษียณ

ก่อนวัย” หรือ early retirement เพื่อ “ถ่�ยเลือดคนรุ่นเก่�”

นี่คือปร�กฏก�รณ์ที่ม�พร้อมๆ กับก�ร “ควบรวม” และ 

“ผนวกธุรกิจ” ของธุรกิจใหญ่ดั้งเดิมกับกระแสสต�ร์ทอัปใน

หล�ยๆ วงก�ร

ปัจจัยหลักที่บังคับให้ผู้ประกอบก�รน้อยใหญ่ต้องปรับ

ตัวอย่�งหนักหน่วงและรุนแรง ก็เพร�ะพฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนไป

เป็นคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่�งถี่กระชั้นและ

รุนแรงม�กเพียงในช่วง 3-4 ปีที่ผ�่นม�

ตำ�แหน่งอะไรที่ข�ดแคลนและเป็นที่ต้องก�รม�กเป็น

พิเศษหรือ?

กาแฟดำ

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระสัทธรรม .. อัน

พระผู้มีพระภ�คเจ้�แสดงไว้ดีแล้ว...

เมื่อ ๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ ที่ผ�่นม� ญ�ติมิตร

ช�วป�กีสถ�นที่นับถือศ�สน�อิสล�มในประเทศไทย ได้

จัดง�น Celebration of Melad E Mustafa.. ณ Anjuman 

Islam Auditiorium.. กรุงเทพฯ โดยรวมตัวกันจัดง�นในน�ม 

Oversea Pakistanis in Thailand… 

สำ�หรับก�รจัดง�นในครั้งนี้ ได้มีก�รเชิญเอกอัครร�ชทูต

ส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�นประจำ�ประเทศไทย และอ�ตม� 

เข�้ร่วม.. เพื่อเป็น Most Revered Speaker to bring 

the message of Peace and love to Pakistanis Muslim 

community on the joyous day.. ในครั้งนี้

แต่ด้วยคว�มไม่พร้อมท�งร่�งก�ย.. ทำ�ให้อ�ตม�ไม่

ส�ม�รถเดินท�งไปร่วมง�นของญ�ติมิตรช�วป�กีสถ�นใน

ประเทศไทยได้.. จึงได้เขียนส�ส์นแห่ง Peace and love.. ถึง

ญ�ติมิตรช�วป�กีสถ�น โดยมอบให้ ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร 

คณบดีวิทย�ลัยพัฒนศ�สตร์ ป๋วยฯ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

เป็นผู้นำ�ส�ส์นไปอ�่นให้ทุกคนได้รับฟังในที่ประชุม.. ซึ่งมีท�่น

เอกอัครร�ชทูตป�กีสถ�นประจำ�ประเทศไทยร่วมอยู่ด้วย... 

เพื่อส่งคว�มรักและสันติภ�พจ�กใจของพระภิกษุรูปหนึ่งใน

พุทธศ�สน� ถึงเพื่อนมนุษยช�ติ.. ช�วโลกในทุกศ�สน�.. ด้วย

คว�มจริงใจ ดังมีข้อคว�มที่กล่�วบ�งตอนดังนี้...

“Blessing to Oversea Pakistanis in Thailand (OPT)

อ�ตม�มีคว�มยินดียิ่งเมื่อได้รับจดหม�ยที่ลงน�ม

โดย Mr.Rana Tanveer Ahmed Chairman ของ OPT เพื่อ

ม�พูดคุยและทำ�คว�มรู้จักกับช�วป�กีสถ�นในประเทศไทย

ทุกคน ด้วยคว�มรัก.. คว�มเค�รพต่อกัน ในฐ�นะญ�ติมิตร

ที่ม�จ�กคว�มเป็น มนุษยชาติ เดียวกัน... ดังที่ได้ขอให้

อ�ตม�ได้ทำ�หน้�ที่ “Most Revered speaker” เพื่อ to bring 

the message of Peace and love to Pakistanis Muslim 

community on the joyous day ในครั้งนี้

อ�ตม�ได้มีโอก�สเดินท�งไปเยือนส�ธ�รณรัฐอิสล�ม

ป�กีสถ�นครั้งแรก เมื่อประม�ณต้นเดือนพฤศจิก�ยน ปี พ.ศ.

๒๕๖๒...

โดยได้มีโอก�สพบกับประธ�น�ธิบดี.. และรัฐมนตรีใน

รัฐบ�ลของส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�นหล�ยกระทรวง ซึ่ง

ได้รับก�รต้อนรับดุจญ�ติมิตรที่คืนกลับไปเยี่ยมแผ่นดินม�ตุภูมิ

อีกครั้ง

ที่สำ�คัญยิ่งคือ ภ�รกิจ.. ในก�รไปกล�่วแสดงวิสัยทัศน์

ในเรื่องก�รพัฒน�พื้นที่โบร�ณสถ�นพุทธศ�สน�ที่เป็นมรดก

โลกในป�กีสถ�น ณ World Bank Campus In Pakistan… 

ตลอดจนได้เดินทางไปเยี่ยมชมพุทธศิลป์มรดกโลก.. และ

พื้นที่มรดกโลกของพุทธสถานพื้นที่เปชวาร์และตักศิลา.. อัน

ทรงคุณค่�ยิ่งต่อคว�มรู้สึกท�งจิตใจของช�วโลก โดยเฉพ�ะ

ช�วพุทธจ�ก ๓๐ กว�่ประเทศทั่วโลก...

ก�รเดินท�งไปในครั้งแรกนั้นจึงเต็มไปด้วยคว�มประทับ

ใจในบรรย�ก�ศแห่งคว�มเป็นญ�ติมิตรจ�กช�วอิสล�ม

ป�กีสถ�นทุกระดับ.. จึงนำ�ไปสู่ พันธสัญญาทางจิตใจ .. ที่จะ

ช่วยเหลือในการให้คำาแนะนำาต่อการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่ง

แผ่นดินมรดกโลกดังกล่าว อันเป็นสมบัติของชาวโลกอันทรง

คุณค่ายิ่ง.. ที่ชาวปากีสถานได้ใส่ใจให้การดูแลเป็นอย่างดี 

ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ.. 

ชาวโลกในแต่ละยุคสมัย...

จึงได้ว�งแผนจะเดินท�งกลับไปอีกครั้งพร้อมร�ยชื่อ

ผู้ติดต�มไปม�กกว�่ ๑๐๐ คน เพื่อจะไปเยือนแผ่นดินอัน

ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงคุณค่�ท�งจิตวิญญ�ณ ที่ได้รับก�รยกฐ�นะเป็น 

มรดกโลก ในป�กีสถ�น.. โดยก�รสนับสนุนของกระทรวงก�ร

ต่�งประเทศทั้งของรัฐบ�ลไทยและรัฐบ�ลป�กีสถ�น... เพื่อ

ก�รสื่อส�รคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งประเทศทั้ง ๒ ประเทศ.. 

นับเป็นคว�มสำ�คัญอย�่งยิ่งต่อทั้ง ๒ ประเทศ.. ที่จะได้ร่วมมือ

ร่วมใจด้วยคว�มรักและจริงใจ เพื่อพัฒน�โครงก�รคว�มร่วม

มือต่�งๆ จ�กทั้ง ๒ ประเทศให้เป็นไปด้วยดี.. ก่อเกิดประโยชน์

แก่ประช�ชนทั้ง ๒ ฝ่�ย..

เป็นก�รลดช่องว่�งท�งคว�มรู้สึก.. ที่มีต่อกัน.. โดย

เฉพ�ะในภ�พลักษณ์แต่ละประเทศที่ค่อนข้�งจะละเอียด โดย

เฉพ�ะก�รนับถือศ�สน�ที่ต่�งกัน...

ก�รลดช่องว่�ง.. ด้�นคว�มรู้สึกดังกล�่วนั้น.. จะเกิดมี

ขึ้น เมื่อประช�ชนทั้ง ๒ ฝ่�ยคุ้นเคยกัน.. และไม่แปลกที่จะ

กลับม�สู่คว�มเป็นญ�ติมิตรเป็นกัลย�ณมิตรที่ดีต่อกัน.. ใน

ฐ�นะมนุษยช�ติที่เดินท�งม�จ�กฐ�นะเดียวกัน.. เพื่อมุ่งไปสู่

จุดเดียวกัน.. คือ คว�มรัก คว�มสุข และคว�มสงบ.. ที่ทุกคน

ปร�รถน�..

ก�รทำ�คว�มเข�้ใจต่อกันในด้�นคว�มแตกต่�งท�ง

ภ�ษ� ศ�สน� สังคม ก�รเมือง... ประเพณี วัฒนธรรม.. ของ

ประช�ชนในแต่ละประเทศนั้น.. จะเกิดมีได้ก็ด้วยก�รอ�ศัย

ก�รทูตท�งธรรม.. ที่รัฐมนตรีกระทรวงก�รต่�งประเทศของ

รัฐบ�ลไทย เรียกว�่ “Dhamma Diplomacy” ซึ่งบัดนี้เกิด

ขึ้นแล้วบนคว�มสัมพันธ์ระหว�่งส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�น

และร�ชอ�ณ�จักรไทย ที่ประช�ชนส่วนใหญ่นับถือพุทธ

ศ�สน� บนพื้นฐ�นคว�มเข้�ใจ “หลักศาสนาเพื่อชีวิต” ที่ถูก

ต้องตรงกันว่�.. 

ตัวศ�สน� แท้จริงคือ สันติภ�พ

ตัวศ�สน� แท้จริงคือ เสรีภ�พ

ตัวศ�สน� แท้จริงคือ ประโยชน์และคว�มสงบสุขของ

มห�ชน.. ช�วโลก..

ดังที่อ�ตม�ได้สร�้ง “ระฆังแห่งสันติภาพ” ขึ้น

ประดิษฐ�นบนแผ่นดินมรดกโลกท�งพุทธสถ�นในป�กีสถ�น.. 

ทั้งที่เปชว�ร์และตักศิล� เพื่อสื่อส�ร เสียงแห่งสันติภาพ จ�ก

แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ในป�กีสถ�นไปสู่ช�วโลก.. ทั่วโลก

เพื่อขอสันติภ�พและคว�มสุข.. พึงบังเกิดขึ้นในโลกนี้.. 

และพึงเกิดขึ้นในส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�น.. เพื่อคว�มสงบ

สุขในก�รดำ�รงชีวิตของช�วป�กีสถ�นทุกหมู่เหล่�.. ที่ล้วนเป็น

ญ�ติมิตรของข�้ฯ

“อ�ตม�คิดอย่�งนั้น.. และได้ทำ�อย�่งนั้นจริงๆ....”

ท่�มกล�งส�ยต�ของนักก�รทูตหล�ยประเทศใน

ป�กีสถ�นที่เดินท�งม�ร่วมง�นก�รลั่นระฆังสันติภ�พในครั้ง

นั้น... ด้วยจิตใจที่เข�้ใจในสัจธรรม.. อันมีอยู่ในธรรมช�ติ.. จึง

เข้�ใจในคว�มบริสุทธิ์แห่งคำ�สั่งสอนในทุกศ�สน�ที่ชี้ตรงไปที่

คว�มสงบสุข อันเป็นประโยชน์อันสูงสุดของมนุษยช�ติ...

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com 

เ

ปีเป็นช่วงระยะเวล�ที่ย�วน�นม�ก

หล�ยองค์กรไม่ส�ม�รถจะปรับตัวได้ทัน และนั่นอ�จ

จะหม�ยถึง “ห�ยนะ” 

กูรูหล�ยคนบอกว�่ธุรกรรมด้�นก�รเงินทุกวันนี้ทำ�ได้

ทุกแห่งหนยกเว้น ณ ที่ธน�ค�รเท่�นั้น

หรือ Banking takes place everywhere except at 

the bank

เพร�ะไม่มีใครต้องไปทำ�ธุรกรรมก�รเงินที่ส�ข�

ธน�ค�รไหนอีกแล้ว

เห็นหรือยังว่�ขณะที่เร�เห็น “โอก�สมห�ศ�ล” 

ในก�รก้�วเข้�สู ่เศรษฐกิจดิจิทัลที ่เป็นอน�คตของ

ประเทศ แต่เร�ก็เผชิญกับวิกฤตของก�ร “ข�ดแคลน

ทุนมนุษย์” ที ่จะทำ�ให้เร�ส�ม�รถก้�วให้ทันกับคว�ม

เปลี ่ยนแปลง

นี่กระมังที่รัฐบ�ลและเอกชนของไทยจะต้องประส�น

กันเพื่อประก�ศว�่

“ไม่มีแผนสองสำ�หรับก�รกระโจนเข้�สู่เศรษฐกิจ

ดิจิทัล” อย�่งเต็มตัว

นี่แหละ There is no Plan B ของจริง!.

“คงจะไม่มีประโยชน์ใดที่ยิ่งไปกว�่ คว�มสงบสุขใน

ชีวิต..ของทุกคน”

อ�ตม�เชื่อมั่นในคว�มเหมือนบนคว�มแตกต�่ง...

อ�ตม�เชื่อมั่นในคว�มเป็นมนุษยช�ติที่ม�จ�กที่

เดียวกัน... และกำ�ลังมุ่งไปสู่จุดเดียวกัน.. อย�่งไม่มีข้อขัดแย้ง 

ถ้�เข้�ใจ สัจธรรมในธรรมชาต.ิ.. ที่แต่ละศ�สน�อ�จจะเรียก

ไปต�มรูปศัพท์และคว�มหม�ยแห่งศ�สน�ของตน...

อ�ตม�จึงเชื่อมั่นในคว�มเป็นอิสล�มของช�วมุสลิมทุก

คนในป�กีสถ�นและในโลกนี้ว�่.. มีหัวใจเดียวกันกับช�วพุทธ.. 

และมนุษยช�ติทั่วโลก คือ สันติ.. และ ความสุข

จึงได้เห็นคว�มสืบเนื่องในอ�ยุศ�สน�แต่ละศ�สน�ม�

ย�วน�น.. ด้วยคว�มสืบเนื่องส่งต่อของมห�ชน.. ในแต่ละ

ภูมิภ�คของโลก.. แม้ในคว�มมีศ�สน�ต่�งกัน แต่มี หัวใจ

สันติภาพ อันเดียวกัน

อ�ตม�จึงเข้�ใจในเสียงระฆังบอกเวล� ทำ�ละหม�ด

ต�มมัสยิดของท่�นทั้งหล�ย เสมือนเข้�ใจในเสียงระฆังบอก

เวล�ก�รทำ�วัตรสวดมนต์ของพระสงฆ์และช�วพุทธต�มวัดว�

อ�ร�มต่�งๆ...

เพร�ะข้�ฯ เข้�ใจในคว�มหม�ยอันลึกซึ้งที่แฝงม�ใน

เสียงระฆังว่�...

“นั่นคือสัญญ�ณแห่งสันติภ�พในเสียงระฆังดังกล่�ว

นั้น แม้จะม�จ�กคนละศ�สน� แต่ก�รตีระฆังนั้นมีหัวใจอัน

เดียวกัน... คือ

“Peace and Happiness”

ศ�สน� จึงไม่ใช่เครื่องขว�งกั้น…

คำ�สั่งสอนของศ�สด� จึงไม่ใช่เรื่องคว�มแตกแยก...

ศ�สนิกชน จึงไม่ใช่คนต่�งเผ่�พันธุ์แปลกไปจ�กคว�ม

เป็นมนุษย์...”

ดังนั้น.. ในคว�มรู้สึกแท้จริงของอ�ตม� เมื่อกลับไป

เยือนถิ่นมรดกโลกของพุทธศ�สน�ที่เดิมเรียกว่� แคว้น                

คันธ�ระ.. แคว้นกัมโพชะ แคว้นปัญจ�บ.. แคว้นกุรุ.. ซึ่ง

ปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นแผ่นดินส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�น... 

จึงไม่ใช่ไปอย่�งคนแปลกหน้� แต่อ�ตม�ไปอย่�งมีคว�ม           

รู้สึกว�่...

“..นี่คือก�รกลับไปเยี่ยมเยียนแผ่นดินม�ตุภูมิ.. ไป

เยี่ยมเยียนญ�ติพี่น้องช�วอิสล�มป�กีสถ�น.. และพร้อมจะ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกกรณีต�มคว�มรู้.. คว�มส�ม�รถ 

เพื่อก�รมุ่งไปสู่คว�มเจริญและคว�มสงบสุข อันเป็นจุดมุ่ง

หม�ยเดียวกัน..”

...ในท้�ยที่สุดนี้ จึงขออัญเชิญอำ�น�จแห่งธรรมอันเป็น

ไปเพื่อสันติภ�พ ได้ปกป้องคุ้มครองท�่นทั้งหล�ยให้ปลอด

จ�กภัยอันตร�ยทั้งปวง.. และประสบถึงคว�มสุข.. คว�มสงบ 

สืบตลอดไป... และหวังว�่ในโอก�สหน�้คงจะได้ม�พบกับ

ท�่นทั้งหล�ย ญ�ติมิตรช�วป�กีสถ�นด้วยตนเอง.. ในสม�คม

แห่งนี้ ที่ชื่อ.. Oversea Pakistanis in Thailand .. Blessing 

to All of you

  

สาส์นถึง .. ญาติมิตรชาวปากีสถานในประเทศไทย

เนื่องในงาน Melad E Mustafa 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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จจุบันถือว่าเป็นยุคของ “วัยรุ่น” ที่กำาลังจะเข้ามา

เป็นผู้กำ�หนดทิศท�งของโลกในอน�คต ทุกอย่�งถูก

เปลี่ยนผ่�นไป เทคโนโลยีเข้�ถึงได้ง่�ยขึ้น และเด็ก

รุ่นใหม่เริ่มเข้�ม�มีบทบ�ทในสังคมอย่�งเห็นได้ชัด พอเป็น                                                                               

อย่�งนี้หน้�ที่ที่สำ�คัญของคนรุ่นเก่�คือก�รปลูกฝัง แนะ 

แนวท�งที่ดี ที่ถูก และที่ควรให้กับเย�วชนคนรุ่นใหม่ แต่

ต้องเรียนรู้ ศึกษ� และทำ�คว�มเข้�ใจไปพร้อมๆ กันด้วย 

เนื่องจ�กในยุคนี้ข้อมูลข่�วส�รเข้�ถึงได้ง่�ย ก�รที่จะไปสั่ง

ให้หันซ้�ยหรือหันขว� ในบ�งครั้งอ�จจะต้องมีวิธีที่เหม�ะ

สมและอ�จจะแตกต่�งจ�กยุคก่อนหน้�นี้

หล�ยครั้งผู้ใหญ่มักมองว่�วัยรุ่นหัวแข็ง ดื้อรั้น และ

ไม่เชื่อฟัง แต่ก็มีหล�ยกรณีที่เข้�ม�ตอบสิ่งนี้ ได้ว่�บ�งครั้ง

อ�จจะต้องเข้�ห�ให้ถูก เข้�ไปเรียนรู้วิธี คว�มคิดและคว�ม 

สนใจของวัยรุ่นในยุคนี้ และเชื่อว่�ห�กส�ม�รถสร้�งให้เกิด

คว�มเชื่อมั่น คว�มศรัทธ� หรือคว�มเข้�ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แล้วนั้น คนรุ่นใหม่จะส�ม�รถเป็นแรงกำ�ลังหลักในก�รขับ

เคลื่อนให้เกิดคว�มเปล่ียนแปลงได้ต�มวิสัยทัศน์ท่ีคล้�ยคลึงกัน

ด้วยเหตุนี้ที่ผ่�นม�จึงจะเห็นวิธีก�รที่จะเข้�ถึงวัยรุ่น

ในหล�ยๆ ด้�นเพื่อเป็นเหมือนก�รระดมพลังในก�รที่จะทำ� 

ง�นต่�งๆ ให้ลุล่วงโดยไม่ใช้ก�รบังคับ...

และคว�มเชื่อเรื่อง “ต้นท�งดี จะก่อกำ�เนิดผลลัพธ์                                                                          

ปล�ยท�งท่ีดี” จึงให้คว�มสำ�คัญในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรม                                                                                

ช�ติ โดยเฉพ�ะป่�ต้นน้ำ� และตระหนักว่�ก�รปลูกจิตสำ�นึก

อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคว�ม

ยั่งยืนได้นั้น ต้องเริ่มที่เย�วชนต้นท�ง ซึ่งจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ

ในอน�คต ก�รลงน�มออนไลน์ในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ

พัฒน�เกมออนไลน์ “ค่�ยเย�วชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่�” สร้�ง

เครื่องมือเรียนรู้ก�รอนุรักษ์ป่�ต้นน้ำ�ยุคนิวนอร์มอลจึงเกิดขึ้น

โดยมีเป้�หม�ยที่จะส�นต่อภ�รกิจปลูกจิตสำ�นึก

อนุรักษ์ธรรมช�ติในกลุ่มเย�วชน ภ�ยใต้ก�รผลักดันของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้� จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ที่ได้

จับมือมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ดีพียู) รวมถึงที่ผ่�นม�                                                                    

มีพันธมิตรต่�งๆ อ�ทิ มูลนิธิไทยรักษ์ป่� และองค์กรส�ธ�รณ 

กุศลที่ก่อตั้งและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งก�รร่วมมือครั้งใหม่นี้กับดีพียู เป็นก�รร่วมมือกับ                                                                           

วิทย�ลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโล 

ยี (ANT) มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พัฒน�เกมออนไลน์

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้ผ่�นกระบวนก�รสื่อ

คว�มหม�ยธรรมช�ติ ในก�รเรียนรู้เรื่องก�รอนุรักษ์ป่�ต้น                                                               

น้ำ� โดยมีแนวคิดพัฒน�รูปแบบก�รจัดค่�ยเย�วชนฯ ให้

เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่ 

แต่ยังส�ม�รถคงไว้ซ่ึงก�รส่งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และ 

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของป่�ต้นน้ำ�ที่เชื่อมโยงกับก�ร

ดำ�รงชีวิต

“เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เอ็กโก                                                                           

กรุ๊ป กล่�วว่� เอ็กโก กรุ๊ป มีคว�มยินดีเป็นอย่�งยิ่งกับ

คว�มร่วมมือในคร้ังน้ี และหวังว่�ก�รประยุกต์คว�มคิดสร้�ง 

สรรค์ของเกมออนไลน์เข้�กับเน้ือห�และวัตถุประสงค์

ของค่�ยเย�วชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่� จะกล�ยเป็นเครื่องมือ                                                                       

ส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รอนุรักษ์ป่�ต้นน้ำ�ที่น่�สนใจและ                                                                         

สอดคล้องกับพฤติกรรมของเย�วชน จนนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง                                                                              

จิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์ และร่วมปกป้องดูแลทรัพย�กรธรรม 

ช�ติในอน�คต  

ด้�น “ด�ริก� ลัทธพิพัฒน์” อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่�วว่� วิทย�ลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์ 

เทนเมนต์เทคโนโลยี มีคว�มเช่ียวช�ญและประสบก�รณ์

ในก�รพัฒน�เกมสำ�หรับใช้เป็นสื่อก�รเรียนรู้ รวมถึงก�รออก 

แบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงท่ีกำ�ลังม�แรง ซ่ึงสื่อคว�มร่วมมือ

ดังกล่�วจะนำ�ไปสู่ทักษะก�รเรียนรู้ เช่น ก�รรักส่ิงแวดล้อม 

คว�มรับผิดชอบของสังคมในรูปแบบเกมให้กับเย�วชนไทย

ต่อไป 

เช่ือว่าความร่วมมือคร้ังน้ีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ต่อยอดทักษะและความรู้ในห้องเรียน มาร่วมกันทำางานและ

พัฒนาเป็นผลงานจริง และสามารถผลิตนักออกแบบเชิงโต้   

ตอบท่ีประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และทฤษฎี

การออกแบบไปประยุกต์กับการพัฒนาเกม เพื่อยกระดับอุตสาห 

กรรมของประเทศต่อไป. 

‘เกม’ พัฒนาเยาวชน

เศรษฐกิจ

ปั

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

รุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. หลังได้รับมอบหมาย

ให้พัฒน�สถ�นีรถไฟที่อยู่ในโครงก�รต้นแบบสถ�นี/

ซุ้มสวยง�ม ก็ปิ๊งไอเดียปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้                                      

พร้อมนำ�ผลผลิตที่ ได้ไม่ว่�

จะเป็นผักสดๆ ปลอดส�ร

พิษ นำ�ไปแจกจ่�ยให้กับ

ประช�ชนและชุมชนในพ้ืนท่ี                                 

ช่วยลดภ�ระค่�ครองชีพ 

ไม่ว่�จะเป็น ฟ้�ทะล�ยโจร 

ขิง ข่� ตะไคร้ ที่ได้จ�ก

โครงก�ร ไปแบ่งปันให้กับ

ชุมชนและสถ�นกักตัว เพื่อ

ใช้บรรเท�คว�มเจ็บป่วย

แก่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจ�ก

โควิด-19 ม�แล้ว เรียกได้

ว่�มีแนวคิดที่ดี แถมยังมี

ประโยชน์อีกด้วย แบบนี้ต้องปรบมือให้รัวๆๆๆ.

นิ

ปิ๊งไอเดีย

นิรุฒ 

มณีพันธ์

เซ็นทรัลฟุ้งเริ่มกระเตื้องQ4ฟื้นชัวร์

ไทยโพสต์ • CENTEL เผย

ไตรม�ส 3/64 ควบคุมต้นทุน

ดีขึ้น-โรงแรมในมัลดีฟส์ฟื้นตัว 

ชี้ข�ดทุนลดลง 10% ค�ดแนว

โน้มไตรม�ส 4 ธุรกิจโรงแรม

และร้�นอ�ห�รปรับตัวดีขึ้น

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� บมจ.                           

โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ� หรือ 

CENTEL เปิดเผยถึงก�รแจ้งผล                                  

ดำ�เนินง�นไตรม�ส 3/64 กับ                                 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

ไทย ว่� บริษัทมีผลข�ดทุนสุทธิ 

803.32 ล้�นบ�ท ข�ดทุนลดลง 

10% จ�กช่วงเดียวกันปีก่อน มี

ร�ยได้รวม 2,424 ล้�นบ�ท ลด

ลง 21% จ�กช่วงเดียวกันปีก่อน 

สัดส่วนร�ยได้ธุรกิจโรงแรมต่อ

ธุรกิจอ�ห�รอยู่ที่ 17% ต่อ 83% 

ขณะท่ีกำ�ไรข้ันต้นรวมอยู่ท่ี 1,255 

ล้�นบ�ท ลดลง 17% ลดลง

จ�กธุรกิจอ�ห�ร เนื่องจ�กได้

รับผลกระทบอย่�งม�กจ�กก�ร

แพร่ระบ�ดโควิด-19

ส่วนอัตร�กำ�ไรข้ันต้นปรับ                                            

ตัวดีขึ้นจ�ก 51% ของร�ยได้                                     

เป็น 54% โดยมีกำ�ไรก่อนค่�

เสื่อมร�ค� ค่�ตัดจำ�หน่�ย ดอก                                

เบ้ียจ่�ย และภ�ษีเงินได้ (อีบิทด้�)                                                 

รวม 240 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น                                               

650% เนื่องจ�กก�รบริห�รจัด  

ก�รต้นทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

รวมถึงก�รฟื้นตัวของโรงแรมที่

มัลดีฟส์

สำ�หรับงวด 9 เดือน มีผล

ข�ดทุนสุทธิ 1,885.54 ล้�นบ�ท 

ข�ดทุนเพิ่มขึ้น 34% จ�กช่วง

เดียวกันปีก่อนท่ีมีผลข�ดทุน

สุทธิ 1,408.03 ล้�นบ�ท บริษัท

มีร�ยได้รวม 7,887 ล้�นบ�ท ลด

ลง 21% จ�กช่วงเดียวกันปีก่อน 

โดยสัดส่วนร�ยได้ธุรกิจโรงแรม

ต่อธุรกิจอ�ห�รอยู่ท่ี 16% ต่อ 84%

อย่�งไรก็ต�ม แนวโน้ม

ธุรกิจในปี 64 ในส่วนของธุรกิจ    

โรงแรม ห�กเปิดประเทศได้

ต�มเป้�หม�ยค�ดว่�ธุรกิจจะ

ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรม�ส 4/64 

ส่วนธุรกิจอ�ห�รยอดข�ยมี

แนวโน้มดีขึ้นในเดือน ต.ค.64 

หลังอัตร�ก�รฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 

จำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิดมีแนวโน้ม

ลดลง และรัฐบ�ลผ่อนคล�ย

ม�ตรก�ร ทำ�ให้ยอดข�ยจะฟื้น

ตัวดีขึ้นในไตรม�ส 4/64.

เปิดสาขา • น�ยพอล วอง ชี คิน กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร, น�ยตัน คีท จิน                                                                                                                                 

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธุรกิจร�ยย่อย และน�งวันทน� ชื่นรัตน�วงษ์ ผู้จัดก�รส�ข�เซ็นทรัล

ศรีร�ช� ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมพิธีเปิดส�ข�ใหม่ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย ส�ข�เซ็นทรัลศรีร�ช� 

พบกับโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดส�ข�ใหม่ บัญชีเงินฝ�กประจำ�พิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี 

สำ�หรับลูกค้�ที่ม�เปิดบัญชีที่ส�ข�เซ็นทรัลศรีร�ช� ตั้งแต่วันที่ 27 ตุล�คม 2564-30 พฤศจิก�ยน 2564.

คลังยันมีเงินจ่ายประกันข้าว
ไม่ปิดประตูขยับเพด�นก่อหนี้

ขอถกสำ�นักงบพิจ�รณ�ถี่ยิบ
พระราม 6 • “คลัง” ลุยถกสำานักงบดิ้นหาเงินโปะประกันรายได้ชาวนา

ตกค้างอีก 7.6 หมื่นล้านบาท ไม่ปัดขยับเพดานก่อหนี้แบงก์รัฐ ที่ตีกรอบ 

30% ของงบรายจ่าย แจงขอคุยในรายละเอียดก่อน ระบุรัฐบาลยืนยันมี

ความตั้งใจดีในการช่วยเหลือเกษตรกร

น�ยกฤษฎ� จีนะวิจ�รณะ 

ปลัดกระทรวงก�รคลัง เปิดเผยว่�                   

หลังจ�กท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้มอบหม�ยให้กระทรวง

ก�รคลังไปเร่งห�รือกับสำ�นักงบ

ประม�ณ เพื่อห�แหล่งเงินม�ใช้ใน

โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้

ปลูกข้�ว ปีก�รผลิต 2564/65 ซ่ึง

ยังมีคว�มต้องก�รใช้เงินอีก 7.6 

หมื่นล้�นบ�ท เบ้ืองต้นคลังได้มอบ

หม�ยให้สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 

(สศค.) ไปห�รือกับสำ�นักงบประม�ณ

ว่�ยังมีแหล่งเงินในส่วนไหน อย่�งไร 

ท่ีจะส�ม�รถดึงม�ดำ�เนินก�รได้บ้�ง

“สศค.ได้คุยกับสำ�นักงบประ 

ม�ณแล้ว ตอนน้ีกำ�ลังดูกันอยู่ว่�มี

ช่องท�งไหนบ้�ง มีแหล่งเงินตรงไหน 

ส่วนไหนบ้�ง โดยเชื่อว่�หลังจ�กได้

มีก�รห�รือกันแล้วจะมีท�งออกท่ี

ชัดเจนออกม�ว่�จะส�ม�รถเดินไป

ท�งไหนได้” น�ยกฤษฎ�กล่�ว

น�ยกฤษฎ�กล่�วถึงข้อเสนอ

เรื่องก�รขย�ยเพด�นก�รก่อหน้ีผ่�น

สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐและ

หน่วยง�นอ่ืนต�มพระร�ชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) วินัยก�รเงินก�รคลังของ

รัฐ พ.ศ.2561 ม�ตร� 28 ท่ีกำ�หนด

ว่�ภ�ระหน้ีในส่วนน้ีรวมกันต้อง

ไม่เกิน 30% ของงบประม�ณร�ย

จ่�ย ว่� คลังกับสำ�นักงบประม�ณ

ต้องคุยกันก่อนว่�จะดำ�เนินก�ร

ในเรื่องน้ีอย่�งไร เพร�ะสมัยก่อน

ไม่มีกฎหม�ยตัวน้ี แต่เมื่อปัจจุบันมี

กฎหม�ยน้ีและมีก�รบังคับใช้แล้ว ก็

ต้องมีก�รพิจ�รณ� ต้องดูถึงคว�ม

จำ�เป็น และว่�กันไปต�มกฎหม�ย

“รัฐบ�ลได้กำ�ชับให้เร่งห�รือ

เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึง

รัฐบ�ลยืนยันชัดเจนว่�มีคว�มต้ังใจ

ดีท่ีต้องก�รช่วยเหลือเกษตรกรอยู่

แล้ว” น�ยกฤษฎ�กล่�ว

น�ยสมเกียรติ กิม�วห� รอง                                                            

ผู้จัดก�รธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตร

และสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิด 

เผยว่� ธน�ค�รได้ออกม�ตรก�ร

สินเช่ือฟ้ืนฟูและพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิต วงเงิน 1 หมื่นล้�นบ�ท เพื่อ

ให้เกษตรกรนำ�ไปใช้เป็นค่�ลงทุน

ในก�รประกอบอ�ชีพ ก�รสร้�ง 

ซ่อมแซมท่ีอยู่อ�ศัยท่ีได้รับคว�ม

เสียห�ยจ�กสถ�นก�รณ์อุทกภัย

ท่ีม�จ�กอิทธิพลพ�ยุโซนร้อน เช่น 

พ�ยุเต้ียนหมู่ ไลออนร็อก คมป�ซุ 

ในหล�ยพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ หรือ

ลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนก�รเกษตร 

เครื่องมือ เครื่องจักรกลก�รเกษตร 

ร�ยละไม่เกิน 5 แสนบ�ท อัตร�

ดอกเบ้ีย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR 

เท่�กับ 6.50% ต่อปี) ระยะเวล�

ชำ�ระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้

โดยก่อนหน้�น้ี ธ.ก.ส.ได้

ออกสินเ ช่ือเ พ่ือเ ป็นค่�ใ ช้ จ่�ย

ฉุกเฉิน วงเงินรวม 1 หมื่นล้�นบ�ท 

เพ่ือให้ผู้ประสบภัยนำ�ไปใช้จ่�ย

เร่ืองท่ีจำ�เป็นเร่งด่วนภ�ยในครัว

เรือน ร�ยละไม่เกิน 5 หมื่นบ�ท 

อัตร�ดอกเบ้ีย 0% ต่อปี เป็นระยะ

เวล� 6 เดือน และต้ังแต่เดือนท่ี 7 

อัตร�ดอกเบ้ีย MRR (ปัจจุบัน MRR 

เท่�กับ 6.50% ต่อปี) ระยะเวล�

ชำ�ระคืนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันกู้

นอกจ�กน้ี ธ.ก.ส.ได้พิจ�รณ�

ขย�ยระยะเวล�ชำ�ระคืนต้นเงินกู้

และดอกเบ้ียออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 

เดือน เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน

ของเกษตรกรผู้ประสบภัย.

จับตา3ปัจจัยกดดันศก.สิ้นปี

กฤษฎา จีนะวิจารณะ

ไทยโพสต์ • ส.อ.ท.จับต�ปัจจัย

เส่ียงกดดันเศรษฐกิจไทยโค้งสุดท้�ย

ของปี หว่ันฉุดก�รผลิตและแรงซ้ือ

ประช�ชน หลังร�ค�สินค้�ทยอยข้ึน 

ด้�นพ�ณิชย์ชู 5 ยุทธศ�สตร์ผ่�น 

159 กิจกรรม ดันก�รส่งออกปี 65

น�ยเกรียงไกร เธียรนุกุล                      

รองประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่ง        

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่� 

ส.อ.ท.ได้ติดต�ม 3 ปัจจัยเส่ียงต่อ

ภ�คก�รผลิตและเศรษฐกิจไทย

อย่�งใกล้ชิด โดยเฉพ�ะในช่วงโค้ง

สุดท้�ยของปี เนื่องจ�กจะกระทบ

ต่อต้นทุนก�รผลิตในภ�พรวมท่ี

ต้องปรับตัวสูงข้ึนและสะท้อนไป

ยังร�ค�สินค้�ท่ีอ�จบ่ันทอนแรงซ้ือ

ประช�ชนท่ีลดลงได้ ประกอบด้วย 

1.ต้นทุนวัตถุดิบท้ังสินค้�โภคภัณฑ์ 

ก�รเกษตรท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ให้ร�ค�สินค้�กล�งน้ำ�และปล�ย

น้ำ�ทยอยปรับร�ค� 2.แรงง�นต่�ง

ด้�วข�ดแคลนจ�กผลกระทบของ     

โควิด-19 และ 3.อัตร�แลกเปล่ียน 

ค่�เงินบ�ทท่ียังมีแนวโน้มอ่อนค่� 

และผันผวน ท่ีกระทบต่อก�รนำ�เข้�

เครื่องจักร วัตถุดิบและพลังง�น 

ขณะเดียวกัน จ�กระดับร�ค�                                           

พลังง�นท้ังน้ำ�มัน ถ่�นหิน ฯลฯ ตล�ด                                                         

โลก ท่ี เ พ่ิม สูงทำ � ใ ห้ วัต ถุ ดิบ ท่ี ใ ช้

พลังง�นปริม�ณม�กปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

เช่นเดียวกับภ�คขนส่งท่ีเก่ียวข้อง

กับภ�คก�รผลิตและเกษตรซ่ึงได้

รับผลกระทบจ�กระดับร�ค�น้ำ�มัน

ท่ีสูงเช่นกัน และล่�สุดต้องติดต�ม

กรณีท่ีสหพันธ์ก�รขนส่งท�งบกแห่ง

ประเทศไทยได้ดีเดย์หยุดว่ิงรถขนส่ง

สินค้�ท่ัวประเทศแล้ว 20% และวันท่ี 

16 พ.ย.น้ี จัดกิจกรรม truck power 

2 ปิดล้อมเมือง ว่�จะกระทบเพียงใด  

ด้�นน�ยภูสิต รัตนกุล เสรีเริง                                                    

ฤทธ์ิ อธิบดีกรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�ง                                                      

ประเทศ เปิดเผยว่� กรมฯ ได้จัดทำ�                                                 

ยุทธศ�สตร์ก�รผลักดันก�รส่งออก                                              

สินค้�ไทยในปี 2565 เสร็จแล้ว มีกิจ                                             

กรรมท่ีจะดำ�เนินก�รท้ังในประเทศ

และต่�งประเทศรวม 159 กิจกรรม 

ผ่�น 5 ยุทธศ�สตร์หลัก สำ�หรับยุทธ                                                         

ศ�สตร์แรกจะเน้นก�รผลักดันก�รส่ง                                                                  

ออกสินค้� BCG 2.จะเน้นก�รรักษ� 

ตล�ดเดิม เปิดตล�ดใหม่ ฟ้ืนฟูตล�ดเก่�                                                                 

ท่ีสูญเสีย 3.จะส่งเสริมเศรษฐกิจ แพลต 

ฟอร์ม 4.จะเดินหน้�พัฒน�ศักยภ�พผู้ 

ประกอบก�รให้พร้อมรับก�รเปล่ียน                                                                          

แปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ และ 5.ยกระดับ                                                                           

ก�รให้บริก�รด้�นก�รค้�ระหว่�งประ 

เทศของกรมฯ โดยก�รนำ�เทคโนโลยี

ดิจิทัลม�ประยุกต์ใช้ง�นอย่�งต่อเนื่อง.

สัปดาห์น้ีเมื่อมาพิจารณาสภาวะตลาดจะพบว่ามีความคึกคัก

ลดลงจ�กสัปด�ห์ก่อน เห็นได้ชัดจ�กวอลุ่มตล�ดที่เคยหน�แน่นกว่� 

8 หมื่นล้�นบ�ท กลับหดตัวลดลงม�อยู่แค่ 6 หมื่นล้�นบ�ท ทำ�ให้

ดัชนีตล�ดแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบลง และยิ่งใกล้สุดสัปด�ห์ ก�ร

ลงทุนและก�รเก็งกำ�ไรในตล�ดก็มักจะชะลอตัวลงไปด้วย จะด้วย

เหตุผลเพื่อลดคว�มเสี่ยงในช่วงวันหยุด ที่อ�จมีเรื่องที่ค�ดไม่ถึงเกิด

ข้ึนแล้วจะมีผลกดตล�ดให้ตกต่ำ�ลง หรือจะเป็นเพร�ะเกิดก�รข�ดช่วง 

เวล�ก�รต่อเนื่อง ทำ�ให้ก�รเก็งกำ�ไรจะสะดุด นักเก็งกำ�ไรส่วนม�กจึง

เลือกที่จะชะลอก�รลงทุนไปก่อน รอเปิดสัปด�ห์ใหม่ค่อยกลับม�เก็งกำ�ไร

ดูจะมีคว�มเสี่ยงต่ำ�ได้ม�ก ทำ�ให้ตล�ดจะมีวอลุ่มเบ�บ�งลงไปด้วย นั่น

เป็นคว�มคิดและคว�มรู้สึกของก�รเก็งกำ�ไร 

แต่สำ�หรับก�รลงทุน นักลงทุนที่ส�ม�รถถือลงทุนในระยะย�ว

ได้คงไม่กังวลกับก�รชะลอตัวของตล�ด กลับจะมองเป็นก�รดีกับก�ร

ลงทุนก็ได้ เพร�ะปัจจุบันตล�ดได้มีก�รร�ยง�นผลประกอบก�รของธุรกิจ

ต่�งๆ ในไตรม�ส 3 ออกม�ม�กแล้ว และคงจะร�ยง�นครบในสัปด�ห์

หน้� เพร�ะมีกำ�หนดเวล�ในก�รร�ยง�นผลประกอบก�รที่แน่นอนว่�ไม่

ควรเกินเดือนครึ่งหลังปิดงวดไปแล้ว และผลที่ออกม�ค่อนข้�งชัดเจนว่�

ธุรกิจต่�งมีกำ�ไรดีขึ้น คงมีเพียงบ�งธุรกิจที่ผลประกอบก�รลดต่ำ�ลง 

ก็เป็นเหตุผลเฉพ�ะตัว แต่โดยรวมจะมีผลกำ�ไรที่สูงขึ้น จึงเป็นปัจจัย

บวกกับตล�ดและมีผลกับก�รลงทุนในท�งบวกไปด้วย

 จะพบว่�หุ้นที่มีผลประกอบก�รออกม�ดี ร�ค�จะมีก�รขยับ

ปรับสูงขึ้น เป็นก�รตอบรับกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นพื้นฐ�นที่ดีขึ้น                                                                                

นั่นเอง นักลงทุนจึงควรกลับม�พิจ�รณ�หุ้นที่มีผลประกอบก�รดี ใน

ขณะที่ร�ค�หุ้นยังถูกกดจ�กก�รเก็งกำ�ไรก็ยิ่งดี เพร�ะจะทำ�ให้ได้ผล

ตอบแทนท่ีดีในก�รลงทุนม�กข้ึน ไม่ว่�จะมองจ�กผลตอบแทนจ�กเงิน                                                                                       

ปันผลท่ีสูง หรือจะได้กำ�ไรจ�กส่วนต่ำ�ของร�ค�หุ้นท่ีต่ำ�เกินจริงไปด้วย 

ตล�ดชะลอตัวจึงมองเป็นโอก�ส ไม่น่�วิตกกังวลม�กเกินไป ปล่อยให้  

ก�รเก็งกำ�ไรกดร�ค�จะยิ่งเป็นจังหวะที่ดีในก�รลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่�มอง ในกลุ่มธน�ค�ร ผลประกอบก�รส่วนม�ก

ออกม�ดีแต่ร�ค�หุ้นยังอยู่ต่ำ�เกินจริง จึงน่�มองท่ี BBL, SCB และ TISCO 

กลุ่มอ�ห�รยังยืนยันว่�ธุรกิจสดใส ส�ม�รถเลือกลงทุนได้ดี น่�มองท่ี CPI, 

RBF และ TU กลุ่มพ�ณิชย์ เศรษฐกิจโตก็ดี มีม�ตรก�รกระตุ้นจ�กรัฐย่ิง

ดีกับธุรกิจ น่�มองท่ี CPW, MAKRO และ SABUY กลุ่มพลังง�นยังคง

ยืนยันว่�ธุรกิจจะมีกำ�ไรดีในท้�ยปี ทำ�ให้น่�ลงทุน เช่น CKP, CV และ 

ESSO หุ้นร�ยตัวท่ีเตะต�มี TASCO, AMANAH และ ITEL เป็นต้น

สุดสัปด�ห์ตล�ดอ�จซึมลงบ้�ง แต่ทิศท�งตล�ดยังเป็นบวก จึง

ส�ม�รถถือลงทุนได้ต่อไป.

ลงทุนเก็งกำาไรชะลอตัว

DOW พัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์รักษ์ โลก

น�ยฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธ�นบริห�รกลุ่ม

บริษัท ด�ว ประเทศไทย เปิดเผยว่�ได้ลงน�มคว�มร่วมมือ

กับบริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำ�กัด (TPK) 

พัฒน�บรรจุภัณฑ์ชนิดฟิล์มหดรัดสินค้� จ�กเม็ดพล�สติก

สูตรพิเศษ ผสมพล�สติกที่ผ่�นก�รใช้ง�นแล้ว ซึ่งมีคุณภ�พ

เทียบเท่�ฟิล์มท่ีผลิตจ�กเม็ดพล�สติกใหม่ เพื่อตอบโจทย์แบรนด์ 

ท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมว�งจำ�หน่�ยเป็นคร้ังแรกในประเทศ 

ไทยแล้ว อย่�งไรก็ต�มภ�ยในปี 2573 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ

กลุ่มด�วที่นำ�ไปผลิตเป็นแพ็กเกจจิ้งจะต้องส�ม�รถนำ�กลับ

ม�ใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ภ�ยในปี 2578 

คาดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรปีนี้ โต 3%

น�งส�วณญ�ณี  เผือกขำ� ประธ�นกรรมก�รกรุงศรี 

คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริก�รบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 

เปิดเผยว่� ผลประกอบก�รในช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 นั้น

ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมียอดใช้จ่�ยผ่�นบัตร 199,000 

ล้�นบ�ท ยอดสินเชื่อใหม่ 54,000 ล้�นบ�ท ยอดสินเชื่อคง

ค้�ง 128,000 ล้�นบ�ท โดยหมวดใช้จ่�ยที่เติบโตสูงสุดอันดับ

แรก ได้แก่ 1.ช็อปป้ิงออนไลน์และกระเป๋�เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

รองลงม�คือ ประกันภัย และตกแต่งบ้�นและของใช้ในครัว

เรือน ต�มลำ�ดับ อย่�งไรก็ต�มค�ดยอดใช้จ่�ยผ่�นบัตรแตะ 

285,000 ล้�นบ�ท เติบโต 3% ภ�ยในสิ้นปี 2564

เอสซีจีเปิดตัวกลยุทธ์ B2b2c

น�ยวิรัช ตั้งจิตเพียรดี Growth Platform Director 

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิต 

ภัณฑ์ก่อสร้�ง เอสซีจี เปิดเผยว่� ได้เปิดตัวกลยุทธ์ B2b2c 

เพื่อเสริมศักยภ�พธุรกิจก�รจัดจำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�งในช่อง

ท�งค้�ส่ง พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “พร้อม พลัส” หรือ 

PROMPT PLUS และ “ดีพร้อม” หรือ DPROMPT ซึ่งเป็น 

2 แพลตฟอร์มหลักใน Ecosystem ของช่องท�งค้�ส่ง ท่ีจะ

ช่วยเช่ือมโยงช่องท�งค้�ส่งสินค้�วัสดุก่อสร้�งของบริษัทให้

ครอบคลุมครบท้ัง Chain ต้ังแต่ผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ไปจนถึงผู้

ซ้ือปล�ยท�งท่ีเป็นผู้ใช้สินค้�ในกลุ่มช่�งและผู้รับเหม�ร�ยย่อย

บินไทยเพิ่ม 33 เส้นทางขนส่งสินค้า

น�ยนนท์ กลินทะ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ส�ยก�รพ�ณิชย์ 

บมจ.ก�รบินไทย เปิดเผยว่� บริษัทฯ ร่วมกับไปรษณียภัณฑ์ 

ให้บริก�รขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศร่วมกับก�รขนส่งผู้ โดยส�ร 

30 เส้นท�งสู่ทวีปเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย โดยเพิ่ม

เส้นท�งที่เปิดให้บริก�ร เพื่อให้สอดคล้องกับต�ร�งก�รบิน

ฤดูหน�วประจำ�ปี 2564-2665 ที่สนับสนุนก�รเปิดรับนักท่อง

เที่ยวของรัฐบ�ล และเพื่อรองรับปริม�ณคว�มต้องก�รขนส่ง

สินค้�ที่เพิ่มม�กขึ้น ตั้งแต่วันนี้-26 มี.ค.2565 อย่�งไรก็ต�ม

ค�ร์ โก้ก�รบินไทย ก.ค.-ก.ย.64 ให้บริก�รแล้ว 1,622 ไฟลต์ 

ทำ�ร�ยได้กว่� 2,500 ล้�น.

CKP-กันกุลยิ้ม

Q3กำาไรทะลัก

มุ่งลดคาร์บอน

ไทยโพสต์ • น�ยธนวัฒน์ 

ตรีวิศวเวทย์ กรรมก�รผู้

จัดก�ร บมจ.ซีเค พ�วเวอร์ 

หรือ (CKP) เปิดเผยว่� ใน

ไตรม�สที่ 3/2564 และ

ช่วง 9 เดือนของปี 2564 

ส�ม�รถสร้�งกำ�ไรสุทธิสูง                        

สุดเป็นประวัติก�รณ์ของ

บริษัท โดยในไตรม�สที่ 

3/64 CKP มีร�ยได้รวม 

2,508.8 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน                              

377.9 ล้�นบ�ท หรือ 17.7% 

และมีกำ�ไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของผู้ถือหุ้นบริษัท สูงถึง                                   

1,234.9 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน                                        

403.6 ล้�นบ�ท หรือ 48.6%                                         

จ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซ่ึงถือเป็นกำ�ไรสุทธิสูงสุดเป็น

ประวัติก�รณ์ของบริษัท

อย่�งไรก็ต�ม ปัจจุ                      

บันมีก�รลงทุนในโรงไฟฟ้�

พลังง�นหมุนเวียน ในสัด      

ส่วน 89% ของกำ�ลังก�ร

ผลิตติดตั้งรวม ทั้งจ�กโรง                         

ไฟฟ้�พลังน้ำ�และโรงไฟฟ้�

พลังแสงอ�ทิตย์ โดยบริษัท                                   

มีเป้�หม�ยที่จะคงสัดส่วน

ก�รลงทุนในโรงไฟฟ้�พลัง                                    

ง�นหมุนเวียนให้ ไม่น้อย

กว่� 85% ของกำ�ลังก�ร                                    

ผลิตติดตั้งรวม ซึ่งสอด 

คล้องกับเป้�หม�ยของรัฐ 

บ�ลไทยที่จะมุ่ งสู่สั งคม

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์

น�ยสมบูรณ์ เอื้อ

อัชฌ�สัย ประธ�นเจ้�หน้�ท่ี

บริห�ร บมจ.กันกุลเอ็นจิ                      

เนียร่ิง หรือ GUNKUL กล่�ว

ว่� ม่ันใจโค้งสุดท้�ยปีน้ีมีโอ                        

ก�สได้ง�นรัฐ-เอกชนอีก 

4-5 โครงก�ร มูลค่�รวมกว่� 

5,000 ล้�นบ�ท ส่งผลให้

แบ็กล็อก 10,000 ล้�นบ�ท 

อย่�งไรก็ต�มผลประกอบก�ร

งวด 9 เดือนบริษัทมีกำ�ไร 

1,721.49 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 

1.91 ล้�นบ�ท. 



ความสําเร็จจากการรวมมือขับคล� อนงานสรางเสริมในประเทศไทย

ท่ีผลักดัน โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ภาคีเครือขายและภาคียุทธศาสตร ท้ังการสรางนวัตกรรมใหมๆ  ดึงดูดให

คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูท่ีเส่ียงเจ็บปวยกลุมโรคไมติดตอ หรือ N Ds 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิต และปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

มีสุขภาวะท่ีดี การเติบโตของภาคีสรางเสริมสุขภาวะท่ีขยายครอบคลุมท่ัว

ประเทศไทย การปรับกลยุทธการทํางานเพ� อรับมือโรคระบาดโควิด-19 

และทิศทางทํางานในระยะ 10 ป ไดรับการนําเสนอผานงานใหญ “20 ป                                                                        

ภาคีสรางสุข : นวัตกรรมความสุขท่ีย่ังยืน” เน� องในโอกาสครบรอบ 20 ป                                                                              

ซ่ึงจัดข้ึนในรูปแบบไฮบริด เม� อวันกอน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอท เซ็นทรัลเวิลด โดย ดร.สาธิต ปตุเตชะ รั มนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสุข ใน านะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) คนท่ี 1 เปนประธาน

ดร.สาธิต ปตุเตชะ กลาววา การดําเนิน

งานสรางเสริมสุขภาพในระยะตอไปตอง 

เตรียมพรอมรับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา โดยใหยกระดับการทํางาน ลดขีด

จํากัดในการขับเคล� อนงานสรางเสริมสุขภาพ 

หาตนเหตุของปญหา คิดใหม ทําใหม อยาง

สรางสรรค เร่ิมจากตนทุนเครือขายท่ีมี พัฒนา

ศักยภาพของคน ขยายผล ขยายประโยชน                  

สูสังคมวงกวาง เพ� อสรางการมีสวนรวมในการ

สรางสังคมสุขภาวะ ตองทํางานบูรณาการสานพลังทุกภาคสวน ท้ังภาครั  

เอกชน ทองถ่ิน วิชาการ และภาคประชาชน ขอช� นชมและเปนกําลังใจให 

สสส. และภาคีเครือขายท่ีรวมกันขับเคล� อนงานสรางเสริมสุขภาวะมา 20 ป                                                                

มีการผสานความรวมมือวางแนวทางการสรางเสริมสุขภาพในอนาคต เพ� อ

ใหสังคมไทยเห็นคุณคาของงานสรางสังคมสุขภาวะรวมกัน นําไปสูการ

พัฒนาสังคมสุขภาวะอยางย่ังยืน

ตลอดระยเวลาสองทศวรรษ สสส. เปนแกนกลางขับเคล� อนการ

สรางเสริมสุขภาพแนวใหมรวมกับ 2,000 ภาคีเครือขายสรางเสริมสุข

ภาพจากทุกภาคสวน ท้ังภาครั  เอกชน ภาคประชาสังคม ท้ังในและนอก

ระบบสุขภาพ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุน สสส. กลาววา ความรวม

มือชวยสรางนวัตกรรมปองกันและแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของคนไทย 

ลดปจจัยเส่ียงท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ และสงเสริมการมีวิถีชีวิต สังคม และ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาวะ เพ� อใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน โดยใช

ยุทธศาสตร “ไตรพลัง ขับเคล� อนสังคม” สสส. สรางการเปล่ียนแปลงใหญ

ในประเด็นสุขภาพอยางนอย 20 การเปล่ียนแปลง

ในทศวรรษหนา ดร.สุปรีดา ระบุ สสส. และภาคีเครือขายเนนการ

ทํางานสุขภาพท่ีมีความสําคัญอยางตอเน� อง แตปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ทํางานใหเหมาะสมกับสภาวะปญหาหรือสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง

ไป รับมือโจทยใหมๆ  ท่ีมีความทาทาย มุงสรางการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพของตนเอง และลดความเหล� อมลํ้าทาง

สุขภาพเพ� อใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนแกประเทศ

ภายในงาน นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตําบลปริก อ.สะเดา 

จ.สงขลา เปนตัวแทนภาคีสรางเสริมสุขภาวะจากทุกภาคสวนกลาวป ญิญา

ภาคีสรางเสริมสุขภาวะ ประกาศเจตนารมณ ‘รวมสรางประเทศไทยให                                                                                               

น�าอยู ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมิไดท้ิงใครไวขางหลัง’ 10 ขอ ไดแก 

1.มุงสูการบรรลุทิศทางและเปาหมายทศวรรษท่ี 3 (พ.ศ. 2565-2574)                          

โดยขจัดปจจัยเส่ียงหลักและพัฒนาปจจัยเสริมสุขภาพ 2.ขยายและผนึก 

แนวรวมเพ� อสรางกลไก ขยายโอกาส สรางความเปนธรรมในสังคม                       

3.พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคมเพ� อสรางเสริมสุขภาวะ                     

4.ขยายภาคีสรางเสริมสุขภาวะท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม พัฒนา

ศักยภาพ เปดพ้ืนท่ีทางความคิดและทางกายภาพในการทํางานรวมกัน               

มากข้ึน 5.รวมสานพลังสรางชุมชนทองถ่ินน�าอยู 

6.สรางเสริมสุขภาวะสําหรับทุกชวงวัย 7.รวมขับเคล� อนเพ� อใหคน 

ในสังคมไทยสามารถใชส� อเปนเคร� องมือเพ� อสนับสนุนวิถีชีวิตสุขภาวะ               

8.มุงสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต พัฒนาการและ

ความเปนพลเมืองของเด็กและเยาวชน 9.มุงสานพลังภาคีเครือขายทุกภาค 

สวนขับเคล� อนการรองรับสังคมสูงวัย และ 10.ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

พรอมท่ีจะดูแล รวมมือ และปกปอง สสส. ใหเปนองคกรของสังคมท่ีม่ันคง 

บริหารงานอยางโปรงใสภายใตหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการแทรกแซง 

ดาน พญ.พูนาม เคตราปาล ซิงห ผูอํานวยการใหญองคการอนามัย

โลกภูมิภาคเอเชียใตและตะวันออก ( HO-SEARO) กลาววา ขอแสดง

ความยินดีกับ สสส. ในโอกาสครบรอบ 20 ป และการไดรับรางวัลเนลสัน 

แมนเดลา ดานการสรางเสริมสุขภาพ ประจําป 2564 ซ่ึง สสส. สมควร

ไดรับเปนอยางย่ิง ผลงานตลอด 20 ป ไดพิสูจนวาขบวนการสรางเสริมสุข

ภาพในประเทศไทยท่ีผลักดันโดย สสส. และภาคีเครือขายเปนตนแบบท่ี

โดดเดนของภูมิภาค โดยเฉพาะในการสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน

ของการขับเคล� อนความรวมมือโดยทุกภาคสวนในสังคมเพ� อการพัฒนา

สุขภาวะ นับเปนหัวใจสําคัญในการจัดการกับความทาทายดานสุขภาพของ

โลกยุคปจจุบัน ท้ังเร� องการจัดการโรคไมติดตอเร้ือรังและการตอบสนองตอ

สถานการณ โควิด แนวทางน้ีนําไปสูการยกระดับผลลัพธทางสุขภาพของ

ประชาชน การเพ่ิมความเปนธรรมทางสุขภาพ ตลอดจนการบรรลุเปา

หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ตลอด 3 วันของงานยังมีไฮไลท “กิจกรรม Active Learning” ผาน

นิทรรศการ 20 ป ภาคีสรางสุข ท้ังในสถานท่ีจริง และในรูปแบบนิทรรศการ

เสมือนโชวผลงานนวัตกรรมสุขภาพ อาทิ โตะประชุมยืน ชอนปรุงลด 

เคร� องวัดความเค็ม Salt Meter เสาหลักนําทางจากยางพารา ล  ผลงาน

ท่ีจดสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ อาทิ อุปกรณรองน่ังสําหรับขับถาย ผลิตภัณฑลูกอม

สมุนไพรหญาหมอนอยท่ีมีสรรพคุณชวยลดการสูบบุหร่ี ผลงานโชวเคส  

16 บูธ อาทิ ฉลากทางเลือกสุขภาพ กิจกรรมเลนตามวัย โดยประชาชน

สามารถมีสวนรวมสรางสุขภาวะท่ีดีและติดตามความเคล� อนไหวผานทาง

เว็บไซต https://20th.thaihealth.or.th 
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หลังเปดประเทศ 1 พ.ย.2564 บรรยากาศการคาขายดูจะ

คึกคักกันอยางมาก รวมไปถึงการทองเที่ยว แมนักทองเที่ยวตางชาติ

ยังมีไมมาก แตบรรยากาศโดยรวมแลวดูมีชีวิตชีวามากขึ้น 

ลาสุด บมจ.อิออน ธนสินทรัพย สงแคมเปญ “AEON Let’s 

go Travel ออกไปเที่ยวใหหายคิดถึง” ตอนรับการเปดประเทศ ผาน

การใชจายดานการทองเที่ยว ลูกคาที่ใชจายดวยบัตรเครดิตอิออนจะ

ไดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 5,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดระยะ

เวลารายการสงเสริมการขาย เม� อมียอดใชจายครบทุก 10,000 บาท 

ณ โรงแรม สายการบิน รถเชา และบริษัทนําเที่ยว ทั่วโลกที่รวม

รายการ เพียงพิมพ LET ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก สง 

SMS มาที่หมายเลข 4589123 หรือผานแอปพลิเคชัน AEON THAI 

MOBILE และ aeon.co.th ดีลโดนใจแบบนี้เริ่มแลววันนี้–31 ธ.ค.

2564 ...•

ดาน “ซังซัง” นมถั่วเหลืองคั้นสด ขอเอาใจสายคิวทดวย 

Special Gift Set สุดพิเศษ โดยจะไดรับนมถั่วเหลืองซังซัง 125 มล. 

4 กลอง, 200 มล. 4 ขวด, 300 มล. 4 กลอง มาพรอมกับพวงกุญแจ

สิงโตชรา หรือหนูแคระ สุดแสนน�ารัก 1 อัน (สุมแบบ) ในราคา 299 

บาท สนใจกดสั่งไดผานชองทางไลน @sangsangsoymilk หรือคลิก 

https://bit.ly/3EJDovz ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแตวันนี้ถึง 30  

พ.ย.64 ...•

มาที่ บริษัทรักบานเกิด สง 3 ผลิตภัณฑออรแกนิก ไดแก 

ผลิตภัณฑขาวออรแกนิกรักบานเกิด, เมล็ดกาแฟออรแกนิกรัก

บานเกิด และน้ําผึ้งแท 100% ที่คัดสรรสินคาเพ� อสุขภาพจากเครือ                                                       

ขายเกษตรกรสํานึกรักบานเกิด, 

วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั่วไป 

สําหรับใครที่อยากอุดหนุนสินคา

ออรแกนิกวิถีคนไทยไปกับเสนทางความ

สุขอยางยั่งยืน หามพลาดกับสินคา

จากเกษตรกรไทยไดแลววันนี้ที่ราน 

RAKBANKERD Selected ณ ชั้น G 

อาคารเบญจจินดา ...•

ดาน  โฮมโปร ฉลองเปดสาขา

วัสดีครับทานผูอานทุก

ทาน กลับมาพบกันอีกครั้ง

กับบทความดีๆ ทางคอลัมน

กระเบียดเกษียณ โดย บมจ.แอดวานซ                                

ไลฟ ประกันชีวิต ที่จะเปนสวนหนึ่ง

ใหทานไดวางแผนการเงินกอนและ

หลังวัยเกษียณ เพ� อใหทานมีชีวิตใน

วัยเกษียณอยางมีความสุขและไมเปน

ภาระของลูกหลาน เช� อวาทุกๆ ทาน

ทํางานมา ก็อยากเกษียณอยางมี

เริ่มตนเก็บเงิน เริ่มตนการเกษียณ

ส

ความสุข ไมเดือดรอน ไมเปนภาระคนอ� น 

สามารถทําอะไรไดอยางสบายใจ ซึ่งองค

ประกอบหลักที่จะทําใหการเกษียณอายุมี

ความสุข ไรปญหา ก็คงจะหนีไมพน “เงิน” 

นั่นเอง เพราะฉะนั้น การเริ่มตนเก็บเงิน 

จึงเปนจุดเริ่มตนของการเกษียณ วันนี้ผม

เลยมีทริกในการเก็บเงิน มาแนะนําใหทาน

ผูอานนําไปใชกันครับ

• บันทึก

การจดบันทึกคาใชจาย เปนการ

ทําใหเรารูวา เราใชจายอะไรไปบางแตละ

เดือน หรือแตละวัน คากาแฟที่เราด� มทุกๆ 

วันนี้ คิดเปนคาใชจายเทาใด ขนมที่เราซื้อ

ไวกินระหวางวันที่เราทํางานเปนคาใชจาย

เพิ่มเติมอีกแคไหน หากเราสามารถบันทึก

คาใชจายอยางสม่ําเสมอแลว เราจะมี

ขอมูลคาใชจายของตัวเอง และสามารถนํา

มาวิเคราะหได โดยนําขอมูลคาใชจายที่เรา

บันทึกไว มาแบงแยกเปนคาใชจายประเภท

ตางๆ เพ� อดูวาคาใชจายประเภทไหนที่

จําเปนมากที่สุด เชน คาใชจายในการชําระ

หนี้สิน คาใชจายในการเดินทาง คาใชจาย

ในการบริโภค เปนตน

• ตั้งงบ

เม� อเห็นประเภท ของคาใชจายตัว

เองแลว เราลองมาตั้งงบประมาณในการ

ใชจายแตละประเภทของเรากัน เชน คาใช

จายในการชําระหนี้สิน คาใชจายประเภท

นี้ น�าจะเรียกไดวาเปนคาใชจายแบบ

แน�นอน ไมสามารถลดลงได ควรนําคาใช

จายประเภทนี้ ตั้งไวกอนเปนอันดับแรกใน

แตละเดือน และมาดูคาใชจายประเภทอ� นๆ 

เชน คาใชจายในการเดินทาง จากปกติ เรา

ขับรถยนตมาทํางาน เสียทั้งคาที่จอดรถ 

คาน้ํามัน คิดเปนงบประมาณเทาไร แลวตั้ง

ไวไมใหใชเกิน และอาจวางแผนเพิ่มดวยวา 

นอกจากไมใชเกินงบแลว สามารถประหยัด

งบที่ตั้งไวดวยวิธีไหนเพิ่มเติมไดอีกบาง

• ตัดกิเลส

เม� อเราไดวางแผนเก็บเงินแลว นั่น

ก็หมายความวา เราเลือกที่จะประหยัดคา

ใชจายในสวนไหนเพิ่มเติม จากที่เราเคยใช

เปนกิจวัตรประจําเดือนหรือประจําวันของ

เรา เชน ทุกๆ วันที่เงินเดือนออก เราก็จะ

พุงตัวไปกินอาหารในหาง จัดบุฟเฟตดีๆ 

ซักมื้อสองมื้อ พอทานเสร็จ ไปเดินยอยตอ

สงา ดามาพงษ ที่ปรึกษากรม

อนามัยและนักโภชนาการ ให

ขอมูลวา อาหารในชวงหนา 

หนาวแบงออกเปน 2 ระยะ ระยะแรกคือ

ชวงที่เขาสูปลายฝนตนหนาว ซึ่งเปนชวงนี้

นั่นเอง ประกอบกับรางกายของมนุษยนั้น 

จําเปนจะตองปรับอุณหภูมิใหสอดคลอง

กับสภาพอาการที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การ

กินตามฤดูกาลจึงเปนสิ่งที่แนะนํา เพราะ

บานเรามีอาหารที่คอนขางอุดมสมบูรณ 

เน� องจากมีพืชพรรณที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 

ที่มักจะผลัดเปลี่ยนกันไปตามแตละฤดูกาล 

ดังนั้นการกินอาหารตามธรรมชาติ ก็คือการ

กินอาหารพื้นบานที่สามารถหาไดในทอง

ถิ่นของตัวเอง และนํามาปรุงเปนเมนูที่เนน 

การยาง นึ่ง ตม แกง อบ เพ� อประโยชนที่

ดีตอสุขภาพ 

ทั้งนี้ คนโบราณไดพิสูจนแลววา เรา

ควรจะกินอาหารชนิดใดที่ชวยปรับสมดุลให

รางกายเพ� อไมใหเปนไขหวัดในชวงปลาย

ฝนตนหนาว ซึ่งไขหวัดในที่นี้คือไขหัวลม

นั่นเอง และทางวิทยาศาสตรไดระบุเอา

ไววา เกิดจากการที่รางกายมีภูมิตานทาน

ดวยการเดินดูของตางๆ ในหาง ก็ยิ่งเปน

ตัวกระตุนกิเลส พรอมใชจายไดอยาง

งายดาย ดังนั้น หากเราตั้งใจวางแผน

เก็บเงินแลวละก็ เราควรระงับกิเลสตัว

เองกันดีๆ ลองมานั่งคิดดูวา สิ่งที่เรา

กําลังจะใชจายไปนั้น เปนสิ่งจําเปนหรือ

ไมครับ

“บันทึก ตั้งงบ ตัดกิเลส” เพียง

สามอยางนี้ ก็สามารถทําใหเรามีเงิน

เก็บเพิ่มมากขึ้นไดอยางแน�นอน แต

หากใครมีแรงบันดาลใจ หรือมีวิธีเก็บ

เงินเปนของตัวเองอยูแลว จะนําทริก

ทั้งสามขอนี้ ไปใชเพิ่มเติม ใหเหมาะสม

กับวิธีของตัวเอง ก็จะทําใหวิธีเก็บเงิน

ของทุกทานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยาง

แน�นอน.

ต่ํา ดังนั้นปูยาตายายของเราจึงไดคนพบ

วา “ดอกแค” ผักพื้นบานที่สามารถนํามา

ปรุงเปนเมนู “แกงสมดอกแค” เปนอาหาร

ที่ถือไดวามีวิตามินซีสูงมาก ซึ่งชวยปองกัน

โรคไขหวัดไดดี นอกจากนี้เคร� องปรุงในเมนู

แกงสมดอกแคนั้น อยาง “มะขามเปยก” ก็

มีวิตามินซีสูงเชนกัน สวน “หอมแดง” กับ 

“พริกแหง” ก็เปนสมุนไพรที่ใหสารหอม

ระเหยที่ดี ชวยทําใหหายใจโลงสะดวก 

นอกจาก “เนื้อปลา” ที่ใช โขลกในเคร� อง

แกง ก็ยังให โปรตีนที่เปนประโยชนกับ

รางกายอีกดวย ถือเปนเมนูไลหวัดไดดีอีก

เมนูหนึ่งที่ไมควรพลาด เพราะทั้งมีวิตามิน

ซีสูงและยังไดสารอาหารครบหมูในเมนูนี้ 

เม� อเขาสูชวงฤดูหนาวแลว อาหารที่

ดีตอสุขภาพคือการกินอาหารที่ครบ 5 หมู 

ที่สําคัญบานเรานั้นอากาศไมหนาว

จัด ยกเวนผูที่อาศัยอยูทางภาคเหนือ 

ดังนั้น ไมจําเปนตองกินไขมันหรือ

อาหารที่มีไขมันสูง เพ� อไปขับไลความ

หนาว ซึ่งเปนความเช� อที่ผิด เพราะ

อันที่จริงแลวอาหารที่มีไขมันสูง หมาย

ถึงอาหารที่ใหพลังงานสูง ซึ่งประกอบ

ดวย 1.อาหารกลุมคาร โบไฮเดรตอยาง 

แปงและขาว รวมถึง 2.โปรตีนที่ไดจากเนื้อ 

สัตวอยางปลา และกลุมที่ 3.อาหารที่มีไขมัน เชน 

เนื้อหมู 

ดังนั้น ไมใช

การกินอาหารที่

มีไขมันสูงเพียงแคกลุม

ที่ 3 กลุมเดียว หรือเนนเฉพาะ

อาหารที่มีไขมันเพ� อขับไลความหนาว ซึ่งเปนความเช� อ

ที่ผิด

“สวนอาหารชวงหนาหนาวที่ควรเลี่ยง ไดแก 

อาหารที่หวานจัด เค็มจัด มันจัด เพราะอยาลืมวา เรา

จะตองไมกินน้ําตาลเกินวันละ 6 ชอนชา และน้ํามันไม

เกิน 6 ชอนชา และเกลือไมเกินวันละ 1 ชอนชา โดย

สรุปแลวอาหารชวงปลายฝนตนหนาวและหนาหนาว ให

เนนกินผักที่สด กรอบ อรอย และปลูกเองตามธรรมชาติ 

ที่สลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยนํามาทําเปนเมนูตม 

แกง หรือจะกินเปนสลัดผัก ก็ถือไดวาเปนยาอายุวัฒนะที่

ดีตอสุขภาพ” อ.สงากลาว.

อ.

กินผักตามฤดูเปนยาอายุวัฒนะ

ชวยปองกันโรคชวงหนาหนาว

ใหม “โฮมโปร บางนา กม. 1” กับโปรโมชั่น ตอนรับความสุขฝงตะวัน

ออกตลอดเดือน พ.ย.น้ี สินคาเร� องบานลดราคาสูงสุด 70% พรอมสิทธ์ิ 

แลกซื้อสินคาแบรนดดังราคาพิเศษอีกมากมาย และรับเครดิตเงินคืน

สูงสุดถึง 12,000 บาท จากสถาบันการเงินชั้นนําอ� นๆ ที่รวมรายการ 

หามพลาด!! จัดเต็มบริการฉลองเปดสาขาบางนา ทั้งจัดสง-ติดตั้งฟรี 

และโปรโมชั่นบริการสุดคุมจากทีมชางโฮมเซอรวิส ...•

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จัดโปรโมชั่นเอาใจสมาชิกบิ๊กการด 

ภายใตนโยบาย ‘หางคนไทย หัวใจคือลูกคา’ จุดประกายแคมเปญ 

“คะแนน บิ๊กพอยต เพิ่มคาที่บิ๊กซี” มอบคาคะแนนบิ๊กพอยตเพิ่มสูงสุด

ถึง 8 เทา!! โดยสามารถรับสิทธิ์แลกคะแนนบิ๊กพอยตใชแทนเงินสด

เพ� อช็อปฟรีไดสูงสุดถึง 2,000 บาท (1 คะแนนบิ๊กพอยต = 1 บาท) 

รีบสะสมแลกใชสิทธิ์ไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

ณ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ทุกสาขาทั่วประเทศ ...•

พลาดไมไดสําหรับคนอยากมีบาน “ดี–แลนด กรุป”  อัดโปร

สุดคุม! “ดีทาวน โกรว” อาคารพาณิชยแนวคิดใหมบนทําเลทอง

ใจกลางศรีราชา  6 หองนอน 6 หองน้ํา ในราคาเพียง 2.99 ลาน

บาท ครบเคร� องทั้งซื้อเพ� ออยูอาศัยและลงทุนระยะยาว ปลอยเชา

ไดทันที กับขอเสนอสุดคุม! 3 ตอ ลดเพิ่ม 5 แสนบาท–การันตีราย

ได 5 แสนบาท พรอมบริการจัดหาผูเชา–จองในงานรับสวนลดเพิ่ม 

1 แสนบาท 12–14 พ.ย.นี้ เทานั้น! สอบถามขอมูล โทร.1793 กด 

14 ...•

กลับมาอีกครั้งกับ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด มาพรอมกับฉลอง

วันเกิดครบ 29 ป ดวยสิทธิที่มอบพิเศษสําหรับ 29 ทานแรกใน

แตละวัน ตลอดเดือนพฤศจิกายน ที่จองทาน “บุฟเฟตซีฟูดและซูชิ

พรีเมียม” หองดิเอมเมอรัลด ค็อฟฟช็อพ ไดในราคาเพียงทานละ 

700 บาทถวน จากปกติ 919 บาท   และที่หองอาหารจีนหยก พบกับ

ติ่มซํา ทั้งแบบนึ่งและทอดกวา 35 รายการ ในรูปแบบบุฟเฟต รวม

จานหลัก ของหวาน พรอมชาจีน หรือเกกฮวย บริการเฉพาะมื้อกลาง

วันเวลา 11.30–14.30 น. เพียงทานละ 590 บาทถวนเทานั้น (จาก

ปกติ 801 บาท) ...•  

ปดทายดวย สเวนเซนส เปดตัวโฉมหนา 5 ไอศกรีมเคกใหม                                                 

ลาสุด ไดแก ทริปเปล เฟลเวอร อัลติเมท                                                

ช็อกโกแลต สตรอวเบอรรี ดีไลท ช็อกโก 

แลต คุกกี้ แอนด ครีม และมอคคา พารา  

ดิโซ ที่ตกแตงเคกดวยท็อปปงระดับพรีเมียม 

ซึ่งยังคงไสในไอศกรีมซิกเนอเจอรรสชาติที่

ทุกคนคุนเคย พรอมสงตอแนวคิด “เอเวอรี่

เดย รีวอรด - Everyday Reward” ใหทุกวัน

เปนโอกาสพิเศษของลูกคาที่เฉลิมฉลองได

ดวยไอศกรีมเคกของสเวนเซนส ...•

กินผักตามฤดูเปนยาอายุวัฒนะ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

าบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง สจล  ยัง

เดินหน้าโครงการ “มหาวิทยาลัย

เดกเลก”  U   M T  เป็น 

ปีที่ 2 โดยตั้งเป้าให้น้องๆ รุ่นจิววัย 10 ขวบ ได้

เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มีให้เลือกมากกว่า 

0 รายวิชา ซึ่งจะเป็นสะพานพาน้องๆ สู่การ

ค้นพบ “นิวสกิล” N   ของตัวเองใน

อนาคต โดยทักษะที่น้องค้นพบนี้จะเป็นปัจจัย

สำาคัญในการดำารงอยู่ในโลกอนาคตศตวรรษ

ที่ 21 ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างสูงในชีวิต

ประจำาวันของผู้คน

ศ ดร สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ อธิการบดี 

สจล  ในฐานะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเดกเลก  

U   M T  กล่าวว่า จากความสำาเรจ

ในการจัดโครงการมหาวิทยาลัยเดกเลก ปีที่ 1 

ที่เปิดไปในปี 256  ซึ่งทำาให้เกิดความตื่นตัวใน

การให้ความสำาคัญกับการค้นหาความสามารถ

พิเศษของเดกเลก T   และเสริม

สร้างทักษะจำาเป็น ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้

เดกได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบ

มหาวิทยาลัย ทั้งจากการเรียนกับอาจารย์ระดับ

มหาวิทยาลัย อันเป็นแนวทางหนึ่งในการเติม

ทักษะความเป็นผู้นำา ความรับผิดชอบ และ

ความสามารถในแบบผู้ใหญ่ จึงส่งผลให้ดำาเนิน

การเปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยเดกเลก” ปี 

ที่ 2 ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำาหรับเดกเลก

วัย 10 ปี ที่มุ่งเน้นเฟ้นหาความสามารถพิเศษ

ด้วยทักษะใหม่ๆ N   หวังทลายกำาแพง

เพื่อสร้างเดกไทยโฉมใหม่ อีกทั้งเป็นแนวทาง

ให้ผู้ปกครองส่งเสริมความสามารถพิเศษของลูก

น้อยได้อย่างตรงจุด

“การปลูก ังเดกยุคใหม่ โดยเฉพาะ 

“เดกปฐมวัย” ให้มีทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารง

ชีวิต นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

การป ิรูปการศึกษา โดยคลอบคลุมทักษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ 

เทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้

เดกพัฒนาการเรียนรู้และสามารถต่อยอดไปกับ

การศึกษาที่กำาลังจะมีการเปลี่ยนแปลง เดกที่

เข้าโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ การ

เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำาไป

สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต   ” 

ศ ดร สุชัชวีร์กล่าว

ด้าน ผศ ดร อำาภาพรรณ ตันตินาครกูล 

หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเดกเลก  

U   M T  กล่าวเสริมว่า การเรียน

การสอนสำาหรับในปีที่ 2 จะเป็นหลักสูตรระยะ

ส้ันในรูปแบบ M B  ที่ตอบโจทย์เป้า

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติใน

ด้านที่ 4 คือ  E  ที่มุ่งส่งเสริม

การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการเรียน

รู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน โดยไ ไลต์หลักสูตรในปี

ที่ 2 นี้จะเป็น ห้องนักบินอวกาศน้อย M  

  ที่เดกเลกจะได้รับประสบการณ์ตรง

จาก นักบินอวกาศหญิงที่มีประสบการณ์ กบิน

ที่หน่วยงานแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา  อย่าง 

ดร พิรดา เตชะวิจิตร์ อาจารย์ประจำาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล  ที่จะเปิด

‘มหา’ลัยเด็ก’ปี2จูงมือวัยจิ๋วค้นพบ‘New Skill’

สนุกกับการเรียนรู้เรื่องดวงดาว

เรียนรู้การต่อหลอด STRAWBEES และ

ควบคุมท่าทางด้วยการโค้ดดิ้ง

เรียนรู้อวัยวะในส่วนต่างๆ ของร่างกายกับ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สจล. 

ประสบการณ์ในการ กเป็นวิศวกรการบินและ

วิศวกรอวกาศ ได้เรียนรู้การสร้างแผงวงจรของ

จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดาวเทียม ได้ออกแบบ

เครื่องบินจำาลอง เพื่อเรียนรู้วิธีการทำางานของ

เครื่องบิน ได้จำาลองสถานการณ์กู้ภัยหากยานตก

จากอวกาศด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณจริง ตลอด

จนออกแบบยานด้วยการวาดแบบสามมิติและ

สร้างจริงด้วยเครื่องพิมพสามมิติ อีกทั้ง 0 

หลักสูตรพิเศษที่น่าสนใจ ทั้งหลักสูตรโรโบติกส์ 

ROBOT  หลักสูตรโค้ดดิ้ง O N  ที่เน้น

การเรียนรู้ผ่านเกมหลอดทดลอง B  

 และตัวต่อเสริมทักษะ เลโก้  E O 

E  ฯลฯ

“เรามีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท เอก ทำาหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ดูแล

นักเรียนในการทำากิจกรรมสร้างสรรค์ในหลาก

รูปแบบ อาทิ การทดลองทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ ศิลปะ

และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้าง  

ทักษะจำาเป็นสำาหรับศตวรรษใหม่ ทั้ง  

ทักษะความรู้ดิจิทัล R     

NER ทักษะด้านศิลปะ การคิดสร้างสรรค์ 

การออกแบบ การแสดงดนตรี และ RU TOR 

ทักษะการเป็นผู้นำา การเป็นนักเปลี่ยนแปลง การ

เอาตัวรอด” ผศ ดร อำาภาพรรณกล่าว

ทั้งนี้ โครงการมหาวิทยาลัยเดกเลก

พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยกำาหนด

จัดกิจกรรมวันแรกคือ วันเดก ปี 2565 มีระยะ

เวลาการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 6  สัปดาห์ และ

เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 

เพื่อต่อยอดการเรียนในสถาบันการศึกษาที่สนใจ

และสอดคล้องกับทักษะของตนเองได้อนาคต 

จากนั้นจะเป็นการเปิดรับสมัครหลักสูตรพิเศษ 

ซึ่งจะจัดในค่ายฤดูร้อน UMMER M  

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถสร้าง

เครือข่ายไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศและทั่วโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพเดก

รุ่นใหม่ ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับ “มหา 

วิทยาลัยศรีปทุม” พันธมิตรรายแรกในการนำา

ต้นแบบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเดกเลก  

U   M T  ปีที่ 2 ไปเปิดสอน

ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจโครงการดัง

กล่าวสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำานักหอสมุดกลาง สจล  หมายเลขโทรศัพท์ 

0 2 29 000 ต่อ 50  หรือเพจเฟซบุก 

U M T  

และเวบไซต์ 

ส

พล อ ประยุท ์ จันทร์ โอชา นายก

รั มน รี เปนประ านเปดงาน มหกรรม

วิทยาศาส ร์และเทคโนโลยีแห่งชา ิ  

ประจำาปี 2564 ที่ อิมแพค เมองทอง านี 

มี ศ พิเศ  ดร เอนก เหล่า รรมทัศน์ 

รมว การอุดมศกด า วิทยาศาสส ร์ วิจัย

และนวั กรรม อว  ศ นพ ดร สิริ ก  ์ทรงศิวิ ล 

ปลัด อว  เอกอัครราชทู จากประเทศเดนมาร์ก 

รั่งเศส เยอรมนี ี่ปุนและรัสเ ีย ผู้แทน

ท่านทู จากสหราชอาณาจักร หัวหน้า

ส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

ผู้แทนหนวยงาน าครั และเอกชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ พล อ ประยุทธ์ กล่าวว่า การมา

เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นวัน

แห่งความสุขของตน ขอบคุณกระทรวง อว  

ที่นำานโยบายของตนเองและรัฐบาลไปสู่การ

ป ิบัติในการยกระดับและพลิกโฉมประเทศ  

ทุกวันนี้ โลกเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัว 

เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งสิ่ง

สำาคัญที่สุดที่ทำาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

มั่นคงได้คืองานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นงาน

ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับทุกคน พวกเราคนไทย

คงจำาได้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความ

เป็นมายาวนาน เราโชคดีที่คนไทยมี

พระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสนพระทัย

และทรงนำาความรู้และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการวางรากฐานประเทศ 

พัฒนาวิทยาศาสตร์ ให้ทัดเทียมกับนานา

อารยประเทศ ดั่งที่พระบาทสมเดจพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ไทย

รัชกาลท่ี 4 “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

และพระบาทสมเดจพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ 

“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ทรงเป็นแบบ

อย่างในการนำาองค์ความรู้และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้แก้ไขปัญหาความ

ทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของประชาชน

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า “ตนขอ

เชิญชวนให้ทุกคนมาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้

ซึ่งจะเป็นโอกาสที่เยาวชนได้เรียนรู้พระ

ราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ก่อให้เกิด

คุณอเนกอนันต์แก่ประเทศเพื่อนำามายึดถือ

เป็นแบบอย่างในความมุ่ งมั่ น

การศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อ

ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมในปัจจุบัน 

เราต้องเรียนรู้ โลกแห่งอนาคตซึ่ง

เป็นโลกแห่งองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 

สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร้พรมแดน 

ไม่ได้จำากัดอยู่ในโรงเรียน ทักษะ

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต้องเป็น

ความรู้พื้นฐานของคนไทย โดย

ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กระจายไปทุกพื้นที่ของจังหวัด เพื่อสร้าง

แรงกระตุ้นให้ทั้งครู นักเรียน ประชาชน 

ผู้นำาชุมชนต่างๆ ให้ความสนใจในเรื่องนี้ 

เพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทย อนาคต

ของคนไทยทุกคน ซึ่งเยาวชนของเราไม่

เปดแล้ว งานมหกรรมวิทยาศาส ร์   1  พ ย นี อาคาร   12 อิมแพค  เมองทอง านี

หรอเข้าชมทางออน ลน์ที่  หรอ T

ด้อยกว่าชาติใดในโลก และยังสร้างชื่อเสียง

ให้ประเทศไทยระดับนานาชาติ” 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ 

จัดข้ึนบนแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายสำาคัญ

คือให้งานนี้เปลี่ยนระบบความคิดของคน

ไทยให้หันมาสนใจ ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ 

เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก 

น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และจับต้องได้ ด้วยการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เช่น นิทรรศการความก้าวหน้าและกิจกรรม

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม กิจกรรมสำาหรับเยาวชน การ

ประกวดแข่งขัน U2T  2021 

เป็นต้น

สำาหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2564 จัด

ตั้งแต่วันที่ 10  19 พ ย นี้ ที่อาคาร 9  

12 อิมแพค เมืองทองธานี มี 0 หน่วยงาน

ทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรม ผู้สนใจ

มาชมได้ที่งานหรือทางออนไลน์ที่ 

 หรือ 

T    

ชมรม TO BE NUMBER ONE  ใน

ชุมชนกรุงเทพมหานคร 52 แห่ง เข้านำาเสนอ

ผลการดำาเนินงานในเวทีการประกวดผลงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

กรุงเทพมหานคร ประจำาปี 2564 โดยการ

ดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ของกรุงเทพมหานคร มุ่งขยายพื้นที่บวกให้

เยาวชนไปพร้อมกับการบริหารจัดการและ

การบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ ไข

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 50 เขต พร้อม

เผยโฉม 15 ชมรม ท่ีมีผลงานโดดเด่นผ่านเกณฑ์

เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2564 

ท่ีผ่านมา ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชวินทร์  ศิรินาค 

รองปลัดกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทาน

มอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้เป็น

ผู้แทน ทำาหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบ

รางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

กรุงเทพมหานคร ประจำาปี 2564

นายแพทย์ชวินทร์ กล่าวว่า การที่

โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถ

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนย่าง

เข้าสู่ปีที่ 19 เป็นเพราะพระกรุณาธิคุณ

ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ 

ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะ

อย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมที่ก่อให้เกิด

ความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการ

ดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มุ่งขยายพื้นที่

บวกให้เยาวชน ได้ทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์

ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยา

เสพติด”ไปพร้อมกับการบริหารจัดการและ

การบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ ไข

ปัญหายาเสพติด

กรุงเทพมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เผยโฉม 15 ชมรมที่ผลงานโดดเด่น ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำาปี 2564

ทั้งนี้การประกวดผลการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

กรุงเทพมหานคร เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อน

และพัฒนางานภายใต้ โครงการ TO BE 

NUMBER ONE กำาหนดจัดขึ้นในระดับภาค 

และระดับประเทศเป็นประจำาทุกปี สำาหรับ

กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่ึงในหน่วยงานหลัก 

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้

สนับสนุน และดำาเนินงานโครงการมาโดย

ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจัดตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในชุมชนต่างๆ ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 50 เขต การจัดต้ังชมรมฯเพื่อเปิดพ้ืนท่ี

บวกให้เยาวชนในชุมชนได้รวมตัวดำาเนิน

กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยเยาวชน 

เพื่อเยาวชน” และในปี 2565 การดำาเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครจะก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง  

นั่นคือจะเริ่มมีการดำาเนินงาน และประเมิน 

“เขต TO BE NUMBER ONE” ซึ่งมีเกณฑ์

การพิจารณาด้านการบริหารจัดการและ

การบูรณาการภาพรวมในพื้นที่

สำาหรับการประกวดผลงาน ชมรม 

TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ประจำาปี 2564 มีชมรมที่เข้าร่วมประกวด

ทั้งสิ้น 52 ชมรม ผลการประกวดชมรม

กลุ่มต้นแบบที่มีผลการดำาเนินงานก้าวหน้า 

ด้านเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพร้อม

เป็นต้นแบบระดับเงินเข้าสู่การประกวด

ระดับประเทศ  5  แห่ง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้าน

เพิ่มสุข เขตลาดกระบัง,ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

เขตประเวศ,ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล 

เขตสะพานสูง, ชุมชนวัดสังฆราชา เขต

ลาดกระบัง,ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ 

และกลุ่มดีเด่นท่ีผ่านเกณฑ์เข้าสู่การประกวด

ระดับประเทศ 10 ชมรม ได้แก่ชุมชนบุญมาก 

เขตราษฎร์บูรณะ,ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง 

เขตสะพานสูง,ชุมชนทัดชาวิลล่า เขตดอนเมือง, 

ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ เขตคลองสามวา, 

ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก, ชุมชน

สหกรณ์เคหะสถานชุมชนบัวหลวง จำากัด 

เขตประเวศ,ชุมชนแย้มสรวล เขตพระโขนง, 

ชุมชนจินดาบำารุงพัฒนา เขตคันนายาว, 

ชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร, ชุมชน

คลองบางพรานพัฒนา  เขตบางบอน

ตั้งศูนย์แพทย์จี โนมิกส์

สา ารณสุข  22 หน่วยงานรัฐ จับมือเอกชน 

ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์  

ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย ใช้อาสาสมัคร 5 

หมื่นราย เกบข้อมูล 5 ปี หวังสร้างฐานข้อมูล

รักษาผู้ปวย 5 กลุ่มโรคที่แม่นยำาและตรงจุด 

รวมทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดการลงทุนด้าน

เทคโนโลยีการแพทย์ในพื้นที่อีอีซี

ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวง

สาธารณสุข สธ  ดร สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี

ช่วย สธ  พร้อมด้วย นพ ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด 

สธ  และ 22 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมดำาเนิน

งานภายใต้แผนจัดตั้งจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อ

ดำาเนินการถอดรหัสพันธุกรรม ทั้งจี โนมของ

อาสาสมัครคนไทยภายใต้แผนงานจี โนมิกส์

ประเทศไทย จากอาสาสมัครที่ร่วมโครงการ

จำานวน 50,000 ราย โดยศูนย์บริการฯ ตั้ง

ขึ้นภายในอาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก สกพอ  เป็นส่วนหนึ่งของเขตส่ง

เสริมเศรษฐกิจพิเศษ อีอีซี

โดยการพัฒนาศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์

ที่จะศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรม ค้นหาความ

ผิดปกติบนจีโนมของประชากรไทย เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิง ตลอดจนเพื่อการศึกษา

ไปข้างหน้าแบบระยะยาวในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์หาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องระหว่าง

ยีนกับสุขภาพ หรือการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งจะ

มีประโยชน์ต่อการแพทย์ ไทยมาก โดยการ

ถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทยมุ่งเป้าใน 5 กลุ่ม

โรค ได้แก่ กลุ่มโรคมะเรง โรคที่ ไม่ได้รับการ

วินิจฉัยและหายาก โรคติดเช้ือ โรคไม่ติดต่อ 

และกลุ่มเภสัชพันธุศาสตร์ ป้องกันการแพ้ยา

และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม

ดร สาธิตกล่าวว่า โครงการพัฒนาศูนย์

บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่

อีอีซีจะเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาและเปลี่ยน 

แปลงระบบสาธารณสุขไทยครั้งสำาคัญ ซึ่งจะ

เกิดประโยชน์ในเชิงของการศึกษาวิจัย และ

การนำาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในทางการแพทย์ 

เพื่อช่วยในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค

ได้อย่างแม่นยำามากขึ้น ในรูปแบบที่เรียกว่า 

“การแพทย์แม่นยำา หรือ  ” 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนำาไปใช้ในการรักษา

ที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพไทย ซึ่งจะทำาให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างท่ัวถึง 

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ทั้งยังส่ง

ผลให้ประเทศไทยสามารถลดอัตราการเกิดโรค

ลงได้ถึงร้อยละ 10

“นอกจากนี้ ผลที่ ได้จากการศึกษาวิจัย

จะช่วยต่อยอดทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริม

อุตสาหกรรมและบริการใหม่ให้เกิดขึ้นทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการขยายตัวทาง

ธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์จีโนมิกส์ 

ถือว่าเป็นการส่งเสริมลงทุนและวางรากฐาน

เศรษฐกิจประเทศให้เข้มแขง พร้อมที่จะเชื่อม

โยงกับเวทีโลก หรือก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำาใน

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรหัสพันธุกรรมต่อไป

ในอนาคต” ดร สาธิตกล่าว

นพ นพพร ชื่นกลิ่น ผอ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข สวรส  กล่าวว่า หน้าที่ของ สวรส  

คือ จะต้องจัดการถอดรหัสพันธุกรรมของคน

ไทยจากอาสาสมัคร 50,000 รายภายในระยะ

เวลา 5 ปี โดย สวรส ได้ร่วมกับ สกพอ  ดำาเนิน

การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความรู้ความ

สามารถ กำาหนดรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง

บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม ซึ่งความยาก

ของการดำาเนินงานในโครงการนี้มีอยู่ 2 ประเดน 

คือ 1 การจัดจ้างเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยี

ที่ใหม่มาก จึงเลือกใช้พื้นที่อีอีซีในการตั้งศูนย์  

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุน และ 

2 เป็นการประกวดราคาท่ียังไม่เคยเกิดขึ้นใน 

ประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการ

ต้องเป็นผู้นำาเข้าเทคโนโลยี และต้องมีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งต้องมีบุคลากร

สัญชาติไทยร่วมอยู่ในโครงการด้วย

“การแพทย์จีโนมิกส์เป็นการสร้างนวัต 

กรรมใหม่ด้านการรักษาพยาบาลและการวิจัย

ทางการแพทย์ ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญที่จะนำาไปสู่

การยกระดับประเทศ ท้ังในด้านคุณภาพชีวิต

ของประชาชน และการพัฒนางานวิจัย ตลอด

จนเกิดการแข่งขันท้ังทางด้านอุตสาหกรรม

และบริการการแพทย์สมัยใหม่ ส่งผลต่อการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” นพ นพ

พรกล่าว

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ

บอร์ดอีอีซี กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ถือ

เป็นก้าวแรกในการส่งเสริมการบริการสมัยใหม่

ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านการแพทยจีโน

มิกส์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ  ด้าน 

ได้แก่ 1 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะ

ทำาให้ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนได้ดีขึ้น 

2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำาให้เกิด

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ จาก

การใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม มีความร่วมมือด้าน

การแพทย์จีโนมิกส์กับสถาบันชั้นนำาระดับโลก 

และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ เป็นการ 

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจรภายในประเทศ ทั้งการลงทุนด้านการ

บริการการแพทย์แม่นยำา และการพัฒนายา

และเวชภัณฑ์จากข้อมูลจีโนมของคนไทย  

สำาหรับ การลงนามสัญญาแผนงานจีโน

มิกส์ประเทศไทย เป็นความร่วมมือของพันธมิตร 

22 หน่วยงาน อาทิ สธ , อว , สำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สกสว , สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช , สวรส , ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ T E , สำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก สกพอ , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 

ทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุ าลงกรณ์ รวม

ไปถึงมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ขณะท่ีความร่วมมือจากภาคเอกชน

คือกลุ่มกิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ประกอบด้วย 

บริษัท จีโนมิกส์ อินเวชั่น จำากัด, บริษัท เอไอดี 

จีโนมิกส์ จำากัด และบริษัท เซินเจิ้น เจ่าจือเด้า 

เทคโนโลยี จำากัด

ไขรหัสพันธุกรรมคนไทย5หมื่นรายเกบข้อมูล5ปี



เธอคือคนที่ใช่ แต่ผมเข้าใจผิด”

ร็อดพบกับภรรยาคนปัจจุบัน และเป็นรักที่

ยืนยาวมาตลอดหลังจากนั้น เพนนี แลงคาสเตอร์ 

นางแบบวัย 36 ตอนนั้นอายุห่างกัน 26 ปี ไม่กี่วัน

หลังจากที่เลิกกับราเชล โดยทั้งคู่เข้าวิวาห์อย่างมี

ความสุขจนถึงวันนี้ นับตั้งแต่ปี 2007

ระเอกสุดฮอตจากละครเรื่อง ภูผาผีคุ้ม ช่องวัน 31 อย่าง 

เพชร โบราณินทร์ เผยเรื่องราวสุดช็อกในชีวิต เสียศูนย์

ทันที หลังคุณพ่อจากไปอย่างกะทันหันด้วยโรคพาร์กิน

สัน จนเป็นปมในใจไม่ได้บอกลาสักคำา ลั่นจะขอทำาหน้าที่แทนคุณ

พ่อ โดยจะดูแลคุณแม่และพี่สาวเอง ถ้ามีโอกาสจะพาคุณแม่ไป

เที่ยวต่างประเทศ ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บshow 

ทางช่องวัน 31

“คุณพ่อเสียชีวิตกะทันหันด้วยโรคพาร์กินสันเมื่อวันท่ี 11 

สิงหาคมครับ คุณพ่อเสียตอนกลางคืน วันน้ันช่วงหัวค่ำาคุณแม่ส่ง

ข้อความมาหาผมว่าพ่ออาการไม่ดีนะ เราก็แบบเกิดอะไรข้ึนก็โทร

กลับไปหาเขา ไปหาหมอไหม เด๋ียวเพชรจะรีบไป เขาก็บอกไม่เป็นไร 

มันเป็นปกติของพ่อเขาท่ีแบบไม่ค่อยได้กินข้าว ผมก็โอเคไม่เป็นไร ถัด

อด สจวร์ต นักร้อง นักแต่งเพลง ตำานานร็อกและ

ป๊อปชาวอังกฤษ หรือท่านเซอร์ร็อดเดอริก เดวิด 

สจวร์ต เจ้าของเสียงแหบเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ 

เผยถึงชีวิตการแต่งงานครั้งแรกในปี 1979 กับภรรยา  

อลานา ที่ต้องล้มเหลวเพราะเขายังต้องการใช้ชีวิตให้

เต็มที่ ยังมีเรื่องดื่มและปาร์ตี้อีกเยอะที่ต้องทำา

ศิลปินระดับตำานานที่ยังมีชีวิต วัย 76 ระหว่าง

การให้สัมภาษณ์รับว่า พ่อของเขาเคยเตือนเขาแล้วว่า

เขายังอายุน้อยเกินไป (34) ที่จะแต่งงานกับใครสักคน

ร็อดยอมรับว่าพ่อของเขาพูดถูก แม้ว่าตอนนั้นตัว

เขาจะคิดว่าเขาพร้อมมากแล้ว แต่จริงๆ แล้วไม่เลย

“ตอนที่ผมบอกพ่อว่าผมจะแต่งงาน เขาบอกว่าแก

มันยังเด็กเกินไป เขาพูดถูกนะ ผมยังต้องใช้ชีวิตอีกเยอะ 

ปาร์ตี้ดื่มเที่ยวอีก”

ชีวิตแต่งงานของร็อดกับอลานายืนยาวได้แค่ 6 ปี 

ร็อดแต่งงานครั้งที่ 2 ตอนที่เขาอายุ 45 เข้าพิธีกับนาง

แบบสาว ราเชล ฮันเตอร์ ที่อายุน้อยกว่ากัน 24 ปี หรือ 2 รอบ

พอดี ในปี 1990

แต่ร็อดกับราเชลอยู่กันได้ 9 ปีก็เลิกรา

“ตอนที่ผมแต่งงานครั้งที่ 2 กับราเชล ผมคิดจริงๆ ว่า
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ข้อเสนอ..ธุรกิจส่งอาหาร

อาให้จริงเถอะครับ!

ผมหมายถึง พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

ท่ีกล่าว.. “ขอฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถทุกประเภทให้เคารพกฎ

จราจรอย่างเคร่งครัด

ต่อจากน้ี หากพบว่ามีการกระทำาผิดกฎจราจรแบบต้ังใจ

หรือมีเจตนาท่ีจะทำาผิด ทางสำานักงานตำารวจแห่งชาติจะมี

มาตรการเข้มในการบังคับใช้กฎหมาย 

เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้อง

ประชาชน” 

ท่ีผมย้ำา “เอาให้จริง” เพราะจากท่ีเห็นอยู่ทุกวันน้ี ใน

กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะ “แยกไฟแดง” จุดไหน จะต้องมีรถมอเตอร์ไซค์

ขับฝ่าไฟแดงจนชินตา

และให้ฉงน ผมไม่เคยเห็นตำารวจ-จราจร จับรถพวกน้ีได้

แม้แต่คันเดียว จะเห็นอยู่บ้าง ก็ท่ียืนเขียนใบส่ัง-ล็อกล้อรถยนต์ท่ี

จอดในท่ีห้ามจอด ซ่ึงก็ให้แอบชื่นชมในความขยันอยู่

ย่ิงกว่าน้ัน ท่ีเห็นๆ อยู่ทุกว่ีทุกวัน ส่วนใหญ่ก็เป็นรถ

จักรยานยนต์ส่งอาหารท่ีมีอยู่หลากย่ีห้อ จนให้นึกแปลกใจว่า..

เจ้าของธุรกิจจัดส่งอาหาร หรือ Food delivery เขามีสาย

สัมพันธ์ท่ีดีกับตำารวจ-จราจรหรือไง?

ก็..เข้าใจล่ะว่า ไรเดอร์-ผู้ส่งอาหารน่ะต้องทำางานแข่งกับ

เวลาเพื่อจะได้มีรายได้เยอะๆ แต่พวกท่านก็ควรมีสำานึก มีมารยาท 

มีความละอาย ต้องไม่ละเมิด-ฝ่าฝืนกฎหมาย..

เร็วได้-แรงได้ตามความสามารถ แต่การขับข้ึนฟุตปาธ 

ย้อนศร “ฝ่าไฟแดง” มันเป็นวิถีของคนป่า-เมืองเถื่อน ไม่ควรทำา!

พญ.ชไมพันธ์ุ สันติกาญจน์ อดีตท่ีปรึกษาประจำาองค์การ

อนามัยโลกภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ ด้านป้องกันการบาดเจ็บและ

ภาวะพิการ

ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รถ

จักรยานยนต์ปลอดภัย ได้เคยให้สัมภาษณ์.. “ขณะน้ีกิจการส่ง

อาหารท่ีเรียกว่า Food Delivery เติบโตอย่างรวดเร็ว 

เท่าท่ีทราบ ปัจจุบันมีคนท่ีเข้าสู่ระบบธุรกิจน้ีมากกว่า 

300,000 คนท่ัวประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายหลักๆ บาง

ย่ีห้อมีพนักงานอยู่มากกว่า 120,000 รายท่ัวประเทศ...

ถ้าดูจากสถิติจะเห็นว่า อัตราการตายท่ีเฉล่ีย 35 นาที

ต่อ 1 คนของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ยังคงสถิติเดิมไว้ได้อย่าง

เหนียวแน่น

แต่ในระยะหลังๆ มาน้ีมีการต้ังข้อสังเกตว่า การเกิด

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉ่ียว ชน เป็นเหตุให้บาดเจ็บและเสีย

ชีวิตท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนคือ กลุ่มธุรกิจจัดส่งอาหาร หรือ Food 

Delivery

จึงอยากเสนอให้บริษัทหรือผู้ประกอบการธุรกิจจัดส่ง

อาหาร หรือแม้แต่จัดส่งเอกสาร ได้มีการอบรมพนักงานในเรื่อง

การขับข่ีมอเตอร์ไซค์ให้มีความปลอดภัยมากข้ึน เพื่อลดความ

สูญเสีย”

น่ีหาก..พญ.ชไมพันธ์ุจะได้เสนอตรงๆ ให้เจ้าของธุรกิจได้มี

การอบรม หรือออกเป็นคำาส่ัง “ห้ามไรเดอร์ขับรถฝ่าไฟแดง” ด้วย

ก็จะย่ิงดี แต่ไม่ว่าจะลืมหรืออย่างไร ผมก็ใคร่เสนอเสียตรงน้ีล่ะว่า..

ผู้ประกอบกิจการส่งอาหารทุกย่ีห้อ ต่อจากน้ีจะต้องเอา

จริง-เด็ดขาด หากไรเดอร์ในสังกัดฝ่าฝืนกฏหมายจราจร ท่านต้อง

ไม่ให้งานทำาอีกต่อไป!

ส่วนตำารวจก็หยุดฝากเตือน และอย่าเอาแต่ขู่ เจอผู้ขับข่ี

รถฝ่าฝืนกฎหมาย..

จับจริง-ปรับจริง เสียที!.

เ

• ใจละลายไปเลย เมื่อ 3 นักแสดง

นำา เจมส์-กษม กาญจนวัฒนา, เจ็ท-เจษฎากร 

บัณฑิต และ บิ๊ก-ธนกร กุลจรัสสมบัติ จาก My 

Mate Match (โหวตให้หน่อยผมไม่ค่อยกล้าเลือก) 

ซีรีส์วายโรแมนติกคอมิดีค่ายสตาร์ ฮันเตอร์ เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ ชวนมาฟินต่อในรีรัน My Mate 

Match’s Live Side Story ที่ 3 หนุ่ม 

เจมส์-เจ็ท-บิ๊ก ขอมาไลฟ์คุยกับแฟนๆ 

ผ่านช่อง My Match บน SMO Live

• เรียกได้ว่าประสบความ

สำาเร็จอย่างมากในซีซั่นแรก ล่าสุด

พร้อมกลับมาอีกครั้งกับ REALITY 

LIVE SHOW ของหนุ่มๆ GMMTV กับรายการ 

SAFE HOUSE บ้านลับ จับ LIVE ซีซั่น 2 ตอน 

WINTER CAMP ผลิตโดย GMMTV กับการรวม

ตัวของเหล่านักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตมาใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันอีกครั้ง เพื่อทำาภารกิจ

สุดมันส์ในธีมแคมปิ้ง

• (ต่อ) งานนี้นำาทีมโดย คริส-พีรวัส แสง

โพธิรัตน์, ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, นนน-กรภัทร์ 

เกิดพันธุ์, ไมค์-ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต, เฟิร์ส-คณพันธ์                                                                

ปุ้ยตระกูล, เอเจ-ชยพล จุฑามาศ, เจเจ-ชยกร 

จุฑามาศ, ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช 

ปลูกผล พบกับความสนุกคร้ังใหม่ ทั้งบ้าน ทั้ง                                                             

แคมป์ LIVE สด ตลอด 7 วันเต็ม ให้แฟนๆ ได้

ชมกันแบบจุใจ เริ่มเปิดบ้านวันจันทร์ที่ 15 

พฤศจิกายนนี้ ทาง Facebook และ 

YouTube GMMTV 

• เกมนี้ ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆ 

สำาหรับละครบู๊ฟอร์มยักษ์ เกมล่าทรชน 

จากบริษัท เมตตาและมหานิยม จำากัด 

ที่เปิดตัวมาก็ทำาลุ้นนั่งไม่ติดเก้าอี้และ

เริ่มทวีความเดือดขึ้นเรื่อยๆ ทั้งฉากบู๊ ฉากโรแมน

ติก สวีทชวนขนลุกกับการแสดงของ หมาก ปริญ,                                                     

แต้ว ณฐพร, ตูน พิมพ์ปวีณ์ และ ท็อป จรณ 

แม้แต่ผู้จัด-ผู้กำากับสายบู๊ตัวจริงอย่าง นก ฉัตรชัย 

ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมความขยันและตั้งใจถึงจะเจ็บ

ตัวก็ยอมของทุกคน.

รักชิด

มอบรางวัล • วาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต จัดงานมอบรางวัล

ชีวจิต Awards 2021 ให้กับบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยมี สรัญ ฐิตะวสันต์,  

ผกา เส็งพานิช, ร้อยเอกนายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ, ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร, ภก.ชาญชัย 

ธรรมร่มดี, รสนา โตสิตระกูล และป๊อด-ธนชัย อุชชิน ศิลปินวงโมเดิร์นด็อก ร่วมงาน ณ 

Nai Lert Park Heritage Home The Glass House.  

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘เพชร โบราณินทร์’หล่ังน้ำาตาลูกผู้ชาย

สูญเสียพ่อกะทันหัน ทำาชีวิตเสียศูนย์

หลังจากห่างหายจากเวที ONE ไปนาน 

2 ปีเศษ “สโมกกิน โจ” ณัฐวุฒิ ก็ได้ฤกษ์กลับ

มาโชว์โหดให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง โดยจะลง

สังเวียนชิงตำาแหน่งตัวสำารองของการแข่งขันคิก

บ็อกซ่ิง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต กับตัว

อันตรายจากแดนหมีขาว “ยูริก ดาฟเทียน” ใน

ศึก ONE: NEXTGEN II ซ่ึงจะออกอากาศเทป

การแข่งขันในวันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

อดีตมวยไทยฝีมือดีจากเมืองย่าโม วัย 

32 ปี หันไปเอาดีในกีฬาคิกบ็อกซ่ิงจนสร้าง

ชื่อเสียงโด่งดังในต่างแดน โดยสามารถครอง

แชมป์ไลออนไฟต์ ซ่ึงเป็นรายการใหญ่ของ

อเมริกาถึงสองรุ่น ปัจจุบันโจได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นนักกีฬาแถวหน้าในชุดวัน ซูเปอร์ซีรีส์ 

(มวยไทย/คิกบ็อกซ่ิง) กระท่ังไปพลาดท่าโดน

จอร์จิโอ เปโตรเซียน น็อกในปี 2562

คร้ังน้ีโจถูกประกบคู่ให้เจอกับ “ยูริก 

ดาฟเทียน” นักชกหมัดหนักชาวรัสเซียท่ีเคย

ชนะน็อก “บางพลีน้อย เพชรยินดีอะคาเดมี” 

ในไฟต์เปิดตัวของเขาเมื่อเดือนกันยายน 2563 

โดยหากใครชนะไฟต์น้ีก็จะได้น่ังตำาแหน่งตัว

สำารองของศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ปี 64

โจมุ่งม่ันเต็มท่ีในการกลับคืนสังเวียนคร้ัง

น้ี โดยขอโฟกัสท่ีเกมตัวเองมากกว่าเอาเวลาไป

ศึกษาคู่ต่อสู้ “ถ้าพูดกันจริงๆ ผมไม่ได้ศึกษาการ

ชกของเขาเป็นพิเศษเลยครับ เหมือนกับทุกไฟต์

ของผมท่ีผ่านมา ผมไม่เคยให้ความสำาคัญกับ

เกมของคู่ต่อสู้เลย แต่ผมกลับเน้นการเตรียม

ตัวเองให้พร้อมมากกว่าครับ ไฟต์น้ีผมก็เตรียม

ท้ังในเรื่องพละกำาลังและเรื่องระบบหายใจ ผม

เชื่อว่าถ้าเราทำาร่างกายให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ 

อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรยากครับ”

“ถ้าใครติดตามการชกทุกคร้ังท่ีผ่านมา

ของผมจะรู้ว่าผมก็ชกสไตล์เดิมเหมือนกันทุก

คร้ัง เพราะผมเชื่อม่ันในตัวเองว่าผมเตรียม

พร้อมท่ีสุด สำาหรับไฟต์น้ีผมก็จะทำาเต็มท่ี

เหมือนเดิม ผมเดินใส่ไม่ย้ังตามสไตล์ผมอยู่แล้ว 

และคิดว่าจะเป็นไฟต์ท่ีสนุกแน่นอนครับ”.

linkthaipost@gmail.com

ห่างไป 2 ปี ‘โจ ณัฐวุฒิ’ คัมแบ็กคิกบ็อกซิ่ง

เจอนักสู้หมีขาวศึกแรก ONE: NEXTGEN II

ร็

พ

‘ปู่ร็อด’รับแต่งงานเร็วไปตอนอายุ 34

ก่อนหน้าน้ีเพียงไม่ก่ีวัน เลติเชีย ไรต์ นักแสดงนำา Black 

Panther: Wakanda Forever ในบท ชูรี น้องสาวของคิง ทีชาล

ลา ได้รับบาดเจ็บระหว่างถ่ายทำา ส่งผลให้ข้ันตอนโปรดักชันต้อง

หยุดไปช่ัวคราว แต่จากข่าวล่าสุด ภาคต่อแบล็กแพนเธอร์อาจ

ล่าช้าออกไปกว่าท่ีคิด 

ไรต์ นักแสดงสาวผิวสี วัย 28 ได้รับบาดเจ็บระหว่าง

การถ่ายทำาท่ีบอสตันเมื่อเดือนสิงหาคม ระหว่างน้ีจึงมีการถ่าย

ทำาฉากอื่นท่ีไม่มีเธอไปก่อน หรือไม่ก็ใช้สตันท์ เหลือแค่ “ชูรี” 

ขวัญใจของหลายๆ คนในเรื่องกลับมาถ่ายต่อช่วงต้นปีหน้า แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่า งานน้ีทางกองอาจได้

รับผลกระทบเพ่ิม เพราะไรต์ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ ป้องกันโควิด-19

ศูนย์ควบคุมโรค (CDC) ได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา ระบุว่า ผู้ท่ีอยู่ในสหรัฐแบบช่ัวคราวและ

ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางโดยเครื่องบินเข้ามาในสหรัฐอเมริกาทุกคน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

อย่างครบถ้วนก่อน

ไรต์เกิดท่ีกายอานา ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และย้ายไปลอนดอนเมื่ออายุ 7 ขวบ ไม่ถือเป็นพลเมืองสหรัฐ

‘วากานดา ฟอร์เอฟเวอร์’ ส่อวุ่นอีก

‘เลติเชีย’ ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19

มาอีกที 5 ทุ่มกว่าเกือบเท่ียงคืน พ่ีสาวไลน์มาบอกว่าพ่อเสียแล้ว

ผมตกใจมากครับ คือผมอยู่คอนโดฯ แล้วพ่อกับแม่อยู่ท่ีบ้านท่ี

บางใหญ่ ผมก็ไปๆ มาๆ แต่มันมีช่วงโควิดค่อนข้างหนัก ผมไม่อยาก

กลับบ้านเพื่อเพ่ิมความเส่ียงให้กับคนท่ีบ้าน คุณพ่อเสียสิงหาคม ผม

กลับไปหาเขาล่าสุดเมื่อมิถุนายน กลับไปตัดผม โกนหนวดให้เขา 

จริงๆ พ่อป่วยต้ังแต่ผมประมาณ 5 ขวบ แล้วเพ่ิงมาหนัก 2-3 ปีท่ี

ผ่านมา ท่ีเขาเร่ิมเบลอ เร่ิมคุยไม่รู้เรื่อง เร่ิมจำาใครไม่ค่อยได้

อาการหนักสุดของคุณพ่อมีหลายแบบครับ ทั้งกล้ามเนื้อใน

ตัวเขาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากสักเท่าไหร่ แล้วก็มีแบบ

หลงๆ ลืมๆ จำาไม่ได้ หนักสุดก็เห็นภาพหลอนเพราะว่าสมองเขา

เสียไปด้วยจากการกินยา เพราะยามีผลโดยตรงกับระบบประสาท

เขา (เห็นว่าบางช่วงก็นอนติดเตียงด้วย) ใช่ครับ

(เราคิดว่าโรคพาร์กินสันไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงอะไร แต่ก็เป็น

โรคที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกัน) ใช่ครับ ตอนช่วงที่คุณพ่อผมเป็น

มันยังไม่มีผลวิจัยหรือข้อบังคับใช้เกี่ยวกับโรคนี้ ไม่มีใครรู้จักโรคนี้

สักเท่าไหร่ มันเป็นช่วงระยะแรกๆ ที่เรารู้จักโรคพาร์กินสัน แล้ว

ตอนนั้นคุณหมอก็ไม่รู้จะรักษาไปแนวทางไหน ใช้อะไรต่อสู้กับเขา 

มันต้องรักษาตามอาการมาเรื่อยๆ ช่วงเวลาที่คุณพ่อนอนติดเตียง 

เราก็ช่วยคุณแม่ดูแลคุณพ่อด้วย ครอบครัวผมเป็นอะไรที่ชินมากๆ 

กับการที่เห็นพ่อป่วย เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องสู้ เพราะว่าเราอยู่ด้วย

ความเคยชินมากๆ เราเลยรู้สึกว่าไม่ได้ลำาบาก

(คุณพ่อจากไปกะทันหัน ทำาให้เราเสียศูนย์เลย) ผมกับแม่คุย

กันเรื่องวันที่คุณพ่อไม่อยู่ เราจะทำายังไง แล้วเราก็ทำาใจได้เพราะ

ว่าถ้าเขาไม่อยู่เขาอาจจะทรมานน้อยกว่าตอนที่เขาอยู่ แต่พอเขา

ไม่อยู่แล้ว เรารู้สึกว่ามันไวไปหรือเปล่า แต่ตัวผมเอง ผมไม่ได้คุย

อะไรกับเขาก่อนที่เขาจะไป มันเป็นอะไรที่เราตั้งตัวไม่ทัน เพราะมัน

กะทันหันมาก (แล้วถ้าวันนี้คุณพ่อรับรู้ ได้ฟัง เพชรอยากบอกอะไร

กับท่าน) ไม่ต้องห่วงคนที่อยู่ตรงนี้ ทั้งผม พี่สาว แม่ เพราะว่าถ้าพ่อ

โอเค พ่อไปสบายแล้ว เราก็มีความสุขกับเขา แล้วเราก็เหมือนได้

เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง แต่เราแค่อยู่กันคนละที่แค่นั้นเองครับ

ตอนนี้เพชรก็ดูแลครอบครัวเท่าที่เราจะทำาได้ หลักๆ ก็มีคุณ

แม่แหละครับ ผมก็เหลือแค่เขาคนเดียว คุณแม่ก็ยังทำางานของ

เขาปกติ ถ้าเรามีโอกาส มีอะไรมากๆ ขึ้น เราก็อยากพาแม่เที่ยว 

เพราะว่าตอนคุณพ่ออยู่เราไม่มีโอกาสได้เที่ยวด้วยกันเลย เราก็เข้า

ออกโรงพยาบาลเป็นอย่างนั้นมากกว่า ก็เริ่มคุยกับแม่ว่ามีโอกาส

เพชรจะพาแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ ไปโน่นไปนี่กันครับ”.

แต่งครั้งแรกกับอลานา

กับราเชลก็อยู่กันได้ 9 ปี

คนนี้ตัวจริง เพนนี แลงคาสเตอร์



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ผาทอเกาะยอ เปนผาทอ

พื้นเมืองของตําบลเกาะยอ อําเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา ท่ีมีการสืบทอด

มรดกทางภูมิปญญาจากรุนสูรุน

มายาวนานตั้งแตครั้งสมัยกรุง

ศรีอยุธยาเปนราชธานีมาจนถึง

ปจจุบัน 

จงกลนี สุวรรณพรรค ประธาน

กลุมทอผารมไทรเกาะยอ เลาถึง

ที่มาวา กลุมทอผารมไทร กอตั้ง

ขึ้นมาเม� อป 2545 โดยมีนายกริ้ม สินธุรัตน 

ครูศิลปของแผนดิน ผูทรงภูมิปญญาดาน

ผาทอเกาะยอ เปนที่ปรึกษาและผูถายทอด

เผยแพรองคความรูดานการทอผาใหกับ

สมาชิกผูสนใจ จนสามารถยึดเปนอาชีพ

สรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดเปนอยางดี

โดยยังคงอนุรักษผาลายดั้งเดิมของผาทอ

เกาะยอ โดยเฉพาะ “ผาทอลายราชวัตร” 

ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

ทรงพระราชทานนามใหกับลายผาของเกาะ

ยอแทนลายคอนกเขาที่ชาวบานเรียกขาน 

เมื่อครั้งที่ทรงเสด็จนิวัติเมืองสงขลาเมื่อปี 

2475 ชาวเกาะยอไดคัดเลือกสุดยอดของ

ลายผาท่ีถือวามีลวดลายที่สวยที่สุดระดับ

ราชาแหงผาของเมืองใต ถวายแดในหลวง

รัชกาลท่ี 7 ทรงพระราชทานนามวา “ราชวัตร” 

นอกจากนี้ยังมีผาทอลายดอกแสง

สุริยา ลายดอกรสสุคนธ ลายดอกพิกุล ลาย

ดอกจันทรหอม ลายจันทรฉาย ลายหาง

กระรอก ลายดอกรัก ไมเพียงแคลายผา

ดั้งเดิมเทานั้นทางกลุมรมไทรยังไดพัฒนา

ลายผาทอเกาะยอโดยรวมกับนักวิจัยและ

นักวิชาการจากสถาบันตางๆ ออกแบบ

ลายใหมๆ เชน ลายเกล็ดปลาขี้ตัง ซึ่งเปน

ผาฝายทอมือ  “ลายราชวัตร” ราชาแหงผา ของกลุมรมไทรเกาะยอ จังหวัดสงขลา

ปลาในทะเลสาบสงขลา ถือเปนเอกลักษณ

เฉพาะของผาทอเกาะยอของกลุมรมไทร  

ปจจุบันผาทอเกาะยอไดรับความนิยมทั้งจาก

ชาวไทยและชาวตางประเทศอยางแพรหลาย 

อีกท้ังยังมีผู ใหความสนใจมาศึกษาเรียนรู

การทอผาเกาะยออยางตอเน� อง

ถึ งแม ว าลายผ าของ

กลุมรมไทรเกาะยอจะมีความ

สวยงามและมี เ อกลั กษณ

เฉพาะตัว แตก็เกือบจะลม

มาแลวครั้งหนึ่ง เพราะโดน

ผาโรงงานตีตลาด แตก็ผาน

วิกฤติมาไดด วยความชวย

เหลือจากสมาคมสตรีนักธุรกิจ

และวิชาชีพแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ จัง

หวังสงขลา เขามาชวยฟนฟูอาชีพ และ

สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา เขามาชวย

เร� องการแปรรูปผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ที่สําคัญสมาชิกกลุมก็รวมมือรวมใจกัน

พัฒนาลวดลายผาใหมๆ  พยายามปรับรูปแบบ

ทําใหเนื้อผาบางนุมนวลใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น

ปจจุบันผลิตภัณฑของกลุมทอผารมไทร 

มีทั้งผาทั้งผืนและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

ตางๆ ไดแก กระเปา กลองกระดาษทิชชู 

พวงกุญแจ สมุดไดอารี่ หมวก เสื้อผา ผา

คลุมไหล ราคาจําหน�าย 50-2,000 บาท ซึ่ง

จุดเดนของผาทอจากเกาะยอคือลวดลายที่

สวยงามและออนนุม การทอที่ประณีต 

ทําใหผาทอมีเนื้อผาแน�นและทนทาน ดวย

สินคาที่มีคุณภาพและสรางสรรคทําใหผา

ทอจากเกาะยอไดรับรางวัล

มากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ

วัฒนธรรมไทย CPOT จังหวัด

สงขลา ผาทอไทยสไตลสากล 

และเปนสินคา OTOP สนใจ

สิ น ค า ผ า ฝ า ย ท อ มื อ

ของชุมชนชาวเกาะยอ 

สามารถเขาไปเลือกซื้อได

ทางชองทางออนไลน เพจ 

Facebook : ผาทอมือรม

ไทรเกาะยอ

“ผาทอเกาะยอเปนเอกลักษณและ

ภูมิปญญาที่ตกทอดกันมา เรียกวาเปน

อาชีพของบรรพชน เราภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึง

ในการชวยตอยอดและสงตออาชีพของ

บรรพบุรุษใหแกลูกหลานไดรักษาตอไป

ตราบนานเทานาน” ประธานกลุมทอผารม

ไทรเกาะยอ กลาวทิ้งทาย

ไดใจไปเต็มๆ...หลังจากนักลงทุนและ

นักวิเคราะหกวา 1,000 ราย รวมโหวตให 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ควารางวัลชนะเลิศจากผลการโหวต 

Asia’s Outstanding Companies Poll 2021 

สาขาConsumer Discretionary จาก Asiamoney 

นิตยสารชั้นนําดานการเงิน งานนี้ทําเอา

ผูบริหาร คนเกง ญนน โภคทรัพย ประธาน

เจาหนาที่บริหาร เปนปลื้มสุดๆ ที่ ไดสราง

ความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วน

เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งเปนแรงผลักดันสําคัญ 

ทําใหเซ็นทรัล รีเทล พัฒนาธุรกิจจนกาวสู

การเปนผูนําดานคาปลีกและบริการระดับ

โลกไดอยางเต็มภาคภูมิ . . .บิ๊กบอสการันตี

รางวัลคุณภาพขนาดนี้ เปาหมายสูงสุดที่ตั้ง

ไวคงไมนานเกินรอ

ศูนยการคาฟวเจอรพารค จัดงาน  

“Mini Motor show” สงทายป รวบรวม

รถยนตรุนใหมจากคายแบรนดดัง อาทิ Kia , 

Toyota , Nissan , Suzuki , Ford เปนตน 

พรอมขอเสนอสุดพิเศษมากมาย เฉพาะจอง

ภายในงานน้ีเทาน้ัน พบกับยนตกรรม สงทายป 

กับงาน “Mini Motor show” ไดตั้งแตวันที่ 

10-21 พฤศจิกายน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นบี 

(โซนกลาง) ศูนยการคาฟวเจอรพารค

เน� องในเดือนวันเบาหวานโลก ศูนย

เบาหวานและตอมไรทอ โรงพยาบาลหัวเฉียว 

พรอมดูแลสุขภาพใหกับทุกทาน Check up 

ระดับนํ้าตาลในรางกายดวยชุดตรวจสุขภาพ

โรคเบาหวาน เหมาะสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน

และผูที ่มีความเสี่ยง ตั้งแตวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

ศูนยตรวจสุขภาพ โทร. 0-2223-1351 ตอ 

3473, 3474

สมาคมธุรกิจเพ� อสังคม  รวมกับ 

เครือข่ายสังคมดีชวนธุรกิจเพื่อสังคมและ

บุคคลทั่วไปเขารวมงานสัมมนาออนไลน 

Social Enterprise Thailand Forum 2021 

“Where Profit Meets Purpose – สังคม

ยั่งยืน ธุรกิจอยูยาว” เพ� อสํารวจแนวทาง

การแกไขปญหาสังคม และสรางเครือขาย

กับองคกรตางๆ นําไปสูความยั่งยืนของธุรกิจ

ควบคูกับการแกไขปญหาสังคมและส่ิงแวดลอม 

งานสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจเพ� อสังคมครั้งแรก

ในประเทศไทย โดยความรวมมือระหวางทุก

ภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 

องคกรระหวางประเทศ และธุรกิจเพ� อสังคม

ทั้งในและตางประเทศกวา 60 องคกร 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการ

ประกอบกิจการเพ� อสังคม ตลอดจนเปดพื้นที่

ใหองคกรธุรกิจ และภาคประชาชนมีสวนรวม

พัฒนาชุมชนและประเทศสูเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบ

ดวย การบรรยายพิเศษ วงเสวนา เวิรกช็อป 

และคลินิกใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดาน

การประกอบการ และการพัฒนาการสราง

ผลลัพธทางสังคมกวา 80 ราย งานจัดขึ้น 

ระหวางวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน สนใจ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.

sethailand.org/social-enterprise-thailand-

forum-2021/ และลงทะเบียนเขารวมงาน

ที่  https://bit.ly/Workshop-SETF2021 และ 

https://bit.ly/Clinic-SETF2021

ลอยกระทงปน้ี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว เชิญชวนทุกทาน

มาลิ้มรสความอรอยกับลอยกระทงดินเนอร

บุฟเฟต หองอาหารจตุจักร คาเฟ ในวันลอย

กระทงวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน เฉลิมฉลอง

วันพระจันทรเต็มดวงในค่ําคืนวันลอยกระทง

กับอาหารหลากหลายเมนูท้ังอาหารไทย อาหาร

นานาชาติ ซีฟูด ขนมอบและเบเกอรี่มากมาย 

ไดตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น.ที่หอง

อาหารจตุจักร คาเฟ ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว ราคา 

1,290++ ตอทานรวมน้ําด� ม และกระทงโตะ

ละ 1 กระทง หลังมื้ออาหารทานสามารถ

ลอยกระทงไดที่สวนดานหลังศาลาไทยของ

ทางโรงแรมฯ สอบถามเพิ่มเติม และจอง

สํารองโตะไดที่โทร.0-2541-1234

แกะกลองของขวัญฉลองเทศกาลสุข

สงทายป เฮเฟเล โฮม ชวนคนรักบานชอป

ขบวนสินคาออนไลน ชอปงาย ชอปสบาย 

ถูกใจทุกช้ินลดราคาท้ังเว็บ กดงายๆ ใสรถเข็น

ไดทุกหมวดบานและอาคาร ไมวาจะเปน 

#เคร� องใชไฟฟา #อุปกรณครัว #อุปกรณในบาน 

#อุปกรณหองน้ํา #ฮารดแวร #เฟอรนิเจอร 

และแพ็คเกจ / คอลเลคชั่นสินคาแบรนด

ดังขนมาสงความสุขอีกเพียบ พรอมแชรดีล

พิเศษสุดคุม รับสวนลดเพ่ิมสูงสุดถึง 1,000 บาท 

เพียงชอปออนไลนที่ HAFELE HOME 

พรอมใสโคด GIFTFORUS รับสวนลด 50 บาท 

https://bit.ly/3D28UVe  (เม� อชอปขั้นต่ํา 

1,000 บาทขึ้นไป) / ใสโคด GIFTFORUM 

รับสวนลด 300 บาท (เม� อชอปขั้นต่ํา 5,000 

บาทขึ้นไป) / ใสโคด GIFTFORUL รับสวนลด 

1,000 บาท (เม� อชอปขั้นต่ํา 20,000 บาท

ขึ้นไป) ตั้งแตวันนี้-31 ธันวาคม ชอปอยู

บานสะดวกปลอดภัย คลิกเลยที่ https://bit.

ly/3D28UVe

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา และบมจ. 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค 

จัดแคมเปญพิเศษ “กินอยางราชา” เอาใจ

ลูกคาดีแทค ชาวศรีราชา ใหอิ่มอรอยใน

ราคาสุดคุม กับหลากหลายรานอาหารช� อดัง 

อาทิเชน Sizzler, Olino Crepe & Tea, 

ซาลาเปาโกอวน, Swensen’s, Potato Corner, 

ปนคําหอม, ERIC KAYSER, Akimitsu Tendon,

Fin Sushi, ใจถึง, KOI The, ชาตรามือ, Café 
Amazon, Fuku Matcha, Saint Croissant 

และอ� นๆ อีกมาก เพียงนําดีแทค รีวอรด คอยน

(dtac reward coins) แลกรับสวนลดคา

อาหารและเคร� องด� มไดสูงสุดถึง 50% 

รับสิทธิ์ไดงายๆ ผาน ดีแทค แอปพลิเคชัน  

ต้ังแตวันน้ี – 31 มกราคม 2565 ท่ีศูนยการคา

เซ็นทรัล ศรีราชา

วันน้ี – 30 พฤศจิกายน คาเฟ แคนทารี 

สาขาเชียงใหม ชวนคุณมาอิ่มอรอยกับพิซซา

หลากหลายหนากับท็อปปงจากวัตถุดิบระดับ

พรีเมียม พรอมจัดโปรเด็ดอิ่มคุมสุดฟน ทุก

วันจันทรและวันศุกร ตั้งแตเวลา 14.00 

-17.00 น. ซ้ือพิซซา 1 ถาด แถมฟรีอีก 1 ถาด

เพียงคุณสั่ งพิซซานาโปลิตาน�าโฮมเมด

อิตาเลียนพิซซาแบบแปงหนา กรอบนอกนุมใน 

แถมฟรีทันทีพิซซาฮาวายเอี้ยน หรือ พิซซา

มารการิตาแบบแปงบางกรอบ จัดเต็มกับ

โปรโมชั่นสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอยไดแลววันนี้ 

พร้อมบริการส่งฟรีเมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ํา 

500 บาท (ในระยะทางไมเกิน 5 กิโลเมตร

จากคาเฟ แคนทารี) สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี

คาเฟ แคนทารี สาขาเชียงใหม โทร. 

0-5322-2111 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ชวน

ทองเที่ยวอยางปลอดภัยทั่วไทย พรอมมอบ

โปรโมชั่นหองพักราคาสุดพิเศษครั้งยิ่งใหญ

ใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 

60 ณ บูธ N01 และ N48 

ไบเทค บางนา EH101-102 

ระหวางวันที่ 25 - 28 

พฤศจิกายน ดวยแพ็กเกจ

ห อ งพั ก คุ ม ค า คุ ม ร าค า ! 

เพื่อให้คุณได้ เพลิดเพลิน

กับการทองเท่ียวในสถาน

ที่ ท อ ง เ ที่ ย วสวย ง ามทั่ ว

ประเทศไทย และพักผอน

อยางปลอดภัยไรกังวลใน

หองพักหรูหราพร่ังพรอม

ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันระดับ

โรงแรมช้ันนํา อาทิ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย 

พูลวิลลาระดับ 5 ดาว บนเกาะสวนตัว, 

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, โรงแรมเคปกูดู 

เกาะยาวนอย, โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, 

โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, โรงแรม

แคนทารี ฮิลส เชียงใหม, โรงแรมแคนทารี 

โคราช, โรงแรมซัมแวร เกาะสีชัง และ

โรงแรมในเครือ เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส 

อีกมากมายที่รวมรายการ

เทศกาลแหงความสุขที่กําลังจะมา

ถึงนี้ ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

(ราชประสงค) จัดเตรียมบรรยากาศสงทาย

ปเกาตอนรับปใหม 2565 ชวนทุกทานเต็มอ่ิม

ไปกับเร� องราวแหงความสุข ภายใตแคมเปญ 

“The Market Heart Time Story 2022” 

พรอมจัดโปรโมช่ันสุดพิเศษ “Happy Giving” 

เอาใจนักชอป ครั้งสําคัญ ดังนี้

Happy Giving 1 เม� อชอปสินคา

ภายในศูนยฯ ครบ 800 บาท ขึ้นไป รับ 

Voucher 100 บาท* เม� อชอปสินคาครบ 

2,000 บาท รับ Voucher 300 บาท* 

ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก (ราชประสงค) ตอนรับเทศกาลแหงควมสุข

“The Market Heart Time Story 2022”  มอบสิทธิพิเศษมากมาย” วันนี้ – 10 มกราคม 2565

Happy Giving 2 รับของขวัญสุด

พิเศษ เม� อแชะ&แชรใน FB หรือ IG เพียง

ถายรูปและเช็คอิน The Market Bangkok 

พรอมแฮชแท็ก #HEARTTIMESTORY 

และเปดสาธารณะ แสดงสิทธิ์รับ Discount 

Voucher มูลคา 100 บาท ไดที่เคานเตอร

ประชาสัมพันธชั้น G / จํากัด 1 คน ตอ 1 

สิทธ จํานวนจํากัด 20 สิทธิ์ตอวัน

พลาดไมไดกับกิจกรรมสงตอความ

สุขในเทศกาลปใหมนี้ และกิจกรรมอ� นๆ อีก

มากมาย ตั้งแตวันนี้ – วันที่ 10 มกราคม 

2565 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2209-5555

โออิชิ กรีนที x ดาบพิฆาตอสูร     เจษฎากร โคชส รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจ

เคร� องด� ม บริษัท โออิชิ กรุป เปดตัวแคมเปญ “โออิชิ กรีนที x ดาบพิฆาตอสูร” โดยรวมกับ

ผูนําเขาและบริหารลิขสิทธิ์อนิเมะช� อดังจากประเทศญี่ปุน สรางสรรคแพคเกจขวดโออิชิกรีน

ทีดีไซนใหมลวดลายดาบพิฆาตอสูร พรอมตอยอดแคมเปญโปรโมชั่นมากมาย โดยมี กฤษณ 

สกุลพานิช กรรมการผูจัดการ บริษัท เดกซ (ดรีม เอกซเพรส), อนุชาติ พิรุณธนาไพศาล และ

พรหมสรรค อายนบุตร มารวมงาน ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร 

เ ป อนด นทาร โ เท  วนทอ เทยวทัว ทย น าน ทยเทยว ทย รั ท 60  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   

โทร. 0-2253-3791 ตอ 0 หรือ Call Centre 

1627หรือ www.capekantaryhotels.com

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

รวมกับ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สํานักงาน

บริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

และมูลนิธิธรรมดี เชิญชวน ครู - อาจารย 

ทั่วประเทศ สมัครเขารวมโครงการ “ทิพย

สืบสาน รักษา ตอยอด นวัตกรรมศาสตรพระราชา 

ครั้งที่ 13” เดินทางตามรอยพระราชา ๙ 

มหามงคล ตามรอยพอ ศึกษาเรียนรูปาหาย 

น้ําแหง ดินเลว สูวิถีพอเพียง ในวันที่ 27-28 

พฤศจิกายน 2564 (2 วัน 1 คืน) 

โดย ครู-อาจารย ที่เขารวมกิจกรรม

จะได้เรียนรู้เพื่อถอดรหัสพระ

อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่ทําใหจากพื้นที่แรนแคนพลิก

ฟนสูความอุดมสมบูรณ จาก

พื้นที่จริง ศูนยศึกษาตัวอยาง

ตนแบบ “เขาหินซอน” พรอม

กิจกรรมเวิรคชอปสมุนไพร

มหัศจรรยตานโรค ฟาทะลายโจร 

และกระชายขาว ตลอดจน

เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนั่ง

รถรางชมวิถีเกษตรทฤษฎีใหม 

โดยกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด 

ครู - อาจารย สามารถนํา

ไปตอยอด และถอดบทเรียน

สรางนวัตกรรมดานการเรียนรู

ใหกับเยาวชนคนรุนใหมตอไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาว

จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 – 28 

รับสมัครครู-อาจารยรวมเดินทางตามรอยพระราชา

๙ มหามงคล ตามรอยพอ ศึกษาเรียนรูปาหาย น้ําแหง ดินเลว สูวิถีพอเพียง ณ เขาหินซอน  

พฤศจิกายน 2564 โดย ครู-อาจารย ที่สนใจ

รวมโครงการ สามารถสมัครผานระบบ

ออนไลนไดที่ https://bit.ly/2ZKXIND ตั้งแต

วันนี้ - 12 พฤศจิกายน (รับจํานวนจํากัด 

30 ทาน) และประกาศผล ครู - อาจารย 

ที่ผานการคัดเลือกทาง Facebook Fanpage 

: ตามรอยพระราชา-The King's Journey 

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ 

คุณจารุกัญญ จารุภุมมิก โทร. 09-9397-

5333 และคุณภาณุวัฒน สาสนัส โทร. 

08-4953-8361
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๘๐๔/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด โดยนางสาวพรพรหม พรหมสวัสดิ์ 

ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายไพบูลย พุมสถิตย หรือพงศสรรค พุมตาสถิตย ที่ ๑ นางพรสิรีย พุมสถิตย 

หรือแกวไพฑูรย พุมตาสถิตย ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน 

๒๖๙,๔๕๓,๓๗๑.๑๗ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน

ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสอง

เด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ 

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายไพบูลย พุมสถิตย หรือพงศสรรค พุมตาสถิตย ท่ี ๑ นางพรสิรีย พุมสถิตย หรือแกวไพฑูรย 

พุมตาสถิตย ที่ ๒ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 

๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บ

สํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๗๘๗/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยนายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการ โจทก ไดย� นฟอง นางสาว

พิราวรรณ ปนมนัสพงศ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา  รวมจํานวน ๕,๘๕๗,๖๕๗.๑๗ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม

ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวพิราวรรณ ปนมนัสพงศ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๕๕๓/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นางบังอร สุวรรณประทีป 

ที่ ๑ นายยุทธศักดิ์ บูรณะเมธี ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน 

๑๒,๖๙๙,๗๘๐.๕๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ด

ขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางบังอร สุวรรณประทีป จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

Luxottica มีความยินดีที่จะนําเสนอ

แว่นตาท่ีเหมาะกับการแต่งตัวของคุณเพื่อ

สงทายฤดูใบไมรวงนี้ เลือกแวนตาจากสีออ

เบิรนที่อบอุนเพ� อโอบรับฤดูใบไมรวงอยางมี

สไตลดวยรูปทรงและการออกแบบท่ีคลาส

สิกจนถึงสไตลรวมสมัย เลือกสไตลแวนตา

สําหรับเพิ่มไอเดียสําหรับลุคสงทายฤดูใบไม

รวงของคุณดวยแวนตาจาก Luxottica

ตกหลุมรักการเลือกแวนตาที่สวยงาม

จาก Luxottica ในฤดูกาลน้ี พบกับแวนกันแดด

หรือแวนตาออพติคอลหลากหลายประเภท 

เหมาะสําหรับการทํากิจกรรมหรือวันสบายๆ 

โอบรับฤดูกาลใบไมรวงอยางมีสไตลดวยการ

เลือกแวนตาอันลํ้าสมัยในโทนสีออเบิรนอัน

อบอุนตั้งแตกรอบคลาสสิกไปจนถึงแวนตา

รวมสมัย

ดวยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย 

Luxottica ขอเสนอแวนตาออพติคอลท่ีหลากหลาย 

เหมาะอยางยิ่งสําหรับการเปลี่ยนแปลงสไตล

ตามฤดูกาลของคุณ ไมวาจะเปนวันพักผอน

ท่ีบานหรือทําธุระ อัพเดทเคร� องประดับของคุณ

ดวยแวนตาออปติคอลคูที่สมบูรณแบบใน

สไตลที่หลากหลาย

เสริมสรางบุคลิกของคุณให โดดเดน

ล้ําสมัยดวยแวนกันแดดที่มีสไตลและโทนสีท่ี

เหมาะสมในฤดูใบไมรวงนี้ สนุกสนาน และ

มั่นใจดวยแวนกันแดดที่มีรายละเอียดและ

โทนสี Fall พรอมปกปองดวงตาของคุณจาก

รังสียูวีที่เปนอันตราย แวนตากันแดดเหลานี้

เปนเคร� องประดับที่สมบูรณแบบไมวาฤดูกาล

นี้จะพาคุณไปที่ไหน

แฟชั่นแวนตาสงทายฤดูใบไมรวง 

Luxottica มีสไตล คลาสสิก รวมสมัย

ทิพยประกันภัย จัดทําบุญวันครบรอบ

สถาปนาใหญ 70 ป ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2564 โดยในปนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 

(ธงชัย ธมฺมธโช) เจาคณะใหญหนกลาง 

กรรมการมหาเถรสมาคม ผูชวยเจาอาวาส  

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  ไดเมตตา

มาเปนประธานในพิธี ถือเปนสิริมงคลและ

ความภาคภูมิใจใหกับบริษัทฯและพนักงาน

อยางยิ่ง 

โดยนายสมใจนึก เองตระกูล ประธาน

กรรมการบริษัท ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการ

ผูจัดการใหญ พรอมดวยคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีปรึกษา ผูบริหาร และพนักงาน กราบถวาย

การตอนรับ นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจาก

ครบรอบ 70ป ทิพยประกันภัย กับความภาคภูมิใจขึ้นแทนบริษัทประกันวินาศภัย

ในฐานะผูนําในภูมิภาคเอเชีย ที่ยึดมั่นจะยืนเคียงขางพี่นองชาวไทยตลอดไป

ผูนําองคกรผูบริหารจากหน�วยงานตางๆ ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง หน�วยงาน

พันธมิตรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ รวม

อวยพรและรวมแสดงความยินดีอยางคับคั่ง

ผาน Virtual Video 

สําหรับพิธี ในชวงเชาผูบริหารและ

พนักงานไดรวมกันทําบุญตักบาตร บวงสรวง 

ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ณ ลาน

อนุสาวรีย เพ� อความเปนสิริมงคล พรอมกราบ

อาราธนานิมนต สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 

(ธงชัย ธมฺมธโช) เปนประธานสงฆ พรอมดวย

พระภิกษุสงฆ จํานวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต 

ถวายภัตตาหารและจตุปจจัยไทยธรรม  และ

ใหสัมโมทนียกถาอํานวยอวยพรแกผูบริหาร

และพนักงาน พันธมิตร คูคาและลูกคาของ

ทิพยประกันภัยอีกดวย 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ นายสมใจนึก 

เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ดร.สมพร 

สืบถวิลกุลกรรมการผูจัดการใหญ เปนประธาน

มอบรางวัลใหกับพนักงานที่มีอายุการทํางาน

ตั้งแต 10 ป , 15 ป , 20 ป , 25 ป และ 

30 ป รวมถึงมีพิธีมอบทุนการศึกษาใหบุตร-

ธิดาพนักงาน ณ อาคารทิพยประกันภัย 

สํานักงานใหญ พระราม 3

พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน รองประธานมูลนิธิ

สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และทานผูหญิงอิศรา บุรณศิริ 

กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ ชฎาทิพ 

จูตระกูล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท 

จัดงาน “สานสายใยเพ� อผลิตภัณฑสายใจไทย ประจําป 2564” ข้ึน โดย

ไดนําผลิตภัณฑงานฝมือคอลเลกชั่นใหมที่ยังไมเคยวางจําหน�ายที่ใด

มากอน พรอมดวยสินคาลดราคาคร้ังใหญมาใหชมและชอปอยางมากมาย 

รายไดจากการจําหน�ายทั้งหมดจะนําเขามูลนิธิสายใจไทยฯ 

เพ� อชวยเหลือสมาชิกทหารผานศึก ภายในงานมี วนิดา ดุละลัมพะ  

อารยา จิตตโรภาส และพวงทอง อานันทนะสุวงศ มารวมงาน ซึ่ง

งานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ณ ไลฟสไตล ฮอลล 

ชั้น 2 สยามพารากอน

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) โดย นิภา วนิชวัฒน  

ผูบริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพ� อสังคม พรอมทีมงาน 

เปนตัวแทนมอบหลักสูตรความรูเพ� อการประกอบอาชีพ ในรูปแบบ

คูมือเรียนรูออนไลน ประกอบดวย 1.ไฟลชุดส� อการสอน “เร� องตองรูกอน

การประกอบอาชีพ” จํานวน 12 ตอน 2.แบบฝกหัดสําหรับ

ผูกาวพลาด และ 3.คูมือการใชส� อเรียนรูออนไลน สําหรับวิทยากร 

ซึ่งขอมูลในหลักสูตรทั้งหมดบรรจุอยูภายใน USB flash drive 

(แฟลชไดรฟ) จํานวน 30 ชุด เพ� อสงมอบไปยังเรือนจําและ

ทัณฑสถานภายใต โครงการกําลังใจ ในพระดําริฯ ทั่วประเทศ 

ใชในการฝกอบรม ใหความรู ทักษะพื้นฐานดานการประกอบ

อาชีพ และสนับสนุนการคืนคนดีกลับสูสังคม โดยไดรับเกียรติ

จาก พลอากาศโท สมคิด สุขบาง รองประธานกรรมการกองทุน

กําลังใจฯ เปนตัวแทนรับมอบ ณ กระทรวงยุติธรรม เม� อเร็วๆ น้ี 

ติดตามขอมูลเงินติดลอเพิ่มเติมไดที่ www.tidlor.com หรือ 

Facebook Fan page เงินติดลอ หรือ call center 08-8088-0880

เงินติดลอ ตอยอดหลักสูตรความรูเพ� อการประกอบอาชีพ ในรูปแบบคูมือเรียนรูออนไลน

ขยายโอกาสทางความรูที่ยั่งยืนใหกับผูกาวพลาด ในโครงการกําลังใจ ในพระดําริฯ

สานสายใยเพ� อผลิตภัณฑสายใจไทย ประจําป 2564

ประชุมวิชาการ   รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ประธานชมรม

เวชศาสตรทารกแรกเกิดแหงประเทศไทย เปนประธานเปดการประชุม

วิชาการประจําป 2564 “IMPORTANT ISSUES IN NEONATOLOGY” 

จัดโดย ชมรมเวชศาสตรทารกแรกเกิดแหงประเทศไทย ณ หองแกรนด 

บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี ศ.เกียรติคุณ 

นพ.ประพุทธ ศิริปุณย แพทยผูเช่ียวชาญดาน กุมารแพทย, พล.ต.ต.หญิง 

พญ.นาเรศ วงศไพฑูรย เลขานุการคณะอนุกรรมการรับรองสถาบัน

และจัดสรรแพทยฝกหัด, ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮอเผาพันธ ที่ปรึกษา

สมาคมเวชศาสตรปริกําเนิดแหงประเทศไทย, ผศ.นพ.สันติ ปุณณะ

หิตานนท แพทยผูเชี่ยวชาญดาน กุมารแพทย, พล.ต.ท.หญิง พญ.พจนี 

สุนทรเกตุ กรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ, ศ.นพ.ประชา นันทนฤมิต แพทย

ผูเช่ียวชาญดาน กุมารแพทย, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักด์ิ จีระแพทย

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผูมีเกียรติเขารวมการอบรม

บีโอไอจัดทําแคมเปญ 
"THERE ARE COUNTLESS REASONS TO INVEST IN THAILAND"     

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดทํา

โฆษณาประชาสัมพันธเพ� อแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่ยัง

แข็งแกรง พรอมเปนแหลง

รองรับการลงทุนที่สําคัญ

ของภูมิภาค ในหัวขอ 

"THERE ARE COUNTLESS 

REASONS TO INVEST 

IN THAILAND" สามารถ

รับชมไดที่ชองยูทูบ บีโอไอ 

: Think Asia Invest 

Thailand 

สุทธิพงษ เฉลิมเกียรติ ผูชวยผูวาการบริหาร

จัดการความย่ังยืน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) รวมพิธีเปดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2564 ซึ่งองคการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) จัดขึ้น

ระหวางวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน โดยมีพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานใน

พิธีเปดงาน และในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ หลักเมือง 

ผูอํานวยการฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการ

เพ� อสังคม เปนผูแทน กฟผ. รับมอบโลขอบคุณหน�วยงาน

รวมจัดงานฯ จาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ รอง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ณ เวทีกลาง ศูนยแสดงสินคาและการ

ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

กฟผ. รวมพิธีเปด พรอมรับมอบโลรวมจัดงานมหกรรมวิทยฯ 64



ลุ้น ศบค.

พรอมทั้งมีการนําเสนอประกาศ และคําสั่ง

ที่เกี่ยวของ เพ�อประกอบการพิจารณาของ

ศบค.ในวาระตาง  อาทิ ขอกําหนดตาม

ความในมาตรา  แหงพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ ุกเ ิน พ.ศ.

 ( บับที่ ), คําสั่ง ศบค. บับท่ี 

/  เร�องพื้นที่สถานการณที่กําหนด

เปนพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด พื้นที่

ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามความ

ในมาตรา  แหง พ.ร.ก. ุกเ ิน, คําสั่ง 

ศบค.ท่ี /  เร�องแนวทางตามความ

ในมาตรา  แหง พ.ร.ก. ุกเ ิน ( บับที่ ) 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โ ษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา 

พล.อ.ประยุทธพอใจ าพรวมการ ีดวัค ีน

เดินหนาไดอยางรวดเร็วกวาแผนท่ีตั้งไว

เดิม โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดวาไทย

จะบรรลุเปาหมายการ ีดวัค ีนได  

ลานโดสในปลาย พ.ย.นี้ ึ่งเร็วกวาแผน

เดิมถึง  เดือน กรมควบคุมโรคยังเรง

กระจายวัค ีนในสตอกทั่วประเทศโดยได

จัดส่งไปเม่ือวันที่  พ.ย.ถึง  ล้าน

โดส เพ�อเรงใหทุกพื้นที่ ีดวัค ีนใหทุกคน

ที่อยูในประเทศไทยหลายพื้นที่ มีการ ีด

วัค ีนครอบคลุมประชากรผูสูงอายุและ

ผูมี โรคเร้ือรังกวารอยละ  แลว เชน 

กรุงเทพมหานครและปริมณ ล ทั้งนี้ แอป

พลิเคชัน หมอพรอม  รายงานการ ีด

วัค ีนสะสม ณ วันที่  พ.ย. เวลา .  น.                                                            

จํานวน , ,  ลานโดส แบงเปน  

เข็ม  ีดสะสม จํานวน , ,  ราย, 

เข็ม  ีดสะสม จํานวน , ,  ราย, 

เข็ม  ีดสะสม จํานวน , ,  ราย 

และเข็ม  ีดสะสม จํานวน ,  ราย

นายธนกรยังกลาววา ขณะที่ าพรวม

จํานวนการ ีดวัค ีนนักเรียนราย าค ณ 

วันที่  พ.ย. จากจํานวนนักเรียนที่ประสงค

ีดวัค ีน , ,  คน โดยมีนักเรียนได

รับวัค ีนเข็ม  จํานวน , ,  คน คิด

เปน .  และนักเรียนไดรับวัค ีนเข็ม 

 จํานวน ,  คน คิดเปน .  

ตองขอบคุณสําหรับการไดรับความรวมมือ

จากผูปกครอง นักเรียนที่สมัครใจเขารับการ

ีดวัค ีนโควิด-  เพิ่มขึ้น เพ�อรวมกันสราง

ูมิคุมกันหมูโรงเรียนมีความปลอด ัย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโ ษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยถึงการ

จัดหายาสําหรับรักษาโควิด-  วา ขณะนี้

รัฐบาลไดมีการพิจารณาในการเตรียมความ

พรอมในเร�องนี้แลว ทั้งในสวนของยาโมล 

นูพิราเวียรและยาแพก  โลวิด โดยคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติอนุมัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  งบ

กลาง รายการคาใชจายในการบรรเทา 

แก ไขปญหา และเยียวยาผูที่ ไดรับผล 

กระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา  จํานวน .  พันลานบาท ึ่ง

การจัด ื้อยาโมลนูพิราเวียร อยู ายใตงบ

ประมาณดังกลาวดังกลาวดวย โดยจัดสรร

งบประมาณใหกรมการแพทย จํานวน  

ลานบาท ึ่งคาดวาจะสามารถขึ้นทะเบียน

ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) และนํามาใชไดในชวง ธ.ค.  หรือ

ม.ค.  นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข

ยังเตรียมหารือกรณียาแพก  โลวิดรวมกับ

บริษัทไฟเ อร ครั้งที่  ในวันที่  พ.ย.นี้ 

จากผลการทดสอบยาโมลนูพิราเวียร

และยาแพก  โลวิด พบประสิทธิผลชวยลด

อาการรุนแรงจนตองนอนโรงพยาบาลหรือ

เสียชีวิตไดผลดี ไมวาจะเปนไวรัสโควิดสาย

พันธุ ไหน และยังไมพบวามีอาการขางเคียง

รุนแรง โดยยาโมลนูพิราเวียรชวยลดอาการ

รุนแรงจนตองนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต

ลง  ขณะท่ียาแพก  โลวิดลดอาการ

รุนแรงจนตองนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต

ลง  ในสวนสถานการณยาในปจจุบัน ณ 

วันท่ี  พ.ย.พบวายาฟาวิพิราเวียร คงเหลือ 

 ลานเม็ด ยาเรมเด ิเวียรคงเหลือกวา 

 หม�นเม็ด เพียงพอตอความจําเปนในการ

รักษาผูปวย สําหรับชุดตรวจ  องคการ

เ สัชกรรมจะเปดชองทางการจําหนายเพ่ิม

เติมในระบบออนไลนผานเว็บไ ต .

g o la t.com อีกคร้ังวันท่ี  พ.ย.น้ี เวลา 

.  น. ราคาชุดละ  บาท  

ทางดานสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทย ศบค. รายงานวา พบผูติด

เช้ือรายใหม ,  ราย เปนการติดเช้ือใน

ประเทศ ,  ราย มาจากระบบเ าระวัง
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

สหรัฐแก้เผ็ดเขมรให้จีนใช้ฐานทัพ

พนง.ขับรถไฟญี่ปุ่นยื่นฟ้องโดนหักเงิน 16 บาท

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานวา พนักงานขับรถไฟญี่ปุนราย

หนึ่งที่ไมเปดเผยช�อ ย�นฟองบริษัทที่ทํางานหลังจากโดนหักเงิน

เดือน  เยน หรือราว  บาท เน�องจากทําใหรถไฟเขาชาน

ชาลาลาชาไป  นาที หนังสือพิมพ โยมิอุริชิมบุนรายงานเร�องนี้

เม�อวันที่  พฤศจิกายนวา พนักงานขับรถไฟคนนี้ฟองบริษัท 

เวสตแจเปนเรลเวย (จีอารเวสต) นายจางของเขาเม�อตนปนี้ 

หลังจากเขาโดนหักเงินเดือน  เยน จากความผิดพลาดของ

เขาที่ทําใหรถไฟลาชาเม�อเดือนมิถุนายน  เขาเรียกคาเสีย

หายจากบริษัท .  ลานเยน หรือราว ,  บาท เปนคา

ความเจ็บปวดดานจิตใจจากที่โดนหักเงินเดือน ในวันที่เกิดเหตุ                                                                           

พนักงานขับรถไฟผูน้ีจะตองนํารถไฟท่ีไมมีผู โดยสารไปท่ีโรง

จอดที่สถานีในจังหวัดโอกายามะทางตะวันตกของญี่ปุน แต

เขาไปจอดผิดชานชาลา สงผลใหรถไฟที่จะออกจากสถานีและ

ขบวนรถไฟที่จะเขาเทียบชานชาลาลาชาไป  นาทีจากกําหนด

เวลา จีอารเวสต โตแยงวาการหักเงินเดือนพนักงานผูนี้เปน

เร�องเหมาะสมแลว เน�องจากในชวงที่พนักงานผูนี้ทําหนาที่ผิด

พลาด นับวาเขาไมไดทาํงานใหกบับรษิทั ตามนโยบายของบรษิทั

ที่วา ไมทํางาน, ไมจายเงิน  ดานพนักงานขับรถผูนี้โตแยงวา 

ความลาชาของรถไฟเปนความผิดพลาดของมนุษยเพียงเล็ก

นอย บริษัทไมควรพิจารณาวาในชวงเวลานั้นเขาไมไดทาํงาน 

ระบบรถไฟของญี่ปุนขึ้นช�อเร�องประสิทธิ าพและตรงเวลา ใน

ป  บริษัทเดินรถไฟทองถิ่นของญี่ปุนเปนขาวดังท่ัวโลก

หลังแถลงขอโทษอยางยิ่งที่รถไฟขบวนหนึ่งออกจากสถานีเร็ว

กวากําหนด  วินาที

ครูมะกันชนะรางวัล ‘ครูดีเด่นของโลก’

ปารีส • ผูชนะรางวัล ครูดีเดนของโลก  ประจําปนี้ที่มี                      

รางวัลเปนเช็ค  ลานดอลลารสหรัฐ คือ เคเชีย ธอรป ครูชาว

อเมริกันจากรัฐแมริแลนดของสหรัฐ จากความพยายามในการ

ใหการศกึษาและใหคาํแนะนํานักเรยีนท่ีเปนผูอพยพท่ีมพ้ืีนฐาน

มาจากครอบครวัยากจน รางวัลนีทํ้าพธิมีอบท่ีสาํนกังานใหญของ

ยูเนสโกในกรุงปารีสเม�อวันพุธที่  พฤศจิกายน ผูมอบรางวัล

คืออิ าแบลล อูแปร ดาราดังชาว รั่งเศส รางวัลนี้ ไดรับการ

สนบัสนนุจากมลูนธิวิารคยี ธอรปอทิุศรางวัลท่ีไดรบัน้ีใหกบัเด็ก

ชายเด็กหญิงผิวดําตัวเล็ก  ทุกคนที่ไมตางจากตัวเธอ และเด็ก

ทกุ  คนบนโลกทีรู่สึกวาตนอยูชายขอบ ทีม่ีเร�องราวชวีติไมตาง

จากเธอและรูสึกวาตัวเองไมมีความสําคัญ ธอรปกลาวในวิดีโอ

ที่บันทึกลวงหนาวา การศึกษาคือสิทธิมนุษยชน เด็ก  ทุกคน

ควรไดรับสิทธิในการเขาถึงการศึกษา ครูผูนี้เปนผูอพยพมาต้ัง

รกรากในสหรัฐจากจาเมกา เปนครูมาแลว  ป ปจจุบันสอน

วชิา าษาองักฤษที่โรงเรยีนนานาชาติแลงลยีพารค ในเมอืงบลา

เดนสเบริก รฐัแมรแิลนด เธอไดรบัทนุการศกึษาในฐานะนกักฬีา

เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยโ วารด ในกรุงวอชิงตัน ดี. ี. นอกจาก

หนาที่การสอนประจําที่โรงเรียนแลว เธอทํางานการกุศลชวย

ใหเด็กผูอพยพและผูลี้ ัยเขาถึงทุนการศึกษาและทุนอาหาร.

วอชิงตัน • รัฐบาลสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

กัมพูชา 2 ราย โดยกล่าวหาว่าได้ประโยชน์จากการให้จีนสร้างอาคาร

ใหม่ในฐานทัพเรือเรียมแทนที่อาคารเก่าที่ ใช้ทุนสหรัฐ พร้อมออกคำา

แนะนำาธุรกิจอเมริกันในกัมพูชาระวังการคอร์รัปชัน 

สํานักขาวรอยเตอรและเอ

เอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

 พฤศจิกายน  วากระทรวง

การตางประเทศ, กระทรวงการ

คลัง และกระทรวงพาณิชยของ

สหรัฐ ออกคําแนะนํารวมกันเม�อ

วันพุธที่ผานมา เตือนบริษัทที่ดํา 

เนินธุรกิจในกัมพูชา วาควรพึง

ระวังการปฏิสัมพันธกับหนวยงาน

ตาง  ในการดําเนินธุรกิจที่ทุจริต, 

กิจกรรมในทางอาญา และการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

เน็ด ไพร  โ ษกกระทรวง                                              

การตางประเทศ กลาวในแถลง 

การณวา ความเส่ียงดังกลาว รวมถึง                                                        

การทําธุรกิจใน าคการเงิน, อสังหา 

ริมทรัพย, กาสิโน และโครงสราง

พ้ืนฐาน ไปจนถึงการติดตอธุรกิจ

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ

คามนุษย, สัตวปา และยาเสพ

ติด และความเส่ียงท่ีเก่ียวของใน

อุตสาหกรรมการผลิตและการทําไม

เขากลาวอีกวา สํานักงานผู

แทนการคาของสหรัฐจะทบทวนผล

ประโยชนทางการคาของกัมพูชา

ายใตสิทธิพิเศษทาง าษีศุลกากร

สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ึ่ง

หมดอายุลงเมื่อปี  ทันทีที่

ส าคองเกรสอนุมัติโครงการนี้อีก

ครั้ง

กอนหนานี้ ในวันเดียวกัน 

กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศ

มาตรการลงโทษเจาหนาที่กัมพูชา 

 คน ไดแก เตีย วินห ผูบัญชาการ

ทหารเรือ และเชา พิรุณ อธิบดี

กรมวัสดุและบริการทางเทคนิค 

กระทรวงกลาโหม โดยกลาวหา

วาทั้งสองสมรูรวมคิดกันเพิ่มคาใช

จายในโครงการที่ฐานทัพเรือเรียม

แลวนําเงินที่ไดมาแบงกัน

แอนเดรีย แก็กกี ผูอํานวย

การสํานักงานควบคุมทรัพยสินใน

ตางประเทศของกระทรวงการคลัง

สหรัฐกลาววา สหรัฐจะไมเ าดูอยู

เ ย  ในขณะที่เจาหนาที่ที่ทุจริต

ไดประโยชนสวนตัวบนความสูญ

เสียของประชาชนชาวกัมพูชา

การแ งกชันของกระทรวง

การคลังสหรัฐจะอายัดทรัพยสิน

ของพวกเขาในสหรัฐ และหาม

ชาวอเมริกันติดตอทําธุรกิจกับ

พวกเขา ขณะที่กระทรวงการตาง

ประเทศจะหามเจาหนาที่ทั้งสอง

และสมาชิกในครอบครัวของพวก

เขาเดินทางเขาสหรัฐ 

เม�อ  ปกอน กัมพูชากลาว

วา ไดร้ืออาคารที่ใชทุนจากสหรัฐ

สวนหนึ่งในการกอสราง ที่ฐานทัพ

เรือเรียม ึ่งใชเปนฐานสําหรับการ

กของทหารอเมริกัน เพ�อเปดทาง

สําหรับการขยายตอเติม รัฐบาล

สหรัฐกลาววา กัมพูชาปฏิเสธขอ

เสนอของสหรัฐ  ปกอนหนานั้น 

ที่จะบูรณะ อมแ มอาคารเหลานี้

การดําเนินการของกัมพูชา

ที่ฐานทัพเรือในอาวไทยแหงนี้

สรางความกังวลตอสหรัฐเกี่ยว

กับการแสดงตนทางทหารที่เพิ่ม

มากขึ้นของจีนใน ูมิ าคนี้ แม

แถลงการณของกระทรวงการคลัง

และกระทรวงการตางประเทศ

สหรัฐจะไมไดพาดพิงถึงการที่จีน

เขามาเกี่ยวของกับฐานทัพแหงนี้ 

เวนดี เชอรแมน รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงการตางประ 

เทศสหรัฐ ึ่งมาเยือนกัมพูชาเม�อ

เดือนมิถุนายน เคยแสดง ความ

หวงกังวลอยางรุนแรง  เกี่ยวกับ

การคงอยูของจีนที่ฐานทัพนี้ และ

ตองการคําชี้แจงกรณีที่กัมพูชาร้ือ

ถอนอาคาร  หลังที่ใชทุนสราง

จากสหรัฐ

เธอกลาววา การตั้งฐานทัพ

ของจีนในกัมพูชา จะบอนทําลาย

อํานาจอธิปไตย, คุกคามความ

มั่นคงใน ูมิ าค และสงผลทาง

ลบตอความสัมพันธระหวางสหรัฐ

กับกัมพูชา .

ปารีส • ศาล รั่งเศสตัดสินจําคุก

ตลอดชีวิต าตกร าหญิงชราชาว

ยิวที่ปวยเปนโรคพารกินสัน ที่ถูก

าอยางโหดเหี้ยมในอพารตเมนต

ของเธอในกรุงปารีสเมื่อปี  

ในคดี าตกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ตอตานชาวยิว

เอเอฟพีรายงานวาศาลกรุง 

ปารีสตัดสินคดี าตกรรมมิเรล 

โนลล หญิง รั่งเศสเชื้อสายยิววัย 

 ป เม�อวันพุธที่  พฤศจิกายน 

ศาลอานคําตัดสินวายา ิน มิ ูบ 

กระทําความผิดจริงฐาน าหญิง

ผูนี้ที่ โดนแทง  แผล และศพ

ของเธอบางสวนโดนเผาเน�องจาก

คนรายจุดไฟเผาอพารตเมนต

ของเธอ หลัง าเธอเม�อวันที่  

มีนาคม  ศาลตัดสินใหจําเลย

รับโทษจําคุกตลอดชีวิต

สวนอเล็ก  คารริมบาคัส                                               

จําเลยท่ี  พนผิดในขอหา าตกรรม 

แตมีความผิดในขอหาปลนดวย

แรงจูงใจตอตานชาวยิว ตัดสินให

เขารับโทษจําคุก  ป

ศาลกรุงปารีสระบุวา จํา 

เลย าหญิงผูนี้ โดยเริ่มจากการ

ปลนอพารตเมนตของเธอดวย

แรงจูงใจตอตานชาวยิวและอคติ

เกี่ยวกับทรัพยสมบัติที่จาํเลยเขาใจ                

วาชาวยิวมีอยูมาก ทําใหมิ ูบเช�อ

วาเหย�อของเขา อนสมบัติไว ใน

อพารตเมนตของเธอ

ดานครอบครัวของหญิงชรา                                                  

ผูน้ีบอกวาคําตัดสินของศาลมีความ

ยุติธรรม 

โนลลรอดชีวิตจากการกวาด

ตอนจับชาวยิวในปารีสในป  

ชวงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยแม

พาเธอหนีไปโปรตุเกส ตอมาเธอ

แตงงานกับสามีที่เปนผูรอดชีวิต

จากคายกักกันเอาชวิท 

มิ ูบ าตกรที่ าเธอเปน

ลูกชายของเพ�อนบานของโนลล 

เขาเองบรรยายวาหญิงชราผูนี้ทํา

หนาที่เหมือนกับเปนยายของเขา 

ตอนแรกปฏิเสธวาไมไดเปนคน                                                   

าเธอ แตผูที่ลงมือคือคารริม

บาคัส

คดี าตกรรมโนลลเปนคดี

สะเทือนใจเนื่องจากเธอเป็นโรค

พารกินสัน ตองมีคนชวยในการ

เคล�อนไหวรางกาย

ดาเนียล ลูกชายของโนลล

กลาวกับศาลวา มิ ูบทํางานเล็ก                                                   

นอย  ใหแมของเขามาหลายป                                                   

ตอนที่เธอใหเขาเขามาในอพารต 

เมนต ในวันนั้น ไมคิดวาบุคคลที่

เธอเคยชวยเหลือมาหลายปจะ

กลายเปนเพช าต

คดีนี้เปนคดีตอตานชาวยิว

หลังจากคารริมบาคัสใหการกับ

ตํารวจสอบสวนวา ในวันที่ โนลล

ถูก า เขาไดยินมิ ูบโตเถียงกับ

โนลลเร่ืองเงินและทรัพยสินของ

ชาวยิว และบอกวาขณะที่มิ ูบ

แทงหญิงชราผูนี้ เขาตะโกนวา 

อัลลา ูอัคบาร  (อัลเลาะหยิ่ง

ใหญที่สุด) 

อัยการระบุวาพบขอความ

ที่สรรเสริญการโจมตีญิ าดในหอง

ขังของมิ ูบ เปนหลักฐานวาเขาตอ

ตานชาวยิว.

ฝรั่งเศสคุกตลอดชีวิตฆาตกรฆ่าหญิงชรายิว

โฟมพิษ • ชาวอินเดียประกอบพิธีในเทศกาลฉัฐบูชาของศาสนาฮินดูในแม่น้ำายมุนาในกรุงนิวเดลี แม้สายน้ำาเต็มไปด้วยโฟมพิษลอยล่อง

อยู่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน. 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๐๒๓/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โดยนายอํานาจ ทิพยมณเ ียร หรือนายกิติ ูมิ บุญคงไกรวุฒิ หรือนาย

สมคิด รัตนบุรี หรือนายอนุพงศ สิทธิศักดิ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายสมนึก คลายสุบรรณ จําเลย 

วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๑๖๑,๕๔๙.๔๖ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและ

สําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายสมนึก คลายสุบรรณ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๒๒๔/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นาวาอากาศเอกวินัย เสวกวิ หรือนาวาอากาศเอก

อมรธรรมวัฒน ไชยเสวกวิ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒,๘๕๘,๒๘๗.๙๗ บาท 

และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สิน และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติ

ลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียก และสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

   จึงประกาศให นาวาอากาศเอกวินัย เสวกวิ หรือนาวาอากาศเอกอมรธรรมวัฒน ไชยเสวกวิ จําเลย 

ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไป

ศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง   

                  

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

และระบบบริการ  ,  ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุก  ราย, มาจากเรือนจํา  

ราย, เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ  

ราย หายปวยเพ่ิมข้ึน ,  ราย อยูระหวาง

รักษา ,  ราย อาการหนัก ,  ราย 

ใสเคร�องชวยหายใจ  ราย เสียชีวิตเพ่ิม

ข้ึน  ราย เปนชาย  ราย หญิง  ราย 

เปนผูเสียชีวิตท่ีมีอายุ  ปข้ึนไป  ราย มี

โรคเร้ือรัง  ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยู 

ใน จ.นครศรีธรรมราช  ราย 

มีรายงานวา จังหวัดชายแดน าค

ใต  จังหวัดคือ จ.นราธิวาส ปตตานี ยะลา 

สงขลา และ จ.สตูล พบผูติดเชื้อรายใหม 

,  คน เสียชีวิต  คน, จ.สงขลา  

คน เสียชีวิต  คน, จ.ปตตานี  คน เสีย

ชีวิต  คน, จ.ยะลา  คน เสียชีวิต  

คน, จ.นราธิวาส  คน เสียชีวิต  คน 

และ จ.สตูล  คน เสียชีวิต  คน ึ่งผูเสีย

ชีวิตทุกคนไมไดรับวัค ีน  

นพ.สุ ัทร าสุวรรณกิจ ประธาน

แพทยชนบท ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สง 

ขลา เปดเผยวา ขณะน้ีจังหวัดชายแดน

าคใตไดรับวัค ีนโควิดเต็มพื้นที่ แตยังพบ

ผูติดเชื้อสูงมาจากประชาชนจํานวนหน่ึง

ประมาณรอยละ -  ไมประสงครับ

วัค ีน ึ่งเกือบรอยเปอรเ ็นต ในกลุมผู

สูงอายุและผูเสียชีวิตจากกลุมยังไมไดรับ

วัค ีนและมีโรคประจําตัว บางโรงพยาบาล

มีผูขอรับวัค ีนวันละ -  คน จึงมีแผน

ของสาธารณสุขทํางานบูรณาการกับทุก าย 

เดินเคาะประตูบานบริการ ีดวัค ีน 

มีรายงานวา ชาวบานไดพาครอบครัว

ทยอยไป ดีวัค นีตาม รพ.สต. โดยกอนหนา

น้ีหลายคนไดรับขาวสารท่ีผิด  วา ีดวัค ีน 

 ปจะเสียชีวิต ึ่งท่ีผานมาดานนายอําเ อ

ทุกอําเ อไดสงเจาหนาท่ี ปลัดอําเ อ ผูใหญ

บาน เคาะประตูทุกบานอยางตอเน�อง เพ�อ

สรางความเขาใจพรอมท้ังประชาสัมพันธให

ชาวบานไปรับวัค นี นอกจากน้ี ผูวาราชการ

จังหวัดไดกําชับไปยังเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใน

ทุกอําเ อ ชาวบานตอง ีดวัค ีนครอบคลุม 

 เพ�อสราง มิูคุมกันหมูใหเร็วท่ีสุด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนคร 

พนม เปดเผยขอมูลผูปวยติดเชื้อรายใหม

ยืนยัน  ราย จังหวัดบุรีรัมย พบผูติดเชื้อ

รายใหม  ราย 

สวนคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด

เชียงใหม ประกาศให  ชุมชนในเขต

เทศบาลนครเชียงใหมเปนพื้นท่ีเ าระวัง

สูงสุด (  o ) ไดแก ชุมชนปาแพง-วัง

สิงหคํา, ชุมชนบานอุนอารีย, ชุมชนปาเปา, 

ชุมชนเชียงยืน (บางสวน), ชุมชนศรีมงคล 

(บางสวน), ชุมชนพัฒนาบานกูเตา, ชุมชน

ชางคลาน, ชุมชนการเคหะหนองหอย 

, ชุมชนการเคหะหนองหอย , ชุมชน

การเคหะเชียงใหม, ชุมชนสามัคคีพัฒนา, 

ชุมชนเอราวัณ, ชุมชนศรีวิชัย, ชุมชนคูปูลุน 

และชุมชนโลกโมฬ เปนเวลา  วัน ตั้งแต

วันที่ -  พ.ย.  หลังพบการแพร

ระบาดอยางตอเน�อง .
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‘คอนทาเวต’ฟอร์มแรงต่อเนื่อง

11แมตช์ติดปิดฤดูดับเบิลยูทีเอ

‘วิรินทร์’ โชว์เก่งเบิ้ลแชมป์หวดเอเชียรุ่น 14 ปี

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนน

สะสมเอเชีย รายการ “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 

2021” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยประเภทชายเดี่ยว 

“เบน” เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น มืออันดับ 7 เยาวชนประเทศไทย (รุ่น 

12 ปี) ชนะ “เบอร์ดี้” อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง มืออันดับ 13 เยาวชน

ประเทศไทย (รุ่น 12 ปี) ไป 2-0 เซต 6-4, 6-1 คว้าแชมป์ชายเดี่ยว 

พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย 200 คะแนน ส่วนอัค 

รินทร์รองแชมป์รับ 133 คะแนน ด้านหญิงเด่ียว แชมป์เป็นของ “น้ำา

หวาน” วิรินทร์ รื่นถวิล มืออันดับ 25 เยาวชนประเทศไทย (รุ่น 14 

ปี) หลังชนะ “พิณเพลง” ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา นักหวดเยาวชนทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มือ 179 ของเอเชีย และมือวางอันดับ 

1 ของรายการ 2-0 เซต 6-3, 6-1 ทำาให้วิรินทร์ได้รับคะแนนสะสม

อันดับเยาวชนเอเชีย  200 คะแนน ส่วนณัฐรดารองแชมป์ได้ 133 

คะแนน ขณะที่ประเภทชายคู่ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง และกานต์ธัช 

สุรฤทธิ์โยธิน ชนะคู่พี่น้อง เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น และปาณะวัฒศ์ 

เซี่ยงเห็น 2-0 เซต 6-4, 6-2 ส่วนประเภทหญิงคู่ วิรินทร์ รื่นถวิล 

และปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล ชนะ พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ และ

ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ 2-0 เซต 6-2, 6-1 ทำาให้วิรินทร์ รื่นถวิล คว้า

แชมป์ที่ 2 ไปครอง หลังจากได้แชมป์หญิงเดี่ยวแล้ว

ดู 8 มือท็อปโลกศึก ‘เอทีพี ไฟนอลส์’ ที่อิตาลี

กรุงเทพฯ • เทนนิสอาชีพชาย เอทีพีทัวร์ สัปดาห์สุดท้ายของ

ฤดูกาล 2021 กับเอทีพี ไฟนอลส์ ที่ปีนี้จะไปจัดในเมืองตูริน 

ประเทศอิตาลีครั้งแรก วันที่ 14-21 พ.ย. โดยนักเทนนิสทั้ง 8 คนใน

ประเภทเดี่ยว จะต้องมีคะแนนสะสมใน Race to ATP Finals 

Ranking เพื่อมาดวลหาซูเปอร์แชมป์ของปี ประกอบด้วย 1.โนวัค 

ยอโควิช มือ 1 ของโลก จากเซอร์เบีย 2.ดานิล เมดเวเดฟ มือ 2 

ของโลกจากรัสเซีย 3.นักเทนนิสหนุ่มจากกรีซ สเตฟานนอส ซิส

ซิปาส 4.อเล็กซานเดอร์ ซาชา ซเวเรฟ จากเยอรมัน 5.อังเดรย์ รู

เบลฟ จากรัสเซีย 6.มัตเตโอ แบร์เรตตีนี จากอิตาลี 7.ฮูเบิร์ต เฮอร์

คักซ์ จากโปแลนด์ และ 8.คัสเปอร์ รูท จากนอร์เวย์ สำาหรับการ

แข่งขันแบ่งเป็น 2 สาย สายบนเป็นสายของ โนวัค ยอโควิช ส่วน

สายล่างเป็นของ ดานิล เมดเวเดฟ ในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งแบบพบ

กันหมด เอา 2 อันดับแรกทั้ง 2 กลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศ รายการ

นี้ทรูวิชั่นส์พร้อมถ่ายทอดสดทางช่องทรู เทนนิส เอชดี (670) วันที่ 

14-19 พ.ย. รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 20.00 น. / 03.00 น., วันที่ 20 

พ.ย. รอบรองฯ เวลา 20.00 น. / 03.00 น. และวันที่ 21 พ.ย. 

รอบชิงฯ เวลา 23.00 น. สำาหรับทำาเนียบแชมป์เอทีพี ไฟนอลส์ ปี 

2012-2015 โนวัค ยอโควิช (เซอร์เบีย)/ 2016 แอนดี มาร์รี (สห

ราชอาณาจักร) /2017 กริกอร์ ดิมิตรอฟ (บัลแกเรีย)/ 2018 อเล็ก

ซานเดอร์ ซาชา ซเวเรฟ (เยอรมัน)/ 2019 สเตฟานนอส ซิสซิปาส 

(กรีซ) และปี 2020 ดานิล เมดเวเดฟ (รัสเซีย)

‘แป้ง’ แม่ทัพช้างศึกเปิดใจที่ช่อง 7HD 13 พ.ย.นี้

กรุงเทพฯ • ทันทีที่ “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำาซำา” ผู้จัดการทีม

สาวแกร่งแม่ทัพหญิงฟุตบอลทีมชาติไทย ตอบรับคำาเชิญมาเยือน ช่อง 

7HD ประเดิมเป็นรายการแรก “เจาะสนาม ลูกหนังอาเซียน” เสาร์

ที่ 13  พฤศจิกายนนี้ เวลา 17.00 น. โดยมี “แจ็คกี้” อดิสรณ์ พึ่ง

ยา และ “ต็อบ” วาทิต ตรีครุฑพันธ์ ร่วม ยิงคำาถามแบบเจาะลึก

การเตรียมความพร้อมการจัดทัพชุดใหญ่ลงสู้ศึก AFF SUZUKI CUP 

2020 ท่ามกลางความกดดันอันเป็นความหวังของแฟนช้างศึก ว่าจะ

สามารถกลับมาเป็นจ้าวลูกหนังอาเซียนได้หรือไม่ โดยศึกชิงแชมป์

อาเซียน จัดที่ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ นัดแรกทีม

ชาติไทย พบกับทีมชาติติมอร์-เลสเต วันที่ 5 ธันวาคมนี้ ช่อง 7HD ยิง

สดให้ชมเวลา 16.30 น. #เชียร์ทีมไทยที่ช่อง 7HD “มาดามแป้ง” ย้ำา

ในรายการ “เจาะสนามลูกหนังอาเซียน” ว่า “ได้ทาบทามผู้เล่นจากชุด

ยู-23 หลายคน รวมถึงนักเตะที่ไปค้าแข้งในลีกต่างประเทศ แต่ก็ต้อง

ดูความพร้อมของทุกๆ ด้านก่อน แป้งเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีเป้าหมาย

ร่วมกัน ตั้งใจและพยายามกันอย่างเต็มที่ ทุกคนอยากเห็นฟุตบอลทีม

ชาติไทยไปให้ถึงเป้าหมาย แต่มีหลายปัจจัย เรามีความสามารถไม่แพ้

ใคร ขึ้นอยู่กับปัจจัยความพร้อมต่างๆ เกมฟุตบอลเป็นการทำางานร่วม

กันหลายคน หากทุกคนมีความตั้งใจจริง มีระเบียบ มีวินัย เคารพใน

อาชีพของตัวเอง ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว มันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ 

โอกาสจะอยู่ไม่ไกล มาร่วมกันเชียร์ทีมไทย พวกเราพร้อมสู้เต็มที่ค่ะ”. 

‘บุรีรัมย์มาราธอน’วิ่งกลางคืนระดับโลก 

จ่าฝูง • นิติธร ทิพย์พงษ์ นักกอล์ฟวัย 25 ปี จากปทุมธานี แชมป์ระดับอาชีพ 2 รายการที่กำาลังลุ้นแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการแรก

ในชีวิต ประเดิมรอบแรก 4 อันเดอร์พาร์ 67 นำา 1 สโตรกหลังจบรอบแรกรายการสิงห์ คลาสสิก 2021 ณ สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จ.นครนายก

ศึกออลไทยแลนด์

นิติธรตี4อันเดอร์

รั้งจ่าฝูงรอบแรก

นครนายก • นิติธร ทิพย์พงษ์ 

โปรวัย 25 ปี จากปทุมธานี หวด

วันแรก 4 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้น

รั้งจ่าฝูงโดยมี 8 นักกอล์ฟไล่

หลังเพียงสโตรกเดียว ในการ

แข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ 

คลาสสิก ชิงเงินรางวัลรวม 3 

ล้านบาท ณ สนามรอยัลฮิลล์ส 

กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 

7,450 หลา พาร์ 71 จ.นครนายก 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา

นิติธร ทิพย์พงษ์  นัก

กอล์ฟวัย 25 ปี จากปทุมธานี 

ซึ่ งคว้าแชมป์รายการระดับ

อาชีพมาแล้ว 2 รายการ แต่

กำาลังตามล่าแชมป์ออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์รายการแรกใน

ชีวิตออกสตาร์ทอย่างร้อนแรง

ด้วยการเก็บ 4 เบอร์ดี้ ในการ

เล่น 6 หลุมแรก และไปได้เพิ่ม

อีกเบอร์ดี้ที่หลุม 9 ทว่าเข้า 9 

หลุมหลังไปพลาดเสียสโตรกที่

หลุม 16 แต่ยังเพียงพอที่จะจบ

วันแรกด้วยการรั้งจ่าฝูงที่สกอร์ 

4 อันเดอร์พาร์ 67

ทางด้าน จักรพันธ์ เปรม

สิริกรณ์ หนุ่มวัย 30 ปี จาก

กรุงเทพฯ อดีตแชมป์ออล ไทย

แลนด์ พรีเมียร์ ที่ขอนแก่น เมื่อ 

ปี 2017 เปิดฉากวันแรกด้วยความ                                                

แน่นอน เก็บเข้ามา 3 เบอร์ดี้

โดยไม่เสียโบกี้ และขึ้นคลับเฮาส์                    

ด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 68 

ตามหลังผู้นำาเพียงสโตรกเดียว

เท่ากับ วันชัย หลวงนิติกุล, อุดร                    

ดวงเดชา, ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณ 

ฑิต, ภาณุวิชญ์ อ่อนจู, ฉ่างไท้ 

สุดโสม, วิชยานนท์ โชติหิรัญ

รุ่งเรือง, ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน

ส่วน สดมภ์ แก้วกาญจนา 

ที่เพิ่งคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ 2 รายการหลังสุด

ที่เขาลงเล่น รวมถึงชัยชนะใน

ศึกไทยแลนด์ โอเพ่น ปลาย

เดือนตุลาคมที่ผ่านมากลับมาลง

แข่งขันอีกครั้ง โดยนักกอล์ฟวัย 

23 ปี จากนราธิวาส ประเดิม

รอบแรก 2 อันเดอร์พาร์ 69 

เท่ากับ ฐิติพัศ เล็ม, ปวิธ ตั้ง

กมลประเสริฐ, กฤติน สุนทร

นนท์, ณัฐพงษ์ พุทธา และ

เศรษฐี ประคองเวช โดยทั้ง 6 

คนตามหลังผู้นำาเพียง 2 สโตรก

เท่านั้น

สำาหรับ สาริศ สุวรรณ

รัตน์ แชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ 2 รายการ วัย 23 ปี จาก

นนทบุรี อดีตแชมป์รายการนี้

เมื่อปี 2019 ซึ่งลงเล่นในฐานะ

แชมป์เก่า เนื่องจากปี 2020 

ที่ ผ่ านมาไม่สามารถจัดการ

แข่งขันได้ เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 แต่น่า

เสียดายที่สาริศเล่นได้เพียงแค่ 

3 หลุมต้องถอนตัวออกจากการ

แข่งขัน เพราะมีอาการบาดเจ็บ

บริเวณเอ็นเข่าซ้าย.

เม็กซิโก • คาโรลินา ปลิสโควา 

ยังแสดงความเหนือกว่า การ์นิเน 

มูกูรูซา อย่างต่อเนื่อง หลังคว้า

ชัยชนะ 4-6, 6-2, 7-6 (8/6) ใน

แมตช์ปิดดับเบิลยูทีเอ ไฟนอลส์ 

เหนือนักหวดจากสเปนในแมตช์

ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการที่

เม็กซิโก 

คาโรลินา ปลิสโควา นัก

เทนนิสจากสาธารณรัฐเชก ซึ่ง

ด้วยวัย 29 ปี ทำาให้เธอกลาย

เป็นนักเทนนิสที่อายุมากที่สุด

ในแมตช์ปิดซีซั่นดับเบิลยูทีเอ

ฤดูกาลนี้ ซึ่งจากชัยชนะแมตช์

นี้ทำาให้สถิติของเธอกับมูกูรูซา

นั้น ปลิสโควาเป็นฝ่ายชนะถึง 9 

แมตช์ จากที่เจอกันทั้งหมด 11 

แมตช์ในอาชีพ

นอกจากนั้นยังส่งให้ปลิส

โควาขึ้นไปเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม

เคียงข้างกับ อเน็ตต์ คอนทาเวต 

นักเทนนิสจากเอสโตเนียที่พลิก

ล็อกชนะ บาร์ โบรา เครย์ชิโควา 

มือวางอันดับ 2 ของรายการจาก

สาธารณรัฐเชก 6-3, 6-4

หลังเสียเซตแรกไปก่อน

นั้น ปลิสโควากลับมาเสิร์ฟได้

อย่างยอดเยี่ยมในเซตที่ 2 ซึ่ง

เธอสามารถเสิร์ฟเกมแรกลงไป

ถึง 16 ครั้ง จากทั้งหมด 18 ครั้ง 

และในเกมเสิร์ฟของเธอนั้นเสีย

ไปเพียง 2 แต้ม ก่อนได้เซต 2 

แบบไม่ยากเย็น

เซตที่ 3 ที่ค่อนข้างสูสี มูกู

รูซาเซฟ 2 แมตช์พอยต์ไว้ได้ใน

เกมเสิร์ฟของเธอ ในขณะที่ตาม

หลัง 4-5 เกม แต่เธอไม่สามารถ

เซฟเบรกพอยต์ในอีก 2 ครั้ง 

หลังจากนั้นจนต้องเล่นไทเบรก

มู กู รู ซ า เ ซฟ อี ก แ ม ตช์

พอยต์เอาไว้ได้ ในการเล่นแมตช์

พอยต์จนคะแนนไทเบรกมา

เสมอกัน 6-6 แต่ปลิสโควาเก็บ 

2 แต้มถัดจากนั้นไปได้ และปิด

แมตช์ ไปด้วยเวลา 2 ชั่วโมง            

26 นาที

แมตช์ปิดฤดูกาลดับเบิล

ยูทีเอรายการนี้ปกติจะเล่นกัน                                       

ที่เสินเจิ้น ประเทศจีน แต่ต้อง                              

ย้ายมาเล่นกันที่เม็กซิโก เนื่อง 

จากการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา ซึ่งการย้ายสนามทำาให้ 

8 ยอดนักเทนนิสหญิงของโลก

ที่มาเล่นรายการนี้ต้องเผชิญ

กับสภาพอากาศที่เบาบางกว่า

ปกติ เนื่องจากเมืองที่ใช้จัดการ

แข่งขันนั้นสูงกว่าระดับน้ำาทะเล

ถึง 5,100 ฟุต

คอนเทเวตจากเอสโตเนีย

นั้นเป็นคนเปิดฉากแมตช์แรก

ของรายการนี้ และเอาชนะเครย์

ชิโควา แชมป์เฟรนช์ โอเพ่น 

แบบไม่เสียเซต นับเป็นชัยชนะ

แมตช์ที่ 11 ติดต่อกันของนักหวด

ที่เป็นคนสุดท้ายที่คว้าสิทธิ์เข้ามา

เล่นแมตช์ปิดซีซั่นรายการนี้

คอนทาเวตซึ่งในปีนี้ชนะ

ดับเบิลยูทีเอ 4 รายการ พร้อม

ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 8 ของ

โลก กล่าวว่า “ฉันตื่นเต้นมาก

ที่คว้าชัยชนะมาครองสำาเร็จทั้ง

ที่เป็นแมตช์ที่หินมาก แต่ฉันคิด

ว่าสามารถจัดการกับเสิร์ฟแรก

ของตัวเองได้เป็นอย่างดี และ

สามารถเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็น

กำาจนคว้าชัยชนะมาครองสำาเร็จ”

ทางด้านเครย์ชิโควา ซึ่ง

เป็นคนเดียวในสนามปีนี้ที่ชนะ

รายการระดับแกรนด์สแลมใน

ปีนี้ กล่าวว่า การเล่นแบบแบ่ง

กลุ่มทำาให้เธอยังมีโอกาส “ฉันยัง

เหลือแมตช์ให้เล่นอีก 5 แมตช์ 

ดังนั้นฉันจะไปสนใจตรงนั้นให้

มากกว่า”.

‘โค้ชโอ่ง’ลาท่าเรือหลังผลงานไม่เข้าเป้า
คลองเตย • หลังจากทีม “สิงห์

เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี บุก

พ่าย นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 

1-3 ในศึกรีโว่ ไทยลีก 2021/22 

นัดที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 

พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อ

ค่ำาวันที่ 10 พฤศจิกายน “โค้ช

โอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน หัวหน้าผู้

ฝึกสอนการท่าเรือ เอฟ.ซี. ได้แจ้ง

ต่อผู้บริหารสโมสร ขอลาออกจาก

การทำาหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน

อย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบ

ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

“โค้ชโอ่ง” กล่าวว่า “การ                                             

นำาทีมสู่เป้าหมายถือเป็นความรับ                                                     

ผิดชอบหลักของตนในฐานะหัว 

หน้าผู้ฝึกสอน เมื่อผลการแข่งขัน

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผมก็ขอ

แสดงความรับผิดชอบด้วยการ

ยุติบทบาท เพื่อให้ผู้บริหารได้

พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมต่อ

ไป ผมขอขอบคุณโอกาสดีๆ จาก

สโมสรแห่งนี้ และขอขอบคุณ

กำาลังใจจากแฟนบอลท่าเรือทุกๆ 

คน ผมจะไม่มีวันลืมมิตรภาพที่ดี

ที่เรามีให้แก่กัน ขอบคุณคุณแป้ง

และผู้บริหารทุกท่านที่ให้ โอกาส

กลับมาทำาหน้าที่ที่สนามแห่งนี้อีก

ครั้ง และขอโทษที่ไม่สามารถทำา

ตามเป้าหมายได้สำาเร็จ”

ด้าน “มาดามแป้ง” นวล

พรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสร 

กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องน่าตกใจ

หลังทราบข่าวการตัดสินใจของ

โค้ชโอ่งครั้งนี้ เพราะแป้งเพิ่งกลับ

มาจากภารกิจของทีมชาติไทย 

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศ

มองโกเลีย ซึ่งค่อนข้างกดดันและ

เครียดมาก เพราะเป็นความหวัง

ของแฟนบอลชาวไทย จึงอาจจะ

ไม่ได้เข้ามาคลุกคลีกับทีมเหมือน

เช่นเคย และปล่อยให้เป็นหน้าที่

ของทีมงานสตาฟฟ์โค้ชทุกคน

“ต้องขอขอบคุณโค้ชโอ่ง

ที่เข้ามาร่วมงานกับสโมสรการ

ท่าเรือ และขอบคุณสำาหรับความ

พยายาม ทุ่มเททุกด้าน แป้งเห็น

ถึงความตั้งใจจริงของโค้ชโอ่ง 

ต้องยอมรับในวิถีฟุตบอล และ

ต้องลุกขึ้นเดินหน้าต่อไป เพราะ

เรามีภารกิจสำาคัญท่ีต้องนำาพาทีม

ไปสู่เป้าหมาย และเชื่อว่าแฟน

บอลทุกคนจะเข้าใจ และพร้อม

ที่จะเป็นกำาลังใจให้กับทีมต่อไป 

ขอบคุณโค้ชโอ่ง และขอส่งกำาลัง

ใจให้ โค้ชอู๊ดด้วยอีกคน”

โดยช่วงนี้สโมสรได้มอบ

หมายให้ “โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ 

ตรีพันธ์ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค เข้า 

มารักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอน ตั้ง 

แต่นัดเปิดบ้านรับราชันมังกร 

ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เมื่อวันที่ 

11 พ.ย.ที่ผ่านมา จนจบเลกแรก

ของฤดูกาล 2021/22.

ที่ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท                                                

รัชดาฯ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา 

ได้มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขัน

อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายพิพัฒน์ 

รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระ                                  

ทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม

ด้วย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่า                                                

ราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายแพทย์

พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, นาย

เนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และ

พลตำารวจเอกสันต์ ศรุตานนท์                                                       

นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศ 

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม

ผู้สนับสนุนภาคเอกชน นายสุรพล 

อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงาน

ภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตรา

ช้างและตัวแทนภาครัฐ เอกชน 

ชมรมวิ่ง นักวิ่งเข้าร่วมงานมากมาย

ทั้งนี้ “บุรีรัมย์ มาราธอน 

2022 พรีเซ็นเต็ดบาย เครื่องดื่ม

ตราช้าง”   มาราธอนงานแรกและ

งานเดียวของประเทศไทย ที่ได้

รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคม

กรีฑานานาชาติ หรือ WORLD 

ATHLETICS ROAD RACE ให้

ด้วยคุณภาพผู้เล่น ที่ ไปกวาดต้อนเข้าสังกัดมาก 

มาย ทำาให้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธาน

สโมสร “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ตั้งความหวัง

ไว้สูง และกดดันเป็นธรรมดา เช่นเดียวกับ “โค้ชโอ่ง” 

ดุสิต เฉลิมแสน ที่โดดเข้ามาทำาหน้าที่กุนซือการท่าเรือ 

โดยไทยลีกฤดูกาลนี้ผ่านไป 11 นัด ชนะ 4 นัด เสมอ 

3 นัด และแพ้ 4 นัด เก็บได้เพียง 15 คะแนน อยู่ใน 

ลำาดับที่ 8 ตามประสาบอลเมื่อเทียบกับตัวผู้เล่นในทีมก็

ถือว่า “ล้มเหลว”..••..เมื่อเป็นเช่นนี้ “โค้ชโอ่ง” ก็รู้ตัวว่า 

“ดี ไม่พอ” จึงโชว์สปิริต ประกาศลาออก จากตำาแหน่ง

หัวหน้าผู้ฝึกสอนเรียบร้อย ทำาให้ “สิงห์เจ้าท่า” ต้องหัน

มาใช้บริการ “โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ ตรีพันธ์ ที่ปรึกษาด้าน

เทคนิค มา นั่งกุนซือชั่วคราว จนจบเลกแรก..••..ช่วงนี้ 

“มาดามแป้ง” มีเรื่อง (ฟุตบอล) ให้เครียดมากมาย ทั้ง

การแข่งขัน ทีมชาติ U23 ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

ที่จบไป แม้จะได้เข้ารอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานกลางปีหน้า 

แต่ก็ เข้ารอบแบบไม่น่าภูมิใจมากนัก ผสมกับการเตรียม 

นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ ที่หญิงแกร่งคนนี้ นั่งผู้จัดการ

ทีมทั้ง 2 ชุด โดยชุดใหญ่เตรียมสู้ศึก ชิงแชมป์อาเซียน 

“เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2021” ที่สิงคโปร์ต้นธันวาคมนี้ 

ล่าสุด ทาง ไทยลีกก็ไม่ได้หลบคิวเตะให้ งานนี้ “มาดาม

แป้ง” คงรับบทหนักกับ “ความหวังสูง แต่เวลาซ้อม 

เวลารวมตัวน้อย” ก็ไม่รู้ว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่จะฝ่าฟัน

ไปได้ถึงนัดสุดท้ายหรือไม่ “มาโน โพลกิง” กุนซือใหญ่ 

คงปวดหัวไม่แพ้กันกับเวลาการเตรียมทีม..••..ทรูตอกย้ำา

ความเป็น “คิง ออฟ สปอร์ตส์” จัดเต็มความมัน ศึกคน

ชนคน อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 

10 รวมทั้งสิ้น 7 คู่ วันที่ 12-16 พ.ย.2564 พลาดไม่ได้กับ

เกมบิ๊กแมตช์ของ 2 ทีมที่กำาลังลุ้นเข้าเพลย์ออฟระหว่าง 

เป็นมาราธอนเหรียญเงินของโลก                                                  

SILVER LABEL จัดขึ้นเป็นปีที่ 6                                            

ติดต่อกัน โดยจะชิงชัยในวันที่                                 

22 มกราคม 2565 ในรูปแบบ 

Night Run ณ สนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา กล่าวว่า บุรีรัมย์ 

มาราธอน ถือว่าเป็นงานวิ่งมารา                                                    

ธอนที่อยู่ในระดับสูงที่สุดของมาตร 

ฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทยที่

ได้รับการรับรองจาก World Athle-

tic จากความสำาเร็จของการจัดแข่ง                                            

ขันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถือเป็นตัว                                   

อย่ างที่ แสดงให้ เห็นชัด เจนว่ า

สามารถสร้างการหมุนเวียนทาง

เศรษฐกิจให้กับจังหวัดบุรีรัมย์และ

พื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 359 ล้าน

บาท ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีนัย

สำาคัญ จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ใช้เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศให้

กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ที่มีความสนใจในกีฬา

วิ่งกับไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวเชิง

กีฬาอันสอดคล้องกับแนวนโยบาย 

Sport Tourism Destination ของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ซึ่งปัจจุบันบุรีรัมย์ ได้กลายเป็นหนึ่ง

ในจุดหมายที่นักวิ่ งส่วนใหญ่ ให้

ความสนใจ

ส่วนนายเนวิน ชิดชอบ ประ 

ธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 

เซอร์กิต กล่าวว่า การจัดงานในปี

นี้ทางฝ่ายจัดฯ เต็มร้อยในทุกราย

ละเอียดบนมาตรฐานการจัดงาน

ในระดับ Gold Label สอดรับการ

เปิดประเทศ ด้วยการเป็นต้นแบบ

งานกีฬาบนมาตรฐานสากล พร้อม

ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเต็ม

รูปแบบ เราเตรียมประดับตกแต่ง

ไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพิ่มจุดกองเชียร์ 

จัดเต็มแสง สี เสียง ไฟประดับ

มากกว่าเดิม ส่วนด้านสุขภาพเรา

มีมาตรการให้นักวิ่งทุกคนต้องรับ

วัคซีนครบโดสก่อนการแข่งขันจึง

จะสามารถเข้าร่วมงานได้ ส่วนเส้น                                               

ทางวิ่ง จะออกสตาร์ทปล่อยตัว                                               

จากสนามแข่งรถระดับโลก Chang 

International Circuit โดยมีจุด 

Finish เข้าเส้นชัยที่ สนามฟุตบอล

ช้าง อารีน่า โอกาสเดียวที่จะได้

วิ่งชมบรรยากาศในสนามแข่งรถ

ระดับโลก พร้อมชมสีสันกองเชียร์

จากทุกภาคที่ขนความบันเทิงแบบ

จัดเต็มมาแสดงตลอดเส้นทาง 

สัมผัสธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ท้องนา 

วิถีชีวิตของชาวบุรีรัมย์, อ่างเก็บ

น้ำาห้วยจระเข้มาก, ชมวิวสันเขื่อน, 

อ่างเก็บน้ำาห้วยตลาด ผ่านจุดแลนด์

มาร์กที่สวยงามต่างๆ พระบรม

ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ชม

บรรยากาศเมืองบุรีรัมย์ กองเชียร์ 

ที่คอยให้กำาลังใจตลอดทางเข้าสู่

เส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า

ทั้งนี้ “บุรีรัมย์ มาราธอน 

2022 พรีเซ็นเต็ดบายเครื่องดื่มตรา                                        

ช้าง” เปิดรับสมัครแล้วอย่างเป็น

ทางการ แบ่งการแข่งขันเป็น 4 

ระยะวิ่ง ได้แก่ มาราธอน 42.195 

กม., ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม., มินิ                                        

มาราธอน 10 กม. และฟันรัน 4.554                                                    

กม. ผู้สนใจติดตามได้ที่ www.buri-

rammarathon.com และ www.

facebook.com/bru.marathon.

กรุงเทพฯ • กระหึ่มอีกครั้ง “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 พรีเซ็นเต็ด บาย 

เครื่องดื่มตราช้าง” มาราธอนมาตรฐานโลกระดับ SILVER LABEL 

สวรรค์ของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอย ในรูปแบบ Night Run บนมาตรการ

สาธารณสุขเข้มข้น พร้อมต้อนรับการเปิดประเทศ จัดเต็มวันเดียวจบ 

ครบทุกระยะวันที่ 22 มกราคม 2565

แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ที่กำาลังเริ่มคืนฟอร์มเก่งจะออกไป

เยือน ลาสเวกัส เรดเดอร์ส เช้าวันจันทร์ที่ 15 พ.ย.2564 

เวลา 08.20 น. ช่องทรูสปอร์ต เอชดี (666) และเอ็นเอฟ

แอล เน็ตเวิร์ก (672) และคู่มันเดย์ไนท์ที่ตรงกับเมืองไทย

เช้าวันอังคารที่ 16 พ.ย.2564 แอลเอ แรมส ์ พบ ซาน                    

ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส เวลา 08.15 น. ช่องทรูสปอร์ต                 

เอชดี (666) และเอ็นเอฟแอล เน็ตเวิร์ก (672), ทรูสปอร์ต 

เอชดี 3 (668)..••..เวทีมวยภูเก็ต “เดือด” กับมวยมันส์

ช่อง 8 วันเสาร์ที่ 13 พ.ย.นี้ รายการ “มวยฮาร์ดคอร์ 

มวยพันธุ์ดุ” คู่เอกพิกัด 69 กก. พบกับความมันส์แบบ

ขั้นสุดกับ “แฝดอโยธยา “แสนศิริ เจ.เพาเวอร์รูฟภูเก็ต 

ยอดมวยจอมลุยหัวใจเกินร้อย ที่ผ่านศึกกับยอดมวยต่าง

ชาติมาแล้วมากมาย ปะทะ โมฮัมหมัด เซียซารานิโคจัว

รี เปอร์เซียหมัดโหด ผู้พิชิตนักชกไทยชั้นดีมาเพียบ ส่วน

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. รายการ “ช่อง 8 มวยไทยซูเปอร์

แชมป์” คู่เอก พิกัด 59 กก. พบกับศึก แชมป์ชนแชมป์ 

การสางแค้นกันของ ยุทธการ เพชร ปตอ. สุดยอดมวย

ฝีมือจัดจ้าน แข้งหนักศอกคม เปิดโอกาสให้ โนลิสสัน 

คาร์ โดโซ บราซิลเลียนจอมแกร่ง ที่ฟอร์มกำาลังสด ได้ล้าง

ตาอีกครั้งหลังจากเคยพ่ายในไฟต์ที่แล้ว ทั้ง 2 วัน ช่อง 8 

กดหมายเลข 27 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. จาก เวที

มวยป่าตอง สตูดิโอ จ.ภูเก็ต.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ไนท์รัน • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้

ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์, นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พร้อมผู้สนับสนุน ร่วม

แถลงข่าว “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 พรีเซ็นเต็ดบาย เครื่องดื่มตราช้าง” ที่ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดาฯ เมื่อ

วันที่ 11 พ.ย.2564 ก่อนจะแข่งวันที่ 22 ม.ค.2565 ที่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์
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16

จอฟนอาญา

ทุกคนตองนํามาขับเคล�อนตัวเอง สังคม ขับเคล�อน

ทุกส่ิงทุกอยางไปดวยกัน สืบสาน รักษา ตอยอด 

ท้ังตัวเองและคนอ�นดวย ประเทศไทยจึงจะเขม

แข็ง ผมหวังวานักศึกษาทุกทานจะนําความรู

ประสบการณ มาแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน เพ�อ

ใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติและประชาชน”

จากน้ัน นายก  กลาวบรรยายเร�อง “บท 

บาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการ

รักษาความม่ันคงแหงชาติ” โดยกลาวชวงทาย

วา เร�องการเมืองตองเดินไปดวยกัน และตนเอง

ก็ระมัดระวังเร�องการใหขาว ท้ังน้ี เร�องการยืน

ในโรงฉายหนัง เปนหวงคนท่ีอยากยืนแตไม

กลายืน จึงอยากขอทุกคนมีความกลาหาญจะ

ยืน เปนเร�องท่ีทุกคนคงเขาใจ ไมใชบังคับกัน

วันเดียวกันน้ี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณถึงการชุมนุม

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยการชุมนุมของ

กลุมราษ รเปนการลมลางการปกครองวา เปน

เร�องของตํารวจและทหารท่ีตองไปดูกัน โดยตอง

ทําตามท่ีศาลมีคําวินิจฉัย “ไมรุนแรงหรอก ส�อ

ประเมินกันเองน�ะสิ เม�อศาลวินิจฉัยออกมาเชน

น้ันก็ถือวาจบแลว”

ดานนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ใหสัมภาษณวา ยังไมเห็นคําวินิจฉัย

เต็ม คํารองดังกลาวรองตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 4  ไมใชมุงหวังท่ีจะใหมีความผิดทาง

อาญา เร่ืองความผิดอาญาคงต้องว่ากันต่าง

หาก แตจากคําวินิจฉัยของศาลแสดงใหเห็นวา

คนท่ีกระทําเชนน้ันตองระวัง อางสิทธิเสรีภาพ

เหมือนท่ีเคยทําไมได เพราะศาลช้ีวาการกระทํา

ไมใชการใชสิทธิเสรีภาพในความมุงหมายของ

รัฐธรรมนูญ ดังน้ันการชุมนุมคร้ังตอไปตอง

ระวังมากข้ึน

ขณะท่ีนายณฐพร โตประยูร อดีตท่ี

ปรึกษาประธานผูตรวจการแผนดิน กลาววา 

เม�อผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูก 

พันทุกองคกร หน�วยงานท่ีเก่ียวของก็ตองนําคํา

วินิจฉัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป เชน การ

พิจารณาเอาผิดตามประมวลก หมายอาญาใน

ขอหากบ  และความผิดตามประมวลก หมาย

อาญาในเร�องความผิดตอความม่ันคง เชนการ

เอาผิดมาตรา 112, มาตรา 116, มาตรา 215 

สวนพรรคการเมือง หากพบชัดวาเก่ียวของก็ตอง

เอาผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 45, 

มาตรา 2 

เดินหนายุบ กาวไกล

สวนอาจารยมหาวิทยาลัยคนใดท่ีเก่ียวของ

ในการใหการสนับสนุนการเคล�อนไหวดังกลาว เม�อ

วันท่ี 10 ส.ค. 2563 ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต ก็ตองมีการดําเนินคดีเชนคดีอาญา รวม

ถึงท่ีควรตองถูกเอาผิดโดยเร็วก็คือการเอาทางวินัย 

เพราะตามระเบียบราชการ การเปนขาราชการ

ตองเคารพเทิดทูนระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

นายณฐพรยังกลาวอีกวา สําหรับเร�อง

ของพรรคการเมืองคือพรรคกาวไกล (ก.ก.) น้ัน 

กอนหนาน้ีตนไดเคยไปย�นเร�องใหคณะกรรม 

การการเลือกต้ังพิจารณาไตสวนพรรคกาวไกล

ไปต้ังแตป 2563 แลว โดยย�นในเวลาใกลเคียง

กับคดีลมลางการปกครอง  โดยหลังย�นไปแลว 

ก็ไดทยอยสงเอกสารท่ีเก่ียวของไปให กกต.

เร�อยๆ เชน เอกสารจากสํานักงานตํารวจสันติ

บาล เพ�อให กกต.ไตสวน โดยเร�องดังกลาวได

ย�นใหไตสวนเอาผิดกรรมการบริหารพรรคและ 

ส.ส.ของพรรคกาวไกลบางคน 

“กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย

เม�อ 10 พ.ย. ผมก็ทราบขาววาสํานวนเร�องนี้ 

กกต.พิจารณาเสร็จแลว ดูแลว กกต.คงรอคํา

วินิจฉัยอยางเปนทางการที่จะออกมาของศาล

รัฐธรรมนูญในคดีลมลางมาประกอบ แลวก็คง

สงศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยตอไป ผมคิดวา

คดีพรรคกาวไกลในช้ัน กกต.คงเสร็จภายในไม

เกิน 1-2 เดือนนี้ เพ�อสงใหศาลรัฐธรรมนูญ

ตอไป”

เม�อถามวา คิดวาสํานวนคํารองคดีพรรค 

กาวไกลจะสามารถเอาผิดถึงข้ันยุบพรรคกาว

ไกลและเอาผิดพวก ส.ส.กาวไกล เชน ใช

ตําแหน�ง ส.ส.ไปย�นขอประกันตัวแกนนําม็อบ

ไดหรือไม นายณฐพรยืนยันวา ผิดแน�นอน ซ่ึงใน

สวนของ ส.ส.พรรคกาวไกลน้ัน ยังมีการย�นแยก

ออกไปอีกตางหาก คือมีการย�นเอาผิด ส.ส.พรรค

กาวไกล 7-8 คน กรณี า นมาตรฐานจริยธรรม

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหน�ง

ในองคกรอิสระ รวมท้ังผูวาการตรวจเงินแผน 

ดิน และหัวหนาหน�วยงานธุรการของศาลรัฐ 

ธรรมนูญและองคกรอิสระ พ.ศ.2562 ท่ีให

ครอบคลุมถึงรัฐมนตรีและ ส.ส. ซ่ึงก็ไดย�นให

สํานักงาน ป.ป.ช.ไตสวนแลว โดยตอนน้ีก็รอ 

คําวินิจฉัยกลางฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญใน

คดีลมลาง  สงเพ่ิมเติมให ป.ป.ช.เพ�อย�นฟองตอ

ศาล กีาตอไป โดยหากศาลรับฟองก็ตองยุติการ

ป บัิติหนาท่ี

“ที่มั่นใจวาเร�องพรรคกาวไกลเอาผิดได

เพราะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา

แลว ที่ผูกพันทุกองคกร ดังนั้นเม�อศาลบอกวามี

การลมลาง ดังนั้นการกระทําที่ ส.ส.ไปเกี่ยวของ

ดวย มันผิดจริยธรรมรายแรงแน�นอน พวกนี้

ถึงออกมาดาผมเยอะ ตอนนี้ ไดขาววามีคน

จางลาตัวผมแลว จะมาทํารายผม แตผมไม

กลัวหรอก คนเราถึงเวลาตายก็ตองตาย แต

หากตองตายเพราะเร�องที่เราทํา ผมก็พรอม”  

นายณฐพรกลาว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย ภุมมา เลขาธิการกรรม 

การการเลือกต้ัง (กกต.) กลาวถึงความคืบหนา

การพิจารณาคํารองยุบพรรคกาวไกลวา ขณะ

น้ีคณะกรรมการไตสวนของสํานักงานกําลัง

ดําเนินการอยู ซ่ึงมีขอเท็จจริงคอนขางเยอะ จึง

ตองใชเวลา ลาสุดทราบวาอยูระหวางการใหผู

ถูกกลาวหามาช้ีแจง เม�อศาลรัฐธรรมนูญมีคํา

วินิจฉัยวา 3 แกนนํากลุมราษ รกระทําการลม

ลางการปกครอง  ทางสํานักงานก็จะขอคัดคํา

วินิจฉัยดังกลาวเพ�อนํามาพิจารณาวามีสวนใด

ท่ีเก่ียวของกับท่ีมีการรองหรือไมอยางไร

ก ก ยืนยันสู ายอนุรักษนิยม

สําห รับท า ทีของพรรคกาวไกล น้ัน  

นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน หัวหนาพรรค อาง

วาส่ิงท่ีเกิดวันน้ี จะขีดเสนทางท่ีสุมเส่ียงและ

คับแคบใหแกสังคมไทย ในขณะท่ีการประชุม 

niver al Periodic Revie  หรือ PR ของ

สหประชาชาติเพ่ือทบทวนสถานการณสิทธิ

มนุษยชนของประเทศตางๆ หลายประเทศต้ัง

คําถามอยางหนักหน�วงถึงทาทีของประเทศไทย

ตอเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงการแกไข

หรือยกเลิกประมวลก หมายอาญามาตรา 112 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากล ตัดภาพกลับ

มาท่ีศาลรัฐธรรมนูญในเวลาไลเล่ียกัน ศาลได

วินิจฉัยใหการกระทํารวมถึงขอเรียกรองของผู

ชุมนุมเพ�อขอใหมีการป รูิปสถาบันกษัตริย รวม

ถึงใหยกเลิกประมวลก หมายอาญามาตรา 112 

เขาขายเปนการกระทําเพ�อลมลางการปกครอง 

“คําวินิจฉัยท่ีน�ากังขาน้ีขัดแยงโดยส้ิน

เชิงกับส่ิงท่ีตัวแทนประเทศไทยไดช้ีแจงกับ

นานาประเทศ แตท่ีน�ากังวลไปกวาน้ัน คือผล

ของคําวินิจฉัยในวันน้ีอาจจะนําพาสังคมไทย

มุงหนาไปบนเสนทางท่ีน�าเปนหวง ส่ิงท่ีศาล

รัฐธรรมนูญทําในวันน้ีเปนมากกวาคําวินิจฉัย 

แตเปนการขีดอนาคตประเทศไทยใหเดินไปตาม

เสนทางท่ีสุมเส่ียงและคับแคบ ประเทศไทยไม

ไดอับจนหนทางขนาดท่ีผูมีอํานาจตองกอดแน�น

อยูกับอดีต แลวกระทําตอผูคนท่ีตองการเห็น

ความเปล่ียนแปลงในฐานะภัยตอความม่ันคง

ของชาติ” นายพิธาระบุ

ดานนายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีราย

ช�อ เลขาธิการพรรคกาวไกล พรอม ส.ส.พรรค

กาวไกล เปนตัวแทนแถลงจุดยืนของพรรคกาว

ไกล ภายหลังจากท่ีนายณฐพรย�นยุบพรรควา ขอ

กลาวหาในการยุบพรรคกาวไกล ไมวา ส.ส.ของ

เราจะไปรวมสังเกตการณการชุมนุม ไปประกัน

ตัวผูถูกกลาวหาในคดีการเมือง รวมถึงการ

เสนอแกมาตรา 112 ยืนยันวาการกระทําของ

เราไมเขาเหตุในการยุบพรรค เพราะเปนการใช

สิทธิ ทําหนาท่ีในฐานะ ส.ส.ท่ีดีของประชาชน 

เปนการประกันสิทธิท่ีรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ

“ไม ว าจะ มีแรงเ สียดทานอย าง ไร 

พรรคกาวไกลยืนยันท่ีจะตอตานการลมลาง

การปกครองของคณะรัฐประหาร และ าย

อนุรักษนิยมอยางถึงท่ีสุด และยืนยันท่ีจะตอสู

เพ�อพิทักษระบอบประชาธิปไตยท่ีอํานาจสูงสุด

เปนของประชาชน หากเราถอยหางจากหลัก

การน้ี ก็ไมมีเหตุผลอันใดท่ีจะมีพรรคเราอยู 

ยืนยันท่ีจะตอสูเคียงขางประชาชนอยางถึงท่ี

สุด” เลขา  พรรคกาวไกลระบุ

ผูส�อขาวรายงานวา เว็บไซตของศาลรัฐ 

ธรรมนูญถูกผูไมหวังดีเขาแ ็กเว็บไซต โดยเม�อ

กดเขาเว็บไซต จะปราก เปนคลิปวิดีโอเพลง

ความยาว 3.48 นาที ท่ีใชช�อวา Death Grip   

Guillotine (It goe  ah) หรือกิโยติน ซ่ึงเปน

เพลงของกลุม ิป อปทดลองสัญชาติอเมริกัน 

กอต้ังข้ึนในป 2010 แทนหนาเว็บไซตศาล

รัฐธรรมนูญปกติ พรอมกันน้ันยังมีการเปล่ียน

ช�อเว็บไซตเปน angaroo court ซ่ึงเปนคําท่ีมี

ความหมายถึงศาลเต้ีย

อยางไรก็ตาม มีรายงานขาววา ขณะ

น้ีสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรับรูแลว และเจา

หนาท่ี ายไอทีกําลังดําเนินการแกไข ท้ังน้ีเร�อง

ดังกลาวเคยเกิดข้ึนมาหลายคร้ังแลว กับเว็บไซต

ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สวนผูบริการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญยังไมไดมีการส่ังการ

เร�องน้ีเปนพิเศษ

อานนท  อยูในคุกก็โพสต ได

นอกจากน้ันมีรายงานขาววา ศาลไดส่ัง

ใหเจาหนาท่ีรวบรวมการแสดงความคิดเห็นใน

โซเชียลมีเดียตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ตอกรณีมีคําวินิจฉัยวา นายอานนท นําภา, นาย

ภาณุพงศ จาดนอก หรือไมค, น.ส.ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล หรือรุง เปนการใชสิทธิและเสรีภาพ

เพ�อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 4  วรรคหน่ึง และส่ังการให

ผูถูกรองรวมถึงกลุมองคกรเครือขายเลิกกระทํา

การดังกลาวท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคตดวย

ขณะท่ีเฟซบุก อานนท นําภา ทนายความ

สิทธิมนุษยชน และแกนนําราษ ร โพสต

ขอความโดยแอดมินระบุวา ลูกหลานชาวนา 

นักศึกษาธรรมศาสตร ท่ีมีแคไมค รถปราศรัย 

และแอคเคาตเฟซบุก ไดกระทําการลมลางการ

ปกครอง ดวยคําพูด ถาทําไดอยางน้ันจริง มัน

ก็คงไมมีวันน้ี

ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ต.อ.ก ษณะ 

พัฒนเจริญ รองโ ษก ตร. กลาวกรณีมวลชน

ท่ีมารวมตัวรับฟงคําวินิจฉัยบริเวณทางข้ึนศาล

รัฐธรรมนูญ งทิศเหนือ โดยมีการกลาวโจมตี

การทํางานของตุลาการ เรียกรองใหมีการยกเลิก

มาตรา 112 และทํากิจกรรมเผาอนุสาวรีย

ประชาธิปไตยจําลองเพ�อแสดงออกเชิงสัญลักษณ

ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาล รธน.วา การรวม

ตัวทํากิจกรรมน้ัน เจาหนาท่ี ายความม่ันคง กอง

บัญชาการตํารวจนครบาล ไดเก็บรวบรวมพยาน

หลักฐานเพ�อดําเนินการในก หมายท่ีเก่ียวของ

“ถึงแมวากรุงเทพ  จะเปนพ้ืนท่ีประกาศ

นํารองการทองเท่ียว แตการรวมตัวทํากิจกรรม

ตองไปดูวาผิดเง�อนไขท่ีก หมายกําหนดหรือไม

อยางไร ในสวนท่ีสุมเส่ียงตอการกระทําความ

ผิดหรือ า นก หมาย ก็ตองดําเนินการไปตาม

อํานาจหนาท่ี ยืนยันวาเจาหนาท่ีดําเนินการไป

ตามก หมายไมมีสองมาตรฐาน” รองโ ษก 

ตร.กลาว  

พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รอง ผบช.น. 

และโ ษก บช.น. กลาววา ขณะน้ีอยูระหวาง

พิจารณาดําเนินคดีอาญากับแกนนํา บช.น.ได

เตรียมความพรอมอยางเต็มท่ีหลังผูชุมนุมไม

พอใจคําวินิจฉัย จากการขาวคาดวาผูชุมนุม

อาจมีการเคล�อนไหว พล.ต.ท.สําราญ นวลมา 

ผบช.น. ไดกําชับตํารวจท่ีเก่ียวของในการจัด

กําลังพล วัสดุอุปกรณ ปรับแผนการป บัิติ และ

ใหความสําคัญกับขาวเชิงรุกมาข้ึนวา การชุมนุม

สงผลกระทบดานไหนบาง โดยเฉพาะการกอ

ความไมสงบ บช.น.ยืนยันวาเตรียมความพรอม

ไวระดับหน่ึงแลว

ท้ังน้ี การยุยง ปลุกระดม และชักชวนทาง

โซเชียลน้ัน พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. 

มอบหมาย บช.สอท.ติดตามการนําขอมูลเขาสู

ระบบคอมพิวเตอร ถาพบความผิดจะดําเนินคดี

ทุกขอหา โดย ายการขาวไดเ าระวังเพ�อนํามา

ประกอบการวางแผน รองรับควบคุมการชุมนุม

ใหเกิดความสงบเรียบรอย และความปลอดภัย

กับประชาชนมากท่ีสุด ท่ีผานมาดําเนินคดี

อยางตอเน�อง ท้ังการนําเขาขอมูลอันเปนเท็จ 

บิดเบือนขอมูล และยุยงสงเสริม.

คลังล่ันทวงเงิน

และเขาใจหลักเกณฑ  ในการเขารวมโครงการ 

และจะตองใหความยินยอมท่ีจะป บัิติตามหลัก

เกณฑ  ดังกลาวกอนเขารวมโครงการ 

ทั้งน้ี เม�อประชาชนและผูประกอบการ

ไดใหคํายินยอมที่จะป ิบัติตามหลักเกณฑหรือ

เง�อนไขของโครงการในข้ันตอนการสมัครแลว 

ประชาชนจะไดรับวงเงินสิทธิชวยเหลือจํานวน

ไมเกิน ,000 บาท ตลอดโครงการ ผานบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ แอปพลิเคชันเปาตัง และบัตร

ประจําตัวประชาชน และสามารถใชสิทธิเพ�อ

ชําระคาสินคาหรือบริการที่มีการซื้อขายหรือ

รับบริการกันจริงผานแอปพลิเคชันถุงเงินหรือ

เคร�องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส (เคร�อง EDC) ของผู

ประกอบการรานคาที่ไดสมัครและใหคํายินยอม

ในการเขารวมโครงการแลว 1.3 ลานราย ซึ่ง

กระทรวงการคลังจะได โอนเงินใหผูประกอบ

การโดยตรงในวันถัดไปตามยอดธุรกรรมการ

ใชจาย 

“คลังไดขอความรวมมือใหประชาชนและ

ผูประกอบการป บัิติตามหลักเกณฑหรือเง�อนไข

ของโครงการมาโดยตลอด เพ่ือควบคุมและ

ปองกันการกระทําผิดวัตถุประสงคของโครงการ 

เชน การรับแลกวงเงินสิทธิเปนเงินสด เปนตน 

นอกจากน้ี ไดเปดใหประชาชนท่ัวไปแจงเบาะแส

การกระทําท่ี า นหลักเกณฑหรือเง�อนไขของ

โครงการ โดยมีประชาชนแจงเบาะแสใหทราบ

มาอยางตอเน�อง” นายพรชัยกลาว  

ผอ.สศค.กลาวตอวา เม�อ สศค.ไดรับ

การแจงเบาะแสหรือตรวจพบความผิดปกติ

ของธุรกรรมท่ีเขาขาย า นหลักเกณฑหรือ

เง่ือนไข จะดําเนินการระงับสิทธิช่ัวคราว

การใชแอปพลิเคชันถุงเงิน เพ�อปองกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับภาครัฐ และแจงให 

ผูประกอบการติดตอกลับเพ�อช้ีแจงโตแยง

ภายใน 14 วัน เม�อครบกําหนดแลว จะไดนํา

เอกสารช้ีแจงโตแยงของผูประกอบการเขาสู

การพิจารณาตามกระบวนการ ไดมีการแตงต้ัง

คณะทํางานพิจารณาตรวจสอบขอมูลและเร�อง

รองเรียนท่ีมีองคประกอบคณะทํางาน  จาก

หน�วยงานภายนอก เชน สํานักงานตํารวจแหง

ชาติ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ

กรมบัญชีกลาง เพ�อตรวจสอบ พิจารณา และ

วินิจฉัยขอมูลของผูเขารวมโครงการ หรือบุคคล

ท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปดวยความรอบคอบ  

นอกจากน้ี ยังไดรวมมือกับหน�วยงาน

ตางๆ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมการ

คาภายใน กระทรวงพาณิชย เปนตน ในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและขยายผลการสืบสวน

สอบสวนเพ�อดําเนินการตามกระบวนการของ

ก หมาย โดยเม�อคณะทํางาน  ไดตรวจสอบ

และพิจารณาแลวเห็นวาผูประกอบการกระ

ทําการ า นหลักเกณฑ  ดังกลาวจริง หรือ

กรณีท่ีผูประกอบการไมช้ีแจงโตแยง พรอมสง

เอกสารท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

จะมีหนังสือประทับตราแจงผลวินิจฉัยและขอ

ใหชําระเงินคืนใหแกโครงการ และผูประกอบ

การสามารถอุทธรณไดภายใน 15 วัน นับแต

วันท่ีไดรับหนังสือประทับตรา 

“ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนดังกลาวนี้ 

ที่ สศค.ไดออกหนังสือประทับตราแจงผูประกอบ

การ 2,0  ราย เม�อวันที่ 28 ก.ย.2564 เม�อพน

กําหนดเวลาอุทธรณแลว กรณีไมมีการชี้แจงหรือ

ไมสงขอมูลหลักฐานประกอบการอุทธรณ หรือ

ไมมีการชําระเงินคืนใหแกโครงการ รวมถึงกรณี

อุทธรณมา แตคณะทํางาน  พิจารณาแลวเห็น

วายังมีพ ติกรรม า นหลักเกณฑหรือเง�อนไข

ของโครงการ ก็จะมีหนังสือแจงผูประกอบการอีก

ครั้ง ขอแจงใหผูประกอบการที่ยังไมไดสงหนังสือ

อุทธรณ ขอใหเรงดําเนินการสงคําอุทธรณหรือ

ขอมูลหลักฐานชี้แจงใหสํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง เพ�อนําสูกระบวนการพิจารณาของคณะทํา

งาน  และกระบวนการเรียกรองตามขั้นตอนของ

ก หมายตอไป” นายพรชัยกลาว.

ระเทศไทยที่ยังติดอยูกับ “กับดักรายได

ปานกลาง” มานานกวา 40 ป แลว จึง

สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในประเทศน้ันไมสามารถดีไดอยางสมบูรณทั้ง 

100% แมวาที่ผานมาจะมีแผนดําเนินงานให

หลุดพนจากปญหาในสวนนี้ออกมาแลวก็ตาม

แตก็ยังไมเห็นผลชัดเจนมากนัก จึงถือวาเร� อง

ดังกลาวเปนทิศทางสําคัญของการกําหนดแผน

งานของประเทศ ใหสามารถแกไขปญหาดานนี้

อยางจริงจังสักที...

และเมื่อศึกษาจากโมเดลของประเทศที่

ประสบความสําเร็จในการแกปญหาดังกลาวแลว 

ก็จะเห็นไดวาเกือบทุกประเทศที่สามารถกาวพน

กับดักรายไดปานกลางได ก็คือการที่ประเทศนั้นๆ 

มีการพัฒนาและลงทุนดานเทคโนโลยี-นวัตกรรม 

ท่ีจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการรับมือกับปัญหา

หรืออุปสรรคดานนี้ รวมทั้งยังเปนเคร� องมือที่

จะผลักดันใหเกิดการพัฒนา ตอบสนองความตองการ

และสร้างรายได้ให้กับประเทศเพื่อส่งเสริมทั้ง

ความแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจ และความเปน

อยูที่ดีของคนในสังคม

ในป 2560 ประเทศไทยจึงไดมีนโยบาย

ใหมขึ้นมา โดยกําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เนนการผลักดัน

ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม ผานการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพ� อเปาหมายที่จะมีเศรษฐกิจที่ดี

แบบกาวกระโดด จึงมอบหมายใหหน�วยงานที่

เกี่ยวของ รวมถึงบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.) ใหรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใหพัฒนาเมือง

นวัตกรรมขึ้น

ปตท. จึงเริ่มเดินหนาพัฒนาเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ขึ้น 

โดยอาศัยพื้นที่ที่มีอยูแลวในตําบลปายุบใน 

อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง จํานวน 3,454 ไร 

ใหกลายเปนพื้นที่ “วังจันทรวัลเลย” จากเดิมที่ 

ปตท. ใชพื้นที่ดังกลาวจัดตั้ง โรงเรียนกําเนิดวิทย 

(KVIS) และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ขึ้นเพ� อ

เปนแหลงเรียนรู โดยเริ่มใหมีการเรียนการสอน 

ในป 2558 เน� องจากเห็นถึงความสําคัญในดาน

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยูแลว

วังจันทรวัลเลย ถูกตั้งเปาใหเปนเมืองหลวง

แหงนวัตกรรมตอบสนองแผนงานในการยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยี

ของไทย จนสามารถกาวขึ้นไปเปนศูนยกลาง

ของประเทศและกลุมอาเซียนได ซึ่งมีแผนที่จะ

โชวศักยภาพพื้นที่พัฒนานวัตกรรม “วังจันทรวัลเลย” 

หวังแกโจทย์เศรษฐกิจสงเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย 

พัฒนาพื้นท่ีท่ีเปนศูนยของปจจัยท่ีจะสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  ข้ึนมาได 

และตองใหทัดเทียมกับสากล อีกท้ังตองการใหพ้ืนท่ี

แหงนี้เปนแหลงบมเพาะนวัตกร ผลักดันสตารทอัพ 

และองคกรที่ตองการพัฒนาเทคโนโลยีใหเติบโต

ไปพรอมกัน

“การพัฒนานวัตกรรม” จําเปนตองมีเครือ

ขายที่ดี มีทั้งคนทํางานและองคความรู รวมถึง

การตอบโจทยดานไลฟสไตล เพ� อดึงดูดใหกลุมคน

ที่มีไอเดียเขามาใชพื้นที่ และผลักดันใหแผนงาน

เกิดขึ้นไดจริง วังจันทรวัลเลย จึงถูกแบงโซนใหมี

การพัฒนาในดานตางๆ ออกเปน 3 โซนหลัก ดังนี้ 

1. Education Zone ซ่ึงในสวนน้ีเอง ปตท. ใชพ้ืนท่ี

ที่ตั้งของ KVIS และ VISTEC รวมทั้งศูนยเรียนรู

ปาวังจันทร เปนพ้ืนท่ีหลักในการสนับสนุนการศึกษา

และการเรียนรู เสริมสรางความเขมแข็งใหการวิจัย 

2. Innovation Zone คือการพัฒนาพื้นที่

สําหรับงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในโซนน้ี

จะเปนที่ตั้งของอาคารกลุมนวัตกรรม EECi ของ 

สวทช. ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา 4 เมืองนวัตกรรม 

ไดแก BIOPOLIS, ARIPOLIS, SPACE INNOPOLIS 

และ FOOD INNOPOLIS รวมถึงหน�วยงานจาก

ภาครัฐ (เชน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปนตน) 

บริษัทในกลุม ปตท. และภาคเอกชนอ� นๆ เขารวม

พัฒนาพื้นที่ 

และ 3. Community Zone เปนการพัฒนา

พื้นที่สําหรับการอยู่อาศัยและสันทนาการเพื่อ

ตอบสนองความตองการใหกับนักวิจัยและ

ครอบครัว รวมถึงชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบและ

ประชาชนทั่วไป รวมถึงยังมีการเริ่มเปดใชงาน

ระบบ 5G เพ� อการทดลอง ทดสอบนวัตกรรมที่

จําเปนตองใช โครงขาย 5G เชน อุปกรณ IoT ตางๆ 

หรือระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะในหลากหลาย

รูปแบบ รวมถึงการอนุญาตใหสามารถบินโดรน

เพ� อการวิจัยนวัตกรรมไดในพื้นที่

ในขณะที่พ้ืนที่บางสวนที่กําลังพัฒนาจะ

เปดโอกาสใหผูที่สนใจเขามาใชงานในอนาคต 

โดยจะไดรับสิทธิประโยชนที่ชวยเกื้อหนุนใน

งานวิจัยหลายประการ เชน ยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลสูงสุด 13 ป ยกเวนภาษีอากรขาเขา

เคร� องจักรและวัตถุดิบ ภาษีเงินไดสําหรับบุคคล

ธรรมดา 17% ซึ่งต่ําที่สุดในเอเชีย และสมารทวี

ซา สําหรับผูเชี่ยวชาญและครอบครัว 

ปจจุบันวังจันทรวัลเลย ไดรับการประกาศ

ใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จากสํานักงาน

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ภายในโครงการ

จึงพัฒนาตามหลักเกณฑเมืองอัจฉริยะ Thailand 

Smart City ครบทั้ง 7 ดานสําคัญ ไดแก 1.Smart 

Environment สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ จัดการสภาวะ

แวดลอมอยางเปนระบบ สูการเปนสังคมคารบอนตํ่า 

2.Smart Governance การบริการภาครัฐอัจฉริยะ 

มีโครงขายเช� อมโยงกับหน�วยงานราชการ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และภาคสวนตางๆ 

3.Smart Mobility การเดินทางและขนสง

อัจฉริยะ ใหความสําคัญกับความสะดวก ความ

ปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการเดิน

ทางและขนสง 4.Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ 

สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยติดตั้ง Solar 

Farm และ Solar Roof Top 5.Smart Economy 

เศรษฐกิจอัจฉริยะ เพ่ิมประสิทธิภาพ ความเช� อมโยง 

และความรวมมือทางธุรกิจและนวัตกรรม 6.Smart 

Living การดํารงชีวิตอัจฉริยะ มุงเนนความปลอดภัย

และบริการที่เพียบพรอม และ 7.Smart People 

พลเมืองอัจฉริยะ พัฒนาความรูและการใชเทคโนโลยี

ใหเกิดประโยชน

เห็นไดวา “วังจันทรวัลเลย” น้ัน มีความพรอม

เปนอยางมากที่จะเปนศูนยกลางในการรวบรวม

กลุมคนที่มี ไอเดียใหมๆ ไมวาจะเปนสตารทอัพ 

หรือ SME ก็เปดโอกาสใหเขามาทํางานรวมกัน

อยางเปนเครือขายได ภายใตศักยภาพของพื้นที่

ที่พรอมเพรียงในทุกสิ่งอํานวยความสะดวก 

ซึ่งเชื่อมั่นว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นฟันเฟืองสําคัญ

ที่ ใชยกระดับประเทศใหกลายเปนศูนยกลาง

นวัตกรรมของอาเซียนไดอยางเร็วที่สุด รวมถึง

ยังเปนแนวทางแกปญหาท้ังดานเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตของคนไทยไดในระยะยาว

ป
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